
‘ประยุทธ’เมิน‘โทน่ี’เตือน

แรมโบขย้ีซํ้าขูเข็ญพรรค

นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย ในฐานะผูนําฝายคานฯ กลาวเปดญัตติอภิปรายทั่วไป ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาวชี้แจง ระหวางการประชุมสภาผูแทน

ราษฎร ตามญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ที่รัฐสภา วันที่ 17 ก.พ.

ฝายคานถลมบริหารลมเหลว‘บ๊ิกตู’ล่ันไมโกง‘ม่ิงขวัญ’ลาออกสส.
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รัฐสภา • “บิ๊กตู” ไมใหราคานักโทษหนีคุก 

ออกมาเตือนระวังโดนไฮแจ็กตําแหน�งนา

ยกฯ “แรมโบ” ลากไสอีกรอบ เปนผูกํากับ 

กําหนด บังคับ ขูเข็ญ เอามติเผด็จการใน

พรรคเพ� อไมใหทุกคนขยับไดนอกจากตัวเอง 

นี่คือผูนําเผด็จการตัวจริง “ศักดิ์สยาม” ยัน

จะสนับสนุนนายกฯ จนครบเทอม 

เม� อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565 พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เขารวม                                                          

การประชุมสภาผูแทนราษฎรในญัตติอภิ 

ปรายไมไววางใจโดยไมมีการลงมติ     โดยผู                                                              

ส� อขาวไดสอบถามกรณีท่ีนายทักษิณ ชินวัตร 

อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาเตือนระวังโดน                                                            

ไฮแจ็กตําแหน�งนายกรัฐมนตรีในการอภิ 

ปรายครั้งหนานั้น  พล.อ.ประยุทธตอบวา ไม                                                                

มีอะไรทั้งนั้น กอนที่จะเดินเขาลิฟตเพ� อไป

เขารวมการประชุม

ดานนายเสกสกล อัตถาวงศ ผูชวย

รัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณ

กรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ระบุ

วา ส.ส.ฝายคานรับการฉีดวัคซีนจากรัฐบาล 

20-30 ลาน พรอมรับรายเดือนเดือนละ 2 

แสนบาทวา นายทักษิณ (โทนี่) รูทุกเร� องใน

จักรวาล แตพูดเร� องไหนก็ผิดเร� องน้ัน ต้ังแต

รัฐบาลไมสามารถฉีดวัคซีนได 100 ลานโดส

ในป 64 ถาฉีดได บาทนึงเอาข้ีหมากองเดียว  

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อนิวไฮ 1.7 หม� น

ราย  เสียชีวิต  22 คน  นายกฯ หวงบุคลากร

แพทย กําชับระวังปองกันตนเองระหวาง

ปฏิบัติหนาที่ “อนุทิน” รับยอดพุงแตยังอยู

ในกรอบ ยันรับมือได แจงไมไดถอดโควิด

พนยูเซป แคปรับวิธีใหบริการ ผุด “ยูเซป

พลัส” ดูแลผูปวยโควิดมีโรครวม สปสช.จอ

แจก ATK รอบ 2

เม� อวันที่  17 กุมภาพันธ ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                                                 

ไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) รายงานสถาน 

การณการแพรระบาดของโควิด-19 ในประ                                                         

เทศประจําวันวา  พบผูติดเชื้อในประเทศ 

ไทยเพิ่มขึ้น  17,349 ราย  แบงเปนติดเชื้อ                                        

ในประเทศ 16,935 ราย  จากเรือนจํา  169                                           

ราย จากตางประเทศ  245 ราย สะสม  

2,656,411 ราย  เสียชีวิต เพิ่มขึ้น 22 ราย  

สะสม  22,538 ราย อยูระหวางการรักษา  

144,061 ราย  โดยจังหวัดท่ีพบผูติดเช้ือมาก

ที่สุดคือ  กทม. 3,063 ราย  รองลงมาคือ 

สมุทรปราการ  866 ราย,  ชลบุรี  821 ราย,  

นครศรีธรรมราช  743 ราย,  ภูเก็ต  510 ราย,  

นนทบุรี  423 ราย,  นครราชสีมา  415 ราย,  

สมุทรสาคร  414 ราย,  ปทุมธานี  395 ราย  

และบุรีรัมย  339 ราย  สวนขอมูลผูเสียชีวิต

เปนชาย  10 ราย  หญิง  12 ราย  อายุเกิน  60 

ปขึ้นไป  20 ราย  มีโรค เรื้อรัง  1 ราย  และ

ไมมีโรคเรื้อรัง  1 ราย ทั้งนี้ ยอดการฉีด

วัคซีนภายในประเทศเพิ่ม ขึ้น  182,122 โดส 

รวมยอดสะสม   120,702,893 โดส 

สําหรับสถานการณทั่วโลก พบผูติด                                                        

เช้ือเพ่ิมข้ึน 2,095,586 ราย สะสม 418,163,037 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 11,311 ราย สะสม 

5,869,003 ราย สําหรับประเทศในเอเชีย

ที่พบผูติดเชื้อมากที่สุดในวันนี้คือเกาหลีใต 

90,430 ราย เสียชีวิต 39 ราย ทั้งนี้ ประเทศ 

ไทยอยูในลําดับที่ 31 ของโลก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                     

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ  

รมว.กลาโหม ฝากความหวงใยบุคลากรทาง 

การแพทย หลังพบวันที่ 16 ก.พ.ที่ผานมา 

บุคลากรทางการแพทยติดเชื้อถึง 156 คน 

สูงที่สุดตั้งแตมีการระบาดมา 

ตต.จับผิดรัสเซีย

หลอกถอนทหาร

GC ฟุง 65 

โกยรายไดกระฉูด

‘เสี่ยโอ’ รอคําตอบ

สายสีเขียว

ราชวัตร • “คลัง” หั่นเปาหมายจัดเก็บ

รายไดปงบ 65 ใหสรรพสามิต 3 หม� นลาน

บาท เปาหมายอยูที่ 5.6 แสนลานบาท หลัง

ปฏิรูปโครงสรางภาษียังไมคืบ รับลดภาษี

ดีเซล 3 บาทตอลิตรทําภาษีหาย 1.7 หม� น

ลานบาท แตเช� ออานิสงสเศรษฐกิจฟนดัน

ผลงานกระฉูด โฆษกรัฐบาลวอนกลุมผูใช                                          

รถบรรทุกเขาใจรัฐบาล ยืนยันดูแลชวยเหลือ

ทุกฝายอยางเทาเทียม 

เม� อวันที่ 17 กุมภาพันธ นายลวรณ 

แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปดเผยวา 

เปาหมายการจัดเก็บรายไดในปงบประมาณ 

2565 ของกรมสรรพสามิต อยูที่ 5.97 แสน

ลานบาท ซึ่งในสวนนี้มีการรวมรายไดจาก

การปฏิรูปโครงสรางภาษี ที่พบวาปจจุบัน

ยังไมสามารถทําไดตามกําหนด จํานวน 3 

หม� นลานบาท โดยที่ผานมากรมไดหารือกับ

กระทรวงการคลัง เพ� อขอลดเปาหมายการ

จัดเก็บในสวนนี้ลง ดังนั้นเปาหมายการเก็บ

รายไดของกรมในปงบประมาณ 2565 จึง

อยูที่ 5.6 แสนลานบาท โดยเปาหมายดัง

กลาวยังไมรวมผลกระทบจากการลดภาษี

สรรพสามิตน้ํามันดีเซลลง 3 บาทตอลิตร

เปนเวลา 3 เดือน ซึ่งจะทําใหรายไดหายไป

อีก 1.7 หม� นลานบาท

สําหรับผลการจัดเก็บรายไดของกรม 

ในชวง 4 เดือนแรกของปงบประมาณ 2565 

(ต.ค.64-ม.ค.65) อยูที่ 1.86 แสนลานบาท

ไทยโพสต • ลุยตะเพิด “แอมเนสตี้” พน

ไทยอีกรอบ กลุมปกปองสถาบันคานกระ 

ทรวงแรงงานตออายุใบอนุญาต   จวกแทรก 

แซงกิจการภายในประเทศไทย  สงเสริมให

เยาวชนกระดางกระเด� องตอกฎหมาย นายกฯ                                                            

ลั่นตองทําตามกฎหมาย จะตีกันเองไมได 

ดาน กสม.หวงใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินเกินกวา

สถานการณ โควิด-19 หามแบบเหมารวม

กระทบตอเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ 

ท่ีศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล  

บริเวณสํานักงาน ก.พ. วันท่ี 17 กุมภาพันธ 

เกียกกาย • ประเดิมอภิปรายทั่วไปวันแรกเดือด! “ชลน�าน” ซัด

รัฐบาลบริหารประเทศลมเหลว เกิดโรคระบาด ปลอยของแพง                                                                           

จน พัง ทั้งแผนดิน มีทุจริตคอรรัปชันสูงติดอันดับโลกซ้ําเติม

เศรษฐกิจ “บิ๊กตู” สวนทันควันบอกอยาพูดคํานี้หากไมมีหลัก

ฐาน ยันไมมีทุจริตเด็ดขาดทั้งนโยบายและตัวเอง ยกเปน “ราม 

เกียรติ์” เปรียบฝายคานทศกัณฐ  เปรยอยาใหพระรามแผลงศร

บอย “มิ่งขวัญ” หลั่งน้ําตากลางหองประชุม ประกาศลาออกจาก 

ส.ส. อางโดนบีบ 2 ปไมมีความสุข “แรมโบ” เยยฝายคานขอมูล

เกาไมสมราคาคุย

ท่ีรัฐสภา วันท่ี 17 ก.พ.2565 มีการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

ตามญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพ� อซักถามขอเท็จจริงหรือ

เสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรีโดยไมลงมติ ตามรัฐ                                                            

ธรรมนูญมาตรา 152 ตามท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จากพรรคฝายคานจํานวน 173 คน

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  18  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  แรม  2  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู
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ติดเช้ือ1.7หม� นสธ.ผุด‘ยูเซปพลัส’

แพงจนพังท้ังแผนดิน

  รัฐบาลนี้มีการทุจริตสูง

มาก สงผลทําใหอันดับการ

ทุจริตคอรรัปชันโลกของ

ไทยสูงขึ้นซ้ําเติมปญหา

เศรษฐกิจ ญัตตินี้เปนญัตติ

แพงทั้งแผนดิน จนทั้ง

แผนดิน พังทั้งแผนดิน 

นี่คือการเสนอแนะแกไข

ปญหาใหแก

รัฐบาล

   อยาพูดคํานี้กับผม

หากไมมีหลักฐาน 

จากวันนั้นถึงวัน

นี้ ยืนยันไมมีการ

ทุจริตโดยเด็ดขาด  

ทั้งดานนโยบายและ

ตัวผม ทุกเร� อง แพง 

จน พังทั้งแผนดิน

ที่กลาวมา รัฐบาล

รับไวหมด

เพ� อดําเนิน

การดูแล

แกไข

นพ.ชลนาน ศรีแกว 

ผูนําฝายคานฯ

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี
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2 ในประเทศ

เปดขอผิดพลาดรัฐบาล

ตองชกใหสมศักดิ์ศรี

ารประชุมสภาผูแทนราษฎรเพ� ออภิปรายท่ัวไปตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 152 แมไมใชการอภิปราย

ไมไววางใจรัฐบาลที่มีการลงมติ ถึงขนาดใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงทําใหนักการเมืองของ

ฝายคาน และรัฐบาล ไมไดคาดหวังวาสุดทายแลวจะมีผล

ตอสถานะของรัฐบาลวาจะอยูหรือไปจากการประชุมครั้งนี้ 

อยางมากก็แคเปดแผลเอาไวเพ� อรอซ้ําในหนาส� อ หรือรอ

การอภิปรายไมไววางใจในเดือนพฤษภาคมที่จะถึง ซึ่งเปน

หวงเวลาของสนามจริงในการซักฟอกรัฐบาล ทามกลาง

ความขัดแยงในพรรครวมรัฐบาลที่ทําใหเสถียรภาพงอน

แงน 

แมจะถูกมองเปนสนามซอม แตประชาชนก็มุงหวัง

ใหฝายคานทําหนาที่ในการตรวจสอบความบกพรอง ความ

ไมชอบมาพากลในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลอยางเต็ม

ที่ สมกับที่เสียภาษีใหรัฐทุกปเพ� อจัดสรรเปนงบประมาณใน

การจายเงินเดือนใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคน ซึ่ง

เมื่อเปรียบเทียบจากเม็ดเงินที่มีการคํานวณในช่วงที่เกิด

เหตุการณสภาลมซ้ําซากก็ถือไดถือวามีตัวเลขที่สูง ดังนั้น

การทําหนาที่ของผูแทนปวงชนชาวไทยจึงตองทําใหสมกับ

เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับดวย 

หากแยกแยะประเภทของ ส.ส.ที่ลุกขึ้นอภิปราย จะ

เห็นไดวามีทั้งพูดไปเร� อยเป� อย ยกประเด็นในเร� องพรรคที่

สังกัด หรือพื้นที่หาเสียงของตัวเองมาพูดเพื่อสร้างความ

นิยมใหกับกลุมที่สนับสนุน กลุมที่โจมตีกลาวหาแบบไรขอมูล 

กลุมที่ยกขอมูลของส� อมาอภิปรายทั้งดุนโดยไมทําการบาน 

กลุมที่อภิปรายตีกินหวังเคาะกะลาหาประโยชน รวมไปถึง

กลุมองครักษพิทักษนายหวังแคอานิสงสสวนตัว สวนนักการ

เมืองที่ทําการบาน หาขอมูลหลักฐานเชิงลึกมาอภิปราย รอย

เรียงใหประชาชนไดรับทราบถึงขอผิดพลาดของรัฐบาลได

กระจางชัดมีนอยมาก จนสามารถนับตัวบุคคลได 

จากเกมในสภาฯ ในเรื่องความขัดแย้งของพรรค

รวมรัฐบาล ความแตกแยกในพรรคพลังประชารัฐ และ

บรรยากาศทางการเมืองที่ ไมเอื้อใหนักการเมืองใจจดจอ

กับการทํางานในสภาฯ จนไมคอยมาเขาประชุมจนสภาลม

หลายครั้ง เพราะตางไปเดินสายหาขาวเพ� ออนาคตของตัว

เอง และใชเวลาไปลงพื้นที่หาหัวคะแนนเปนสวนใหญ สงผล

ใหความเช� อมั่นในประสิทธิภาพการทํางานของ ส.ส.ในสภาฯ 

ลดลง และไมเช� อวาจะทุมเทในการทํางานเพ� อผลประโยชน

สวนรวม เพ� อประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง

ในภาพรวมของพรรคฝายคานที่มีพรรคการเมืองใหญ 

2 พรรค และพรรคการเมืองเล็กอีกหลายพรรค ยังมีนักการ

เมืองที่มีคุณภาพอยูไมนอย เพียงแตแนวทางการทํางาน

และยุทธศาสตรการตอสูทางการเมืองแตกตางกัน ทําใหไม

คอยประสานงานในการตรวจสอบ จะดวยความแตกตาง

ดวยองคประกอบของคนตางรุน ที่มองเกมการเมืองตางกัน 

ทําใหสไตลการทํางานตางกัน จนเดินเกมกันไปคนละทิศละ

ทาง จึงไมกอใหเกิดพลังในการตรวจสอบรัฐบาล หรือสราง

แรงสั่นสะเทือนได เม� อเทียบกับฝายคานในอดีต

แตยังคงคาดหวังวา ในชวง 2 วันนี้นักการเมือง

โดยเฉพาะฝายคานจะใหความสําคัญในการทําหนาที่

ตนเองอยางเต็มที่ ในการนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง เพ� อ

ชี้ ใหเห็นวารัฐบาลมีจุดบกพรองอยางไรในการบริหาร

นโยบาย พรอมแนะขอควรระมัดระวัง และการเตรียม

พรอมกับปญหาในอนาคต แสดงตนในการทําหนาที่อยาง

สมศักดิ์ศรี อยาใหเขาทางคนที่ปรามาสวา ส.ส.ซื้อได ใน

ขณะที่องครักษพิทักษรัฐบาลอาจจะตองใชวิจารณญาณใน

การสกัดผูอภิปรายอยางสมเหตุสมผล ฟนภาพลักษณของ

สภาฯ ใหเปนพื้นที่คุณภาพ.

ก

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

“ทานเคยบอกวา ผมเขามาในสภาควรวางบทบาท

ใหเหมือนรามเกียรติ์ ผมเลนในบทพระราม พระลักษมณ 

ฉะนั้น อีกฝายหนึ่งก็ตองเลนบททศกัณฐ ผมไมไดคิดวา

ประเทศชาติจะตองเปนแบบรามเกียรติ์ แตทายที่สุดของ

เร� องรามเกียรติ์ ทศกัณฐเปนอยางไรในตอนทายก็รูอยูแลว”. 

วาดวย ‘เวลา’ กับ ‘คาใชจาย’
งการ อภิปรายทั่วไป แบบไมตอง ลงมติ ณ สัปปะ

รังเคยะสถานวันวาน...มาถึงชวงที่หัวหนาพรรคเสรี

รวมไทย คุณนา เสรีพิศุทธ ทานให สนตีน ตอผูที่

คิดจะมาทาบทามใหทานยายขางไปอยูฝายรัฐบาล ก็เผอิญปา

เขาไปเที่ยงกวาๆ เขาไปแลว เลยชักหิวขาว!!! ไมมีโอกาสที่จะ

ไปนั่งฟง นั่งคิด นั่งสนใจอะไรตอมิอะไรอีกตอไป อีกทั้งยังตอง

เจียดเวลามาปนตนฉบับชิ้นนี้ใหทันเวลา ใครจะขึ้นชาง-ลงมา 

จะออกลูกไหนตอลูกไหน จึงคงตองถือเปน เร� องของมึง กัน

ไปตามสภาพ...

คืออยางที่คุณพี่ โทนี่-โทนาฟ ทานได คลับเหา หรือได 

เหา เอาไวเม� อวัน-สองวันกอนนั่นแหละวา...ก็คงแคประมาณ 

ฉายหนังตัวอยาง หรือคงตอง รอพักชมโฆษณาอีกจั๊กกูกั๊บ 

อะไรประมาณนั้น การอภิปรายทั่วไปโดยไมตองเสียเวลาลง

มติตามมาตรา 152 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงคงไมตาง

อะไรไปจากการเปลี่ยนบรรยากาศ จากการนั่งๆ นอนๆ นั่งฟง

เสียง แมคา อยูแถวๆ ปากคลองตลาด มาเปนการนั่งฟง นั่ง

ชม บรรดา นักการเมือง พนละอองเรณูเกสรในรัฐสภา ผาน

ทางการถายทอดสดทางทีวีกันแทนที่ โดยจะมีการ แอพพลาย 

และ ดิเวลอปเมนต ใหเกิดการยกระดับความคมคาย เฉียบ

ขาด เฉียบคมไปถึงขั้นไหน แตสุดทาย...ก็คงไมน�าจะเหนือไป

กวาแมคาผัก แมคาปลา แมคาพริก กะปและน้ําปลา ฯลฯ 

มากมายซักเทาไหรนัก...

หรืออยางที่วาเอาไววันวานนั่นแหละวา...สิ่งที่จะเปน

ตัวชี้วัด ตัดสิน และเปนตัวชี้ขาด มันคงไมไดเกี่ยวอะไรกับ

อวัยวะสวน ปาก วาใครจะ ผายลม ไดหนักหน�วง รุนแรง 

ขนาดไหน แมถึงขั้น ใหสนตีน กลางสภาฯ กันไปแลวก็เถอะ 

แตมันขึ้นอยูกับอวัยวะสวน มือ นั่นแหละมากกวา วานับจาก

นี้ตอไป...มันจะถูกยก ถูกชูจั๊กกะแร ใหกับ ฝายรัฐบาล หรือ 

ฝายคาน ในชวงจังหวะหนึ่ง จังหวะใด และเม� อไหรหรือตอน

ไหน กันแน�??? ดวยเหตุนี้นี่เอง...อนาคตของฝายรัฐบาล ฝาย

คานและฝายแคน จึงหนีไมพนตองขึ้นอยูกับ ฝายคลุมเครือ 

นั่นแหละเปนหลัก วาจะหันขาง เบี่ยงขาง ยายฝาย ยายขาง กัน

ในตอนไหนและเม� อไหร หรือยังสามารถรวมไม รวมมือ รวมยก 

รวมชู อยางชนิดพรอมเพรียงในจํานวนไมต่ําไปกวา 260 เสียงดัง

ที่หัวหนาพรรคภูมิใจไทย อยาง เสี่ยหน ู หรือผูอยูเบื้องหลังอยาง 

เสี่ยหอย-เนวิน รับประกันการันตีเอาไวหรือไม???

อันนี้นี่แหละ...ที่น�าคิด น�าสนใจ น�าหยิบมาตั้งเปนขอสังเกต

เอาไวซะแตเนิ่นๆ โดยเฉพาะสําหรับบรรดา ติ่งบิ๊กตู หรือสําหรับ

บรรดา องครักษเสื้อแพร ทั้งหลาย เพราะการประคับประคอง

จํานวนเสียง ฝายรัฐบาล เอาไวใหครบ 260 เสียงกันไปโดยตลอด 

หรือจนกวาจะเลยเอปง เอเปก ไปจนถึงปหนา ปโนน โน�นเลย 

คงตองยอมรับวา...มันยอมตองมี รายจาย ควบคูกันไปดวยมิใช

นอย อยางนอย...ก็อาจตองตระเตรียมเม็ดเงินเอาไวสําหรับราคา

คา กลวย หรือคา วัคซีน ที่มีแตจะขึ้นกับขึ้นสูงกวาภาวะอัตรา

เงินเฟอไปไมรูจะกี่สิบ กี่รอย กี่พันเทาตัว...

โดยเม็ดเงินท่ีวาจะไหลทะลักมาจากโครงการรถไฟฟา สนาม 

บินอูตะเภา สนามบินสุวรรณภูมิ ฯลฯ หรืออะไรตอมิอะไรก็แลว                                                                               

แต คงตองชวยจับตากันเอาไวใหดี หรืออยาใหการประคับประ 

คองรัฐบาลตองกลายเปนภาระของบรรดาผูเสียภาษี หรือผูยังคง

หวัง ตั้งมั่น เอาไววา การดํารง คงอยู ของรัฐบาล จะเปนไปตาม

ครรลองและคลองธรรม ตามความซ� อสัตยและสุจริต โดยไมคิด

จะ ประพฤติมิชอบ ใดๆ ก็ตามที เน� องจากมีแต ความซ� อสัตย-

สุจริต เทานั้น ที่อาจถือเปน เกราะบังศาสตรพอง ไดแบบจริงๆ 

ฟ
จังๆ แตถาหากเกิดการเบี่ยงเบน บิดไป-บิดมา แฉลบออก

ขางไปจากครรลองที่วานี้ขึ้นมาเม� อไหร โอกาสที่จะเกิดอาการ 

หงายทองตึง หรือ หลับกลางอากาศ โดยไมจําเปนตองเสีย

เวลาไปพึ่งพาจํานวนเสียง จํานวนมือใดๆ ภายในรัฐสภา

เอาเลยก็ไมแน�!!!

คือถึงแมจะอยูยืด อยูยาวววว อยูอยางชนิดยืดเยื้อ 

คาราคาซัง มานับเปน 7 ป 8 ป...แตก็คงตองยอมรับนั่น

แหละวา ผูนํารัฐบาลอยางทานนายกฯ บิ๊กตู ทานยังไมถึงกับ

ประพฤติ ปฏิบัติ อะไรตอมิอะไรที่น�าเกลียด น�าชัง จนเกิน

ไป ยังอยูในรอง ในรอย แหงความซ� อสัตยและสุจริต แมวา

บรรดา คนรอบขาง ในแตละรายอาจเฉไปโน�นบาง ไปนี่บาง 

ก็ตามที แตการที่จะตองหาทางอยูยาวววว และอยูยืด หาทาง

ทําลายสถิติ ปาเปรม ใหจงได อันนี้นี่แหละ...ที่มันตองตาม

มาดวย รายจาย หรือ คาใชจายทางการเมือง ที่เลี่ยงไมพน

จากการตองพึ่งพาบรรดา นักการเมือง ทั้งหลายนั่นแหละ

เปนหลัก...

การเปดชอง เปดทาง เปดไฟเขียว ใหกับบรรดา นักการ

เมือง ทั้งหลาย เพ� อที่จะชวยใหการตอเวลา ยืดเวลาออกไป

ใหนานที่สุดเทาที่จะนานได มันจึงหนีไมพนอาจตองเจอกับ 

ขอเสนอที่เอ็งมิอาจปฏิเสธได อันเน� องจากไมวา กลวย หรือ 

วัคซีน มันลวนแลวแตมี ราคา ไปดวยกันทั้งนั้น อันนี่นี่เอง...

ที่อาจทําใหเกิดการเสียมวย เสียหมา เสียสุนัข เสียรังวัด 

กันในชวงวินาทีสุดทาย หรือทําใหแมกระทั่งบรรดา กอง

เชียร ทั้งหลายที่เหลืออยูนอยเต็มที อาจถึงขั้น รับไมได เอา                                                                                

ดื้อๆ!!!

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Cervantes (อีกครั้ง)... 

“Tell me thy company, I will tell you what thou art. - 

จงบอกฉันถึงสังคมที่ทานคบ แลวฉันจะบอกไดวา...ทานเปน

คนเชนใด???”

















านไปแลวสําหรับแมตชแรกสําหรับการประชุมสภาผู

แทนราษฎรเพ� อพิจารณาญัตติอภิปรายทั่วไปเพ� อซักถาม

ขอเท็จจริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 152 เม� อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 

และจะมาตอกันแมตชที่ 2 วันสุดทาย ศุกรที่ 18 ก.พ. 

การประชุมที่ดําเนินมาตอเน� องจนถึงชวงเย็นของวันที่ 17 

ก.พ. ภาพรวมก็เปนอยางที่หลายฝายคาดการณคือ เพราะเปนการ 

อภิปรายทั่วไป ไมใช ศึกซักฟอก-อภิปรายไมไววางใจ 

ดังนั้นแมกอนหนานี้ฝายคานจะโหมโรงเรียกน้ํายอยวาการ

อภิปรายครั้งนี้จะ เขมขน-เปดแผล รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร

โอชา แตยังไงดีกรีความเขมขนยอมนอยกวาศึกซักฟอกแน�นอน 

ผนวกกับฝายคานเองก็เพิ่งอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลไปเม� อ

กันยายนปที่แลว ตอนนี้ผานมาแค 4 เดือนกวา ขนาดศึกซักฟอก

รอบที่แลวยังไมคอยมีประเด็นอะไรเปดแผลรัฐบาลจนเปนแผล

อักเสบ จึงทําใหหลายฝายโดยเฉพาะรัฐบาลประเมินไวกอนแลว

วา ภาพรวมการอภิปรายคงไมไดสงผลสะเทือนรัฐบาลถึงกับทําให

สั่นคลอน 

ซึ่งทุกอยางก็เปนไปตามคาด เพราะภาพรวมการอภิปราย

หลายชั่วโมงที่ผานไปเม� อ 17 ก.พ. สวนใหญก็จะเปนการพูดถึง

การบริหารราชการแผนดินที่ฝายคานพยายามบอกวา “รัฐบาล

ผิดพลาดบกพรองในหลายเร� อง ทั้งเร� องเศรษฐกิจ-สาธารณสุข-

สังคม จนทําใหประชาชนเดือดรอน” รวมถึงพยายามจะบอกวา 

การที่พลเอกประยุทธยังเปนนายกฯ อยูตอไป มีแตจะสรางความ

เสียหายใหชาติบานเมือง 

อันเปนเร� องปกติท่ีฝายคานตองอภิปรายไปในแนวทางน้ี ท่ีตอง

ยอมรับวาก็มี ส.ส.ฝายคานหลายคนอภิปรายภาพรวมไดคอนขางดี 

แมจะพบวาก็ไมไดมีขอมูล-ประเด็นอะไรใหม ยังเปนเร� องเดิมๆ ท่ีฝาย

คานเคยอภิปรายหรือออกมาแสดงความเห็นกอนหนาน้ีไปแลว 

ไฮไลตสําคัญๆ ของการอภิปรายที่ผานไปวันแรก ก็มีอยาง

เชน การเปดหัวการประชุมดวยการอภิปรายของผูนําฝายคาน 

นพ.ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�านและหัวหนาพรรคเพ� อไทย ที่ระบุ

ตอนหนึ่งวา ญัตตินี้เปนญัตติแพงทั้งแผนดิน จนทั้งแผนดิน พังทั้ง

แผนดิน สถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ ไดสงผลกระ

ทบตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของประชาชนอยางรุนแรง 

เขาทํานองขาวของแพง คาแรงถูก อันเปนผลสืบเน� องมาจากการ

บริหารราชการแผนดินที่ลมเหลวผิดพลาดในทุกดานของรัฐบาลนี้ 

“เช� อวานายกฯ รักประชาชน ขอใหเอาหัวใจมามองสิ่ง

ดีๆ เพ� อทําประโยชนใหประชาชน ดวยการประกาศลาออกจาก

ตําแหน�ง เพ� อมี ครม.ใหม หรือประกาศยุบสภา มอบอํานาจให

ประชาชนตัดสินใจ” ผูนําฝายคานระบุทิ้งทาย 

สวนการหักลาง-ชี้แจงจากฝายรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี” ชี้แจงกลางที่ประชุมสภา ตอนหนึ่ง

วา อะไรที่ตองนําไปแกไขก็จะดําเนินการ รัฐบาลพยายามดําเนิน

การมาตลอด ทุกประเด็นชี้แจงไดหมด ทั้งเศรษฐกิจ-วัคซีน-โรค

ระบาด-ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด-ความคืบหนาการ

ปฏิรูปการเมือง การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

“เร� องการบริหารที่สอทุจริต อยาพูดคํานี้กับผมหากไมมี

หลักฐาน ยืนยันผมจะไมมีการทุจริตโดยเด็ดขาดทั้งดานนโยบาย

และตัวผม”

ขณะที่ประเด็นเร� องที่ฝายคานพยายามชี้วามีรัฐมนตรีหรือ

คนในรัฐบาลมีพฤติการณไมน�าไววางใจ ที่น�าสนใจก็มี เชน การ

อภิปรายของ พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการพรรคประชาชาติ 

ซึ่งเปนพรรคการเมืองที่ติดตามตรวจสอบเร� อง ที่ดินเขากระโดง 

จังหวัดบุรีรัมยของตระกูลชิดชอบ-ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย มาตลอด รอบนี้พรรค

ประชาชาติก็ใชเวทีนี้อภิปรายประเด็นดังกลาวอีกครั้ง โดยเนนไป

ที่การที่ยังไมมีความคืบหนาในการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดิน เนื้อที่ 

5,083 ไร แมศาลฎีกาจะตัดสินแลววาที่ดินบริเวณดังกลาวเปนของ

การรถไฟแหงประเทศไทย แตก็มีการทําใหปมปญหาดังกลาวยืด

เยื้อออกไปอีก เพราะการรถไฟฯ ไปย� นฟองคดีตอศาลปกครอง ทั้ง

ที่คดีดังกลาวศาลฎีกาไดตัดสินไปแลว 

“ขอตั้งขอสังเกตวาอาจเพราะในที่ดินดังกลาว นายศักดิ์

สยามที่ยอมรับวาเปนที่ที่ตัวเองและญาติพี่นองอยู อีกทั้งเปนพื้นที่

สนามฟุตบอลชางอารีน�า และบุรีรัมย ยูไนเต็ด ผูวาฯ การรถไฟ

จึงไมกลาฟองเจานายของตัวเอง”

อยางไรก็ตาม ขณะที่การอภิปรายของฝายคานดําเนินไป

เร� อยๆ มีเขมขนบางชวง มีฉายหนังซ้ําบางหลายคน ก็ปรากฏวา

ในชวงเย็น บรรยากาศก็กลับมาเปนที่สนใจของคนในหองประชุม 

และคนที่ติดตามการอภิปราย

เม� อปรากฏวา มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคเศรษฐกิจใหม ที่เปนอดีตหัวหนาพรรคเศรษฐกิจใหม ที่ตอน

เลือกตั้งป 2562 มิ่งขวัญฉายเดี่ยว พา ส.ส.เศรษฐกิจใหมเขาสภา

รวมกันถึง 6 คน โดยเปน ส.ส.บัญชีรายช� อทั้งหมด แตในชวงจัด

ตั้งรัฐบาล มิ่งขวัญไมยอมเอาพรรคเขารวมรัฐบาลตั้งแตแรก แมจะ

มีขาววาพลังประชารัฐเสนอโควตา รมว.การทองเที่ยวและกีฬาให

พรรคเศรษฐกิจใหม ทําให ส.ส. 5 คนของพรรคเศรษฐกิจใหมและ

คนในพรรคไมพอใจ เลยจัดการ ยึดอํานาจทั้งหมดในพรรคจาก

มิ่งขวัญ แลวลอยแพมิ่งขวัญ จนมิ่งขวัญกับพรรคเศรษฐกิจใหม

แยกทางกันเดินมารวม 2 ปเศษ 

ทามกลางกระแสขาวที่ออกมาตลอดกอนหนานี้วา มิ่งขวัญ

จะไปทําการเมืองกับพรรคการเมืองใหม หลังมีคนมาทาบทามหลาย

กลุม เชน พรรคสรางอนาคตไทยของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ, 

ไทยสรางไทยของคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ, พรรครวมไทย

ยูไนเต็ดของวินท สุธีรชัย หลังลาออกจากพรรคกาวไกล เม� อ

ปที่แลว แมแตกับ พรรคกาวไกลก็เคยมีขาวลือวา มีคนโยนช� อ

มิ่งขวัญใหสงลงชิงผูวาฯ กทม.ของพรรคกาวไกลมาแลว 

สุดทาย มิ่งขวัญ ก็มาแยงซีนการอภิปรายเม� อ 17 ก.พ.ใน

ตอนเย็น เม� อประกาศลาออกจาก ส.ส.กลางสภา แบบหลายคนคาด

ไมถึง เพราะไมมีขาวใดๆ ออกมากอน 

“พรรคเศรษฐกิจใหมเราเคยประกาศจุดยืนไมรวมเปน

รัฐบาลกับ พล.อ.ประยุทธ แตรัฐบาล พล.อ.ประยุทธทําใหเกิด

ศัพทขึ้นมาสองคํา คือคําวางูเหา และลิงกินกลวย พล.อ.ประยุทธ

วา ทานไปทําอะไร พวกเขาเหลานั้นจึงเปลี่ยนจุดยืน สองปกวา

ผมไมมีความสุขกับการทํางาน ขอลาออกตั้งแตวันนี้ ใหมันจบ ผม

ยังคงทํากิจกรรมทางการเมือง จะออกไปเตรียมตัวเพ� อเตรียมการ

เลือกตั้งครั้งตอไป” มิ่งขวัญประกาศกลางสภา 

ทามกลางกระแสขาววา พรรคการเมืองใหม-กลุมการเมือง

ใหมที่มิ่งขวัญจะไปอยูดวย ขณะนี้มีการคุยกันเรียบรอยหมดแลว 

กําลังรอความชัดเจนบางอยางเพ� อเปดตัวตอไปในอนาคตอันใกลนี้  

ทั้งหมดคือซีนการเมืองในหองประชุมสภาที่ผานไปแลว

สําหรับแมตชแรกของการอภิปรายทั่วไปแบบไมลงมติ ที่จะสิ้นสุด

ศุกรที่ 18 ก.พ. 

ยกแรก The Battle ฝายคาน VS รัฐบาล 

มิ่งขวัญลาออก-จะไปอยูพรรคไหน?

ผ
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3บทความ-ในประเทศ

ความเคลื่อนไหวเรื่อยๆ สำาหรับ “พรรคสร้างอนาคตไทย” 

ภายใต้การนำาของ � ก��าร �����ยอ�ต� อ�ตต� �า�นายน ก�� � ก��าร �����ยอ�ต� อ�ตต� �า�นายน ก�� 

��ฮ�ย�น� �นธิร�ตน์ �นธิจิร�งศ์ แกนนำาและผู้ก่อต�ง้พรรค

ตอนน�้�ปิดแ�่ท�พก�นไปแล้� � ภาค ���พล ฟองงา�� 

อด�ต �.�.อ��ลราชธาน� และอด�ต ร�ช.�หาดไทย ค��อ��าน 

ขณะท�� �นิพิฏฐ์ อินทร����ติ� อด�ต �.�.พ�ทล�ง และอด�ต ร��.

��ฒนธรร� ดูโซนใต้

�หลืออ�ก �-3 ภาคใหญ่ๆ ภาค�หนือ ภาคกลาง และ��ือง

หล�ง ท��ช่�งน� ้�����ยอ�ต-�ฮ�ย�น� 

คล้องแขนล�ย�อง โดย�� ��ดอะ

ต่อ� ��ชระ กรรณิการ์ อ�กหนึ�งผู้

ก่อต�ง้พรรค ทำา�ารพ�ดหน้าท��ให้

ขณะ�ด�ย�ก�นก่อนหน้าน�้

ไ�่ก����น � ก��าร�ดินหน้าทา�ทา�

ปร�าจารย์ด้าน�ศรษฐกิจ ��ฮ�ย

ก�ง� ��คิด จาต�ศร�พิท�กษ์ อด�ต

รองนายกร�ฐ�นตร� �าร่��งาน 

ห��ง�ป็นให้�ป็น�ิ�งข��ญกำาล�งใจ

ก��พรรค

�พราะก้า�ย่างของ ��ร้างอนาคตไทย� ทำาการ��ือง

�ิติให�่ ไ�่�น�าดน้ำาลาย แต่�น้นปัญหาปากท้อง ค่าครองช�พ

ประชาชน ห��ง�ป็นศูนย์กลางร��ร�� �กูรู�ศรษฐกิจ� ท�ง้ช�น้

อ๋องช�น้�ซ�ยนให้�าร��ก�นอยู่ตรงน�้

ดูจาก�ิถ�ของพลพรรค�ร้างอนาคตไทยช่�งน�้ ได้อ�ดก�น

�น้นๆ แต่�ิติ�ศรษฐกิจล้�นๆ �����ยอ�ต� ก�� ��ฮ�ย�น� แยกก�น

�ดิน�ายพ�ปะภาคธ�รกิจต่อ�นื่อง

��นก่อน ��ฮ�ย�น� �ดินทางไปร��ประทานอาหาร �พื่อร��ฟัง

ข้อ�ูลก��ผู้�ริหารและน�กธ�รกิจอา��โ�ของ��าค��ิ�ทศ���พ�นธ์

ไทย-จ�น หนึ�งในทางออก�ห็นตรงก�นคือ ร�ฐ�าลต้อง��ท��ท��

�ข้าใจและรู้�ท่าท�นปัญหา�ศรษฐกิจ �อง�ห็นอนาคตและการ

�ปล��ยนแปลงท�ง้ของโลกและประ�ทศไทย

 ขณะท�� �����ยอ�ต� ร�ดไปร��ฟังและแลก�ปล��ยนค�า�คิด

�ห็น�รื่อง�ถานการณ์ด้านการท่อง�ท��ย�ก���ภาอ�ต�าหกรร�

ท่อง�ท��ย�แห่งประ�ทศไทย ก่อนจะชงไอ�ด�ย �กองท�น�ร้าง

อนาคตท่อง�ท��ย�ไทย� �ง�งิน � ห�ื่นล้าน�าท นำา�งิน�าช่�ย

ผู้ประกอ�การท่อง�ท��ย�ท��ได้ร��ผลกระท� พร้อ�ก��ผล�กด�น�พื่อ

พ�ฒนาอ�ต�าหกรร�ท่อง�ท��ย�ให้�ป็น 1 ใน 3 ��าหล�กของการ

�ร้างค�า��ข้�แข็งในระด���ศรษฐกิจฐานราก

� ก��าร�ดินทาง�ายน�้ น����น�รื�อง�ศรษฐกิจจะ�ป็น

�ครื่องห�ายการค้า ��ร้างอนาคตไทย� ซะแล้� ห�ห�.

ฌ.เฌอ

เน้นเศรษฐกิจเพียวๆ

มี

‘เสี่ยโอ๋’รอคำ�ตอบส�ยสีเขียว

‘สภาวะสัตว์’ การเมือง

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

มมม...

 �น�ษย์�ราน��ก็แปลก �างคน �ป็น �แ�้�� อยู่ด�ๆ ก็ไ�่ชอ�

 ชอ��ป็นห�า หรือไ�่ก็ �คน�ล�้่ยงห�า�  

��ค�า���ขอยู่ก��การพูดจาประ�าห�าๆ ให้พ�กห�าจน

ตรอกท��น��ง�ฝ้าหน้า �คล���ฮา�์� ฟัง

ทำาไ� �น�ษย์ถึงไ�่ชอ� ��ป็นต��ของต���อง�?

นอกจากไ�่ชอ�แล้� ย�ง�ท��ย�ย�ด�ย�ยดให้คนโน้น-คนน�้ 

��ป็นน��น-�ป็นน��� ตา�ไปด้�ยอ�กตะหาก?

�ช้า�าน (๑๗ ก.พ.๖๕) ฝนตกซ�ยซาย ผ�ก็อาการ �ไข้ซึ�

กะทือ� �ห�ือนท�กคร�้ง 

แต่อยากฟังฝ่ายค้าน�ขา �ด่าฟร�� ร�ฐ�าล แ��ต�ห���ข้า

�้าน�่งท้าย���ยประช�� ก็�ปิดโทรท�ศน์ดูหน่อย

ท่านผู้นำาฝ่ายค้าน �ชลน่าน ศร�แก้�� �พ้อพก ๗ ปี ด้�ย

ประ�ด็นซ้ำาซาก หา�นื้อหน�งท���ป็น�าระไ�่ได้ �ลยง���ง�ยง่�ง

หง��หล��ไปให�่

�าตื่นอ�กท� ตอนนายกฯ ประย�ทธ์ช�้แจง ตอ�โจทย์ได้

ไ�นะ �ร�ยก�่าแจงได้ท�กดอก  ตอกกล��ได้ท�ก��็ด �ป็นน�กการ

��ือง�จน�นา�แล้�

��้����ยง ล�ลา จ�งห�ะจะโคน ��พล�ง แจ่�ใ� ช�ด�จน ��้น

แต่ตอนท้ายๆ พูดๆ ไป �ของขึ้น� �้าง�ท่าน�้น

อภิปรายของฝ่ายค้าน ๑๗-๑๘ ก��ภา. �ป็นการ �ซ้อ�

ใหญ่� �พื่อไปถล่�น�ด �ต�ด�ชือก� ตอน�ปิด���ยประช��หน้า

ปลายพฤษภา.

ตอนน�้น อภิปรายแล้���โห�ต �ไ�้�างใจ� ด้�ย 

ไ�่ต้องการพูด �ถ้า��การห�กหล�งก�น� �กิดขึ้น �พ�ยง����ติ 

ถ้าตอนน�้น นายกฯ ได้ร�����ยงโห�ต �ไ�้�างใจ� ไ�่ถึงครึ�ง ��น

ก็แก้ไขอะไรไ�่ได้แล้�

นอกจากต้อง �พ้น�ภาพ� นายกฯ �ถาน�ด�ย�!

ฝ่ายค้าน �แอ�ห��ง� ตรงน�้ 

�พราะตอนน�้ ฝ่ายร�ฐ�าล ��อกภาพ� ไ�่ลงต�� น��ตา�

ห�� จะ�ากก�่าฝ่ายค้านไ�่ถึง�ิ�ห����้ง?

น��นแค่ห�� �่�น�ือท��จะโห�ต จะ���ท่าห��หรือไ�่ ตอนน�้ 

ห��หน้าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภู�ิใจไทย �อก�่าช��ร์

แต่ตอนโห�ต จาก�หต�การณ์จริงแต่ละคร�้ง โดย�ฉพาะ

ประชาธิปัตย์ �.�.�่�นหนึ�ง �ตายต��� ไ�่โห�ตให้�ลย

ห��หน้าพรรค ก็พูดได้�พ�ยง......

��ล�้ยงได้แต่ต�� �่�นห��ใจ�ล�้ยง�ขาไ�่ได้� �ป็นพระ�อก

ประชาธิปไตยง่ายๆ แ��น�้

แต่ประ��ินน้ำา���ยงจากการตอ�โต้ของนายกฯ ใน�ภา

��ื่อ�าน ดู�ห�ือนท่านไ�่ก�ง�ลตรงน�้น แถ�จะ��ค�า����นใจ

ปากแข็ง ก็ย�งต้องยกนายกฯ ขึ้น�หนือตน

ก็ไ�่รู้�ินะ ได้ยินนายกฯ พูด��ื่อ�าน หล�งจากผู้นำาฝ่ายค้าน

พูดจ� �่า....

“ผมเคยคุยกับท่านครั้งหนึ่ง ท่านบอกว่า “ผมเข้ามาในสภาฯ 

ควรจะวางบทบาทให้เหมือนรามเกียรติ์”

ให้ผมเล่นบทบาท “พระราม-พระลักษมณ์” อะไรประมาณ

นี้ อีกฝ่ายก็ต้องเล่นเป็นบท “ทศกัณฐ์”

 ผมคิดว่า ประเทศชาติคงไม่ใช่แบบรามเกียรติ์ แต่ท้าย

สุดรามเกียรติ์ ก็รู้อยู่แล้วว่า “ทศกัณฐ์เป็นอย่างไร” ในตอนท้าย”

แถ�นายกฯ ย�ง �ต�ตูด� ได้แ��คลา��ิก

“.........ทุกเรื่อง “แพงจนพังทั้งแผ่นดิน” ที่ฝ่ายค้านกล่าว

มา รัฐบาลรับไว้หมด เพื่อดำาเนินการดูแลแก้ไข ต่างคนต่างเล่น

คนละบทบาท 

จะให้ผมเล่นเป็น “พระลักษมณ์-พระราม” ก็แล้วแต่ ท่าน

อยากเป็น “ทศกัณฐ์” ก็แล้วแต่ ดูหนังดูละครก็ขอให้ “ย้อนดูตัว

คนเล่นละคร” ด้วย 

ผมก็โดนพวกท่านดูอยู่ ฉะนั้น ต้องดูตัวละครอื่นด้วย มันถึง

จะสำาเร็จ ประเทศไทย “ใหญ่กว่ารามเกียรติ์” มาก”

�ห็น��้ย.......

ปากจะ�ข่นฆ่าร�ฐ�าล �ข่นฆ่านายกฯ แต่ด้�ยจิต�ย� ต้องยก

ให้คนท��ต���องห�ายฆ่า ให้�ป็น �พระล�กษ�ณ์-พระรา��

�่�นต���อง ขอ�ป็น �ทศก�ณฐ์�!?

ก็�ร�ยน �รา��ก�ยรติ์� �าด้�ยก�นท�้งน�้น ย่อ�รู้ ไหนพระ�อก 

ไหนต��โกง และทศก�ณฐ์ น�้่น  ถึง�ป็นห��หน้าย�กษ์ ก็ต�ำาศ�กดิ์-ต�ำาช�้น

ก�่า �พระล�กษ�ณ์-พระรา��

และลงท้าย ทศก�ณฐ์ก็ต้องช�กแหง็กๆ ตายด้�ยถูกพระรา� 

�แผลงศรพรห�า�ตร์�!

ด้�ยคำาพูด�อก�หต��หล่าน�้กระ��ง นายกฯ จึง���นใจ �ข้า�

ช็อต� ไปถึงการอภิปรายไ�่ไ�้�างใจ �ดือนพฤษภา.โน่นแล้�

�อย่าให้พระรามต้องแผลงศรบ่อยแล้วกัน”

ก่อนออกจาก�ภาไปทำางานต่อท��ทำา�น�ย�ฯ นายกฯ ย�ง�ำาท��

ประโยคน�้ก��น�กข่า� 

แล้�แ��น�้ ท่านผู้นำาฝ่ายค้าน ท่าน�จ้าของคอกห�า ย�งคิด

�่าจะฆ่าพระรา�ได้อยู่หรือ?

ทางท��ด� ขอแนะนำา......

ย้ายคอก ยกคล���ฮา�์ ไปแย่งห�านอนตากแอร์หน้า�ซ��่น 

�หล�ศรพระรา�� จะ�ป็น�ิริ�งคลก��ช��ิตก�่านะ อย่าคิด�ะ�ออะ

�า�ป็นร�ฐ�าล�ลย

จะอภิปรายด่านายกฯ ด้�ย�รื่องอะไร ก็ด่าไป แต่�พื่อไ�่ให้ 

��ข้า�น้ือ-�ข้าต��� �พื่อไทย �ฝ่ายค้าน� ค�ร�ล��ยงการกล่า�หานายกฯ 

ในประ�ด็น �ท�จริตคอร์ร�ปช�น�

ตรงน�้น ไ�่ใช่ �จ�ดอ่อน-จ�ดตาย� ของนายกฯ

หากแต่��น�ป็น �จ�ดตาย� ของ�พื่อไทยแท้ๆ �าท�กย�ค-ท�ก

���ย จำาพฤติกรร�ร�ฐ�าลต���องไ�่ได้�ลย�ช�ย�หรือ?

ในค�า��ป็นผู้นำา�ริหารประ�ทศของนายกฯ ถ้าต��ท่าน

��ท�จริตคอร์ร�ปช�น จะรอดจากการตร�จ�อ�ของฝ่ายค้าน�า

ได้นานถึง ๗ ปีหรือ?

ร�ฐ�าลยิ�งล�กษณ์ �ป็นได้ก��ปีล่ะ ก็ท้องแตกตายด้�ยโกง

จำานำาข้า�

กระท��งร�ฐ�าลพ��ชายยิ�งล�กษณ์ก็�ถอะ ก�าดต้อน���ยงจน

�ป็นร�ฐ�าล �ร�ฐ�ภา��็ด��ร็จ� 

แล้�ไง....

ระห�่าง ����ยง�าก� ก�� �โกง�อา�าแ�่งก�นกิน�าก� อยู่

ได้ยา��ท่านายกฯ ประย�ทธ์ ท��ยก�รื่องคอร์ร�ปช�น�ากล่า�หา��้ย?

ท�� ดร.��ก�กลออก�า�า�ไ�้ �ห��หน้าคอกห�า� น��นแค่

ฉ���ย่อท���อดคล้องต้องตา�ฉ���ใหญ่

ฉ���ใหญ่ ก็ท�� �นาย��นาะ �ท�ยนทอง� ผู้ปั้่นท�กษิณ�ป็น

นายกฯ �คยแฉ �กลโกง-กลกิน� ไ�้ใน�รื่อง �รู้ท�นท�กษิณ� น��น

แหละ �คยนำา�าให้อ่านหลายคร�้งแล้� 

ถ้าฝ่ายค้านต้องการตร�จ�อ�การโกงกิน�พื่อชาติจริงๆ 

ละก็ ไปค้นตา���็�ไซต์ �อา�าลากไ�้ไอ้ต��กิน��ืองให้�ห็นซ�ก

ท��ถอะ 

แล้�จะ�ชื่อ�่า �ฝ่ายค้าน-�พื่อไทย� ��จริต-จริงใจ โปร่งใ�-

�ท��ยงธรร�� ใน�าตรฐานธรร�าภิ�าล ��หน้าท��ฝ่ายค้าน ��พื่อ

�้าน-�พื่อ��ือง� จริงๆ 

�พราะ�ภาพ ������นหล�งห�ะ� �ช่นน�้นแหละ 

��ื่อยกประ�ด็นท�จริตใ�่นายกฯ จึงถูกนายกฯ ย�นหน้า

หงาย �่า

“ในเรื่องการบริหารที่ส่อไปในทางทุจริต ส่งผลกระทบ

ต่องบประมาณนั้น

“อย่าพูดคำานี้กับผม”

หากไม่มีหลักฐาน ไม่มีคดีความ ที่ทำาให้เกิดความไม่เชื่อ

มั่นซึ่งกันและกัน ผมยืนยัน ผมเข้ามาตรงนี้ จากวันนี้ และวัน

ต่อๆ ไป

ถ้าผมยังอยู่ ผมจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด ทั้งนโยบาย

เจตนารมณ์ตัวผม”

จ�ด�ก�่า......

��ื่อ�านฟังอภิปรายนิด�ด�ย��อง ไ�่รู้จะค�ยอะไร�ากก�่า

น�้

ขอหลบ “นอนตากแอร์” ก่อนละกัน!

ด้�ยซ้ำา

�ทหาร�ขาจะไ�่ร� ใน�ถานการณ์ท��รู้�่าแพ้� น่าจะจริง

แฮะ ไ�่อย่างน�้น คงไ�่แอ่นอก�ู้อย่างน�้ �พราะท�้งฝ่ายค้าน ท�้ง

ฝ่าย�จ้าของคอกคน�ล�้ยงห�าหน้าคล���ฮา�์ ย�งซูฮกยกให้นายกฯ 

อยู่ใน�ภาพ ��หนือก�่า-ประ��ริฐก�่า� ท�กด้าน

ในหล�กการ.......

คำาพูดคนย่อ��ะท้อนค�า�รู้�ึกท��ซ่อนอยู่ก้น�ึ้งห��ใจ ��น

ก่อน �คน�ล�้ยงห�า� ต้องการจะหยา��หย�ยดนายกฯ แต่ด้�ยจิต

�ย� คำาหยา�จึงกลาย�ป็นคำายกนายกฯ ขึ้น�หย�ย�ต���องซะง�้น

“พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ทำาตัวเหมือนพญาหงส์ ไม่

กล้าลงหนองเล็ก”

แน่ะ...

คน�ล�้ยงห�าคอก�พื่อไทย ด้�ยใจถูก�าร��นายกฯ �ย� ย�ง

ต้องยกนายกฯ�ป็น �หง�์� ซึ�ง�ูงศ�กดิ์ 

�ท่าก��ยอ�ร���่า�ขา�ป็นแค่ ��ห้....� �ท่าน�้น ซึ�งต�ำา��ต�์ ต�ำา

�ก�ลก�่าหง�์ลิ�ล��!

ในขณะ�ด�ย�ก�น ก��แร�โ�้ �ดร.��ก�กล� คน�ล�้ยงห�า

�ปร�ย�แร�โ�้�ป็นแค่ �กิ้งกือ-ไ�้�ดือน� ท���ลื้อยไปต�้งพรรคให�่

�ท่าน�้น

น��คือภา�ะ�ะท้อน �จิตใต้�ำานึก� ของคน�ล�้ยงห�า ท���ย�

ยอ�ต่อ�าร��กดท��ต่างก�น จากคนท��ต���อง �ฝังลึก� ในริษยา

ก็ถูกต้องนะ.......

หง�์น่ะ ไ�่ลงหนอง�ล็กหรอก ขึ้นชื่อ�่าหง�์ ��แต่ร่อนลง 

��ระอโนดาต� �ท่าน�้น

ไ�่�พ�ยงคน�ล�้ยงห�า�ท่าน�้น กระท��งห�าในคอก ทำาฮึ��แฮ่ 

กระชากโซ่ปลอกคอ�หยงๆ ทำาท่าจะก�ดนายกฯ แต่ด้�ยจิต�ย� ถึง

อื

ท���ก��ย�ข้องก��ข้อระ���ย�และ

กฎห�าย การดำา�นินการ �นื่องจาก

��ผลกระท�ต่อประชาชน�ป็น

ระยะ��ลายา�นาน ต้องพิจารณา

ก�นให้รอ�คอ�� นายศ�กด์ิ�ยา�

ระ��

� �ื� อถา� ถึงกรณ�ฝ� าย

กฎห�ายของร�ฐ�าล และนาย

�ิษณ� �ครืองา� รองนายก

ร�ฐ�นตร� ระ���่า �รื่องน�้ ไ�่ข�ด

ต่อกฎห�าย ร��.ค�นาค�กล่า�

�่า จะต้องดูต�ง้แต่�ริ���รื่อง ต�ง้แต่

�หต�ของการท���ราจะขยาย�่า��

การดำา�นินการถูกต้องหรือไ�่ 

และทำาไ�จะต้อง�ร่งร�� �พราะ

ย�ง��ระยะ��ลา และประ�ด็นท��

ตนพูดถึงตลอด��ลาคือ �รื�อง

การก่อหน� ้��การดำา�นินการตา�

ระ���ย�กฎห�ายหรือไ�่ หาก

ดำา�นินการตา�กฎห�ายแล้�ต้อง

อธิ�ายให้ได้�่าได้ใช้ระ���ย�อะไร 

�พราะการดำา�นินการน��้�ระ���ย�

ท���ก��ย�ข้องอธิ�ายระ���ย�พ��ด�

ของท้องถิ�น ด�งน�้นต้องดูในราย

ละ�อ�ยด 

ร��.ค�นาค�กล่า��่า 

ท�ก�รื่องท��ดำา�นินการหากยึดข้อ

กฎห�ายและ�ติ คร�. �รา��หล�ก

ธรร�าภิ�าล ��ค�า�โปร่งใ� 

ประชาชน���่�นร่��ตร�จ�อ�

ได้ �รื่องน�้ไ�่��ปัญหา 

นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา 

�ลขาน�การคณะกรร�าธิการการ

ค�นาค� �ภาผู้แทนราษฎร และ 

�.�.��ร�ร��ย์ พรรคภู�ิใจไทย �ปิด

�ผย�่า คณะกรร�าธิการค�นาค�

��กำาหนดจ�ด����นา �รื่อง �าย

���ข�ย�จะไปอย่างไรต่อ ใน��ลา 

09.00 น.�ป็นต้นไป ใน��น��าร์

ท�� 19 ก.พ. ท��โรงแร�อิน�ตอร์

คอนติ�นนต�ล กท�. โดย��นาย

โ�ภณ ซาร��ย์ ประธานคณะ

กรร�าธิการการค�นาค� �ป็น

ประธาน

นายอดิพงษ์�ปิด�ผย�่า 

�ำาหร���ิทยากรท��จะอภิปราย 

ประกอ�ด้�ย ร��.�หาดไทย 

หรือผู้แทน นาย�รพงศ์ ไพฑูรย์

พงษ์ รองปล�ดกระทร�งค�นาค� 

นาย��ร�ชษฐ์ ประ��ณ�งศ์��ฒิ 

�.�.��ญช�รายชื่อ พรรคก้า�ไกล ผู้

แทนพรรคการ��ือง น.�.�าร� อ๋อง

��ห��ง �ลขาธิการ�ภาองค์กร

ของผู้�ริโภค ดำา�นินรายการโดย 

นาย�จษฎา จ��้ละ ซึ�งในช่�ง�่าย

จะ��การ�ร�ปและตอ�ข้อซ�กถา�

ด้�ย.

รัฐสภา • ��ื่อ��นท�� 17 ก.พ. 

นาย�ิษณ� �ครืองา� รอง

นายกร�ฐ�นตร� กล่า�ถึง���ยง

�ิพากษ์�ิจารณ์การ�ปล��ยนชื�อ

��ืองหล�งจาก�างกอก�ป็น

กร�ง�ทพ�หานคร �่า ใน�่�น

ของ��ืองหล�งน�้น ราช��ณฑิตฯ 

ไ�่��อำานาจหน้าท��ใดๆ ในการ

กำาหนดชื่อ��ืองหล�ง ประ�ทศ 

หรือจ�งห��ด �พราะ�ิ�ง�หล่าน�้จะ

ต้องกำาหนดโดยกฎห�าย �่�น

ราช��ณฑิตฯ ��หน้าท��นำา�า�ะกด

หรือ�ข�ยนให้ถูกต้อง�พื่อท��จะได้

�ื่อ�ารออกไป

นาย�ิษณ�กล่า��่า ��ือง

หล�งของประ�ทศไทยน�้น ชื่อ

กร�ง�ทพ�หานคร ���าต�้งแต่

ไหนแต่ไร โดย��กำาหนดไ�้ ใน

กฎห�ายและพระราช��ญญ�ติท�ก

ฉ��� ��ื่อพูดถึงกร�ง�ทพ�หานคร 

หรือพูดถึง�างกอก จะใช้คำา�่า

กร�ง�ทพ�หานคร แ�้แต่ใน

ร�ฐธรร�นูญในกฎห�ายประกอ�

ร�ฐธรร�นูญ ย้ำา�่าในทางการ ชื่อ

��ืองหล�งของประ�ทศไทย คือ 

กร�ง�ทพ�หานคร �่�นชา�ต่าง

ประ�ทศ�ร�ยก�่า�างกอก แต่

ถือ�่าในทางการใช้ได้ ด�งน�้น

�ร�ยกได้ท�้ง�องอย่าง โดย�ร�ยก�่า 

กร�ง�ทพ�หานคร (�างกอก) ย้ำา

คณะร�ฐ�นตร�ไ�่ได้��การ�ปล��ยน

แปลงใดๆ ท�้ง�ิ้น ท�กอย่างย�ง

�ห�ือน�ดิ� �พ�ยงแต่ตอนน�้อยาก

ให้ใช้คำาน�้ก�น �พราะจะได้�ื่อ�าร

ก��คนต่างประ�ทศให้�ข้าใจ�่า

คนไทย�ร�ยกก�นแ��น�้�ท่าน�้น. 

ฟ้องค่าเสียหาย72ล้าน

ส.ต.ต.ชนหมอกระต่าย 
กรุงเทพฯ • ��ื่อ��นพฤห���ด� ท��

ศาลแพ่ง ถนนร�ชดาภิ�ษก นพ.                                                        

อนิร�ทธ์ ��ภ��ตรจริยาก�ล และนาง

ร�ชน� ��ภ��ตรจริยาก�ล พ่อและ                                                       

แ�่ของ พญ.�ราล�คน์ ��ภ��ตร

จริยาก�ล หรือห�อกระต่าย 

พร้อ�นายณ�ฐพล ชิณะ�งศ์ 

ทนายค�า� �ดินทาง�ข้ายื่นฟ้อง 

�.ต.ต.นร�ิชญ์ ���ดก ผ�.ห�ู่ 

กองร้อยท�� � กก.อาร�กขา 1 

�ก.อคฝ. ซึ�ง�ป็นผู้ต้องหา ต่อ

ศาลแพ่ง �ร�ยกค่า���ยหายในคด�

ข��รถชนห�อกระต่าย���ยช��ิต 

นายณ�ฐพลกล่า��่า �า

ยื่นฟ้องคด�ละ��ิดฟ้องผู้กระทำา

ละ��ิด ก��หน่�ยงานต้น��งก�ด

ของผู้กระทำาละ��ิด �ป็นจำา�ลย 

� คนในคด�น�้ �ร�ยกค่า���ยหาย

�ป็นค่าจ�ดงานศพ และค่า���ย

หายอ�ปการะ�ล�้ยงดูท���ูญ���ยไป 

��ื่อยื่นฟ้อง�ร�ย�ร้อย ข�้นตอน

ต่อไป�ป็นการพิจารณาของศาล

ทนายค�า�รายน�้ระ��

�่า การยื่นฟ้อง �.ต.ต.นร�ิชญ์ 

จำา�ลยท�� � ก���ำาน�กงานตำาร�จ

แห่งชาติ (�ตช.) จำา�ลยท�� 1 

�ป็นการ�ร�ยกค่า���ยหาย 7� ล้าน

�าท ในค่า���ยหายจำาน�นน�้ท��

หลายคน�อง�่า�ูงน�้นประ��ิน

หลาย�่�นแล้� ท�้งจากศ�กยภาพ

ของห�อท��หากย�ง��ช��ิตอยู่จะ

�า�ารถช่�ย�หลือทำางานได้อ�ก

�ยอะ ห�อ�า�ารถทำางานจนถึง

�กษ�ยณ �า�ารถทำางานได้อ�ก

ก�่า �00 ล้าน�าท คิด�ป็นภาษ�

ไ�่ต�ำาก�่า 30 ล้าน�าท ร��ถึงค่า

���ยหายของประ�ทศชาติ ต���ลข

ท��ยื่นฟ้องประ��ินจากค�า��ูญ

���ยของครอ�คร��และประ�ทศ

ชาติ

�ขากล่า�อ�ก�่า �่�นท��

ฟ้องหน่�ยงานต้น��งก�ดก็�ป็น

หล�กประก�น�่าทางครอ�คร��จะ

ได้ร��ค่า���ยหาย หากทางต้น

��งก�ด�ห็น��า�ป็น�รื�อง���นต��

ของผู้ก่อ�หต� ทางทนาย�ห็น�่า

�ป็น�รื่องของการปฏิ��ติหน้าท�� 

��ข้อ�ูล�่าก่อน�กิด�หต�ได้ไปร��

�อก�าร �ตช. จ�ด�กิด�หต�ห่าง

ก��ท��ร���อก�ารไ�่ถึง 1 กิโล��ตร 

�ห็น�่าใกล้ชิดก���หต�การณ์ท���กิด

ขึ้นและ�ป็น��ลาราชการ และ

หล�ง�กิด�หต� �.ต.ต.ได้ช่�ย�หลือ

ห�อแค่ไหน การฟ้อง �ตช.ย�ง

ร��ไปถึงการปฏิ��ติหน้าท��ใน

การร�กษาค�า�ปลอดภ�ยของผู้

ใช้ถนนใน�ริ��ณน�้นด้�ย

��น�ด�ย�ก�น �ิดาและ

�ารดาของห�อกระต่ายย�ง�ดิน

ทางไปศาลปกครอง �พื่อยื่นฟ้อง

กร�ง�ทพ�หานคร (กท�.) ก��

หน่�ยงานท���ก��ย�ข้อง ร�� 3 ราย 

ต่อศาลปกครองกลาง กรณ�ร่��

ก�นละ�ลยไ�่จ�ดทำาไฟ��ญญาณ

จราจรให้รถหย�ด�พื่อรอให้คน

ข้า� ป้ายหรือ�ครื่องห�ายชะลอ

ค�า��ร็�ใน�ริ��ณทาง�้าลาย

ท���กิด�หต�อย่าง�พ�ยงพอ �ห�าะ

�� และปลอดภ�ยก��ผู้�ดินข้า�

ทาง�้าลาย ไ�่��งค��ใช้กฎห�าย

และก�ดข�น�ิน�ยจราจรใน

�ริ��ณท���กิด�หต�อย่าง�พ�ยงพอ. 

�ร�ยก��ืองหล�งได้ท�้ง�แ��

��ื่อ��นท�� 17 ก.พ. นายศ�กด์ิ

�ยา� ชิดชอ� ร�ฐ�นตร��่าการ

กระทร�งค�นาค� ให้���ภาษณ์

ถึงกรณ�ต่ออาย����ปทานรถไฟฟ้า

�าย���ข�ย� ท����กระแ�ข่า��่าจะ

นำา�ข้า�ู่การพิจารณาของคณะ

ร�ฐ�นตร� (คร�.) ใน��ปดาห์หน้า 

�่า ขณะน�้�ราต้องทำาตา��ติ 

คร�.�ดิ�ท��ให้ไปหารือก�น �่�น

กระทร�ง�หาดไทยจะ��นอ�ป็น

�าระ�ข้า�ู่ท��ประช��ใน��ปดาห์

หน้าหรือไ�่น�้น ไ�่ทรา� ถ้า

�รรจ��าระ�ข้า คร�.ต้องหารือใน

ประ�ด็นท��กระทร�งค�นาค�ได้

ต�ง้คำาถา�ไป ให้รอดูก่อน

นายศ�กด์ิ�ยา�กล่า��่า 

อย่างไรก็ตา� จนถึงขณะน�้ย�ง

ไ�่ได้��การน�ดห�ายพูดค�ยหารือ

ก�นนอกรอ�แต่อย่างใด หากน�ด

พูดค�ยก�นจะ�ป็น�รื�องของฝ�าย

ปฏิ��ติ ได้แก่ กท�. กระทร�ง

�หาดไทย กระทร�งค�นาค� 

ปล� ดและรองปล� ดท�้ ง �อง

กระทร�ง การรถไฟฟ้าขน�่ง

��ลชนแห่งประ�ทศไทย (รฟ�.) 

ร��ถึงคนกลาง ด�งน�น้ไ�่ใช่�รื่องท��

ร�ฐ�นตร�จะต้อง�าค�ยก�น อย่างไร

ก็ตา� �รา��คำาถา�ไปอยู่แล้� 

โดย�ฉพาะ�รื่องข้อกฎห�ายท��ตน

ย้ำา �่�นฉ���แรกท��ตน�ห็นด้�ย

ไทยโพสต์ • “ศักดิ์สยาม” ย้ำารถไฟฟ้าสายสีเขียวต้องยึดข้อ

กฎหมาย รอถกข้อสังเกต คค.ใน ครม. ด้าน กมธ.คมนาคมมาตรง

เวลาเป๊ะ เปิดเวทีหาทางออก 19 ก.พ. 

นายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ประกาศลาออกจาก ส.ส.กลางสภาภาย

หลังการอภิปราย อ้างว่าไม่มีความสุขกับการทำางาน ก่อนท่ีเพื่อน ส.ส.จะเข้าไปพูดคุยและถ่ายรูปด้วย

น�้น��คำา�่าโดยปฏิ��ติตา�ต���ท

กฎห�ายและ�ติ คร�.ให้ปฏิ��ติ

โดย�คร่งคร�ด และต้องดู�่าได้

ปฏิ��ติตา�น�น้หรือไ�่

��ื่อถา��่า การนำา�ข้า�ู่

�าระการประช�� คร�.ค�รนำา

��นอ�ป็น�าระปกติหรือ�าระจร 

นายศ�กด์ิ�ยา�ตอ��่า ในค�า�

�ป็นจริง�รื่องไ�่ได้ถอนจาก คร�. 

แต��รื�องย�งคงอยู� �พ�ยงแต��ติ 

คร�. โดยใน��นน�น้ท��ตนไ�่ได้�ข้า

ร่��ประช�� ท��ประช�� คร�.ได้ร��

ทรา�และได้ไปหารือโดยท��ย�งไ�่��

�ติ�่าจะพิจารณาอย่างไร

�จะ��นอ�ข้า�ู่ คร�.

�ป็น�าระจรหรือปกติน�้น แล้�

แต่�ลขาธิการ คร�. แต่�รื่องน�้

�ป็น�รื�องใหญ�และ��ประ�ด็น
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4 บทความ

ทยโพสต ‘อิสรภาพแหงความคิด’ www.thaipost.net ผาน                                                        

ไปแลววันแรก สําหรับการอภิปรายทั่วไปโดยไมลงมติ ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 152 หรือภาษาชาวบานเรียกเวทีตี

เช็คเปลา ใหฝายคานยืนดารัฐบาลฟรีๆ แตไมมีอะไรให

ต� นเตน เพราะเนนสีสัน วาทกรรมเชือดเฉือน ใครตบหนาไดฉาด

ใหญกวา ก็เสียงดังกวา 

เห็นฝายคานโหมโรงวา 

อภิปรายรอบนี้เปนการเปดแผลเพ� อ

เตรียมรอโรยเกลือในการอภิปรายไม

ไววางใจ ตามมาตรา 151 ในเดือน

พฤษภาคม แต ‘นิโรธ สุนทรเลขา’ 

ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชา

รัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล หยาม 

บอกเห็นเปดมา 3 ป ยังไมมีอะไรเกิด

ขึ้นเลย

เปนไปตามคาด สุดทายฝาย

คานมาตามนัด ประดิษฐวาทกรรม

เตรียมมาจากบาน ‘นพ.ชลน�าน ศรีแกว’ ส.ส.น�าน หัวหนาพรรค

เพ� อไทย “แพง จน พัง ทั้งแผนดิน” ขณะที่ ‘ลุงตู’ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เขาปที่ 4 ของ

รัฐบาล ชักจะเจนเวทีสภาขึ้นทุกที เดี๋ยวนี้มีสําบัดสํานวน ยก

วรรณคดี ‘รามเกียรติ์’ มาเปรียบเปรยกับสภาไทย 

“ทานเคยบอกวาผมเขามาในสภาควรวางบทบาทใหเหมือน

รามเกียรติ์ ผมเลนในบทพระราม พระลักษมณ ฉะนั้น อีกฝาย

หนึ่งก็ตองเลนบททศกัณฐ ผมไมไดคิดวาประเทศชาติจะตองเปน

แบบรามเกียรติ์ แตทายที่สุดของเร� องรามเกียรติ์ ทศกัณฐเปน

อยางไรในตอนทายก็รูอยูแลว” 

ไมตองแปลความหมายวา ‘บิ๊กตู’ ขูฝายคาน เพราะตอน

จบรามเกียรติ์ ทศกัณฐถูกพระรามแผลงศรเขากลางอก ดับอนาถ

ตัวโกงแหงวรรณคดีเกาแก นอกจากนี้ ยังออกมาใหสัมภาษณวา 

“อยาใหพระรามแผลงศรบอยก็แลวกัน” 

ศรพระรามแผลงบอยไดไมมีปญหา แตปญหาคือ ‘บิ๊กตู’ 

ตองหาดวงใจของ ‘ทศกัณฐ’ ใหเจอ 

แผลงศรผิดเปา ฆาอยางไรก็ไมตาย!

มีคนเอาไมคไปจอ ‘เสี่ยหนู’ 

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหนาพรรคภูมิใจไทย ถามหัวหนา

คายสีน้ําเงินวา อยากเปนตัวละครตัว

ไหนในรามเกียรติ์ เจาตัวบอกขอเปน 

‘นางสีดา’

แหม เลือกเปนนางเอกของ

เร� องเสียดวย ระวัง ‘บิ๊กตู’ จะขอให 

‘เสี่ยหนู’ ลุยไฟพิสูจนความบริสุทธิ์ใจเถอะ เพราะในชวงที่พรรค

ภูมิใจไทยเนื้อหอม มีแตคนขอมาซบชายคา ถูกตั้งขอสังเกตกันวา 

ทําเพ� อ ‘บิ๊กตู’ หรือเพ� อตัวเองกันแน� มีเจตนาลึกๆ อะไรหรือไม 

โดยเฉพาะประเด็นสมหลน หรือเพิ่มอํานาจตอรองใหตัวเอง 

ทั้งนี้ มันเหมือนจะดีที่พรรคภูมิใจไทยเติมเสียง ส.ส.ใหฝาย

รัฐบาล แตยิ่ง ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นเทาไหร ยิ่งมีความ

สําคัญตอรัฐบาลมากขึ้นเทานั้น เรียกวาถอนตัวจากรัฐบาลคือ พัง 

ไมเขาประชุมสภาคือ ลม ยิ่งชวงนี้มีเร� องรถไฟฟาสายสีเขียวที่กํา

ลังเยวๆ กันอยู ไมรูจะกลาขัดใจบานใหญบุรีรัมยขนาดไหน

เปนเร� องที่ไดรับความสนใจมากในชวงสัปดาหนี้ กรณี

คณะรัฐมนตรีรับทราบมติราชบัณฑิตยสถานเสนอเร� องการใชช� อ

เมืองหลวงของไทย โดยใหใชคําทางการวา ‘Krung Thep Maha 

Nakhon’ พรอมกับเอาช� อเดิมไปไวในวงเล็บดานหลังแทนวา 

(Bangkok) เลนเอาคนไปแปลความหมายวา เปนการเปลี่ยนช� อ

เมืองหลวง

เดือดรอน ‘วิษณุ เครืองาม’ รองนายกรัฐมนตรี ตองออก

มาเคลียรใหมแบบเอาใหชัด ราชบัณฑิตฯ ไมไดมีอํานาจกําหนด

ช� อเมืองหลวง หรือกําหนดช� อจังหวัดอะไรทั้งนั้น มีหนาที่เพียง

เอามาสะกดใหถูกตอง ขณะเดียวกัน ในราชการไทยใชคําวา 

กรุงเทพมหานครมาโดยตลอด เชน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ไมเคยใชผูวาราชการบางกอก สวน

คําวาบางกอก หรือแบงค็อก เปนคํา

ที่ตางชาติเรียก สรุปงายๆ ใชไดทั้ง

สองอยาง ไมมีการเปลี่ยนช� อใดๆ แค

กําหนดใหรูวา จะใชอยางไร โอกาส

ไหน และสะกดอยางไร  

 ฝาก ‘ลุงปอม’ พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่รับ

ผิดชอบแกปญหาหนี้นอกระบบ ตอน

นี้ตางจังหวัดกลับมาระบาดหนัก โดย

เฉพาะพื้นที่ภาคกลาง เคราะหซ้ํา

กรรมซัดแบกภาระคาครองชีพที่สูง ยังตองถูกซ้ําเติมจากเจาหนี้

นอกระบบที่ฟาดดอกเบี้ยโหด หากไมสามารถปดเงินตนได ก็นั่ง

กินดอกเบี้ยลอยๆ รายวัน เรียกวาสงทั้งปทั้งชาติก็ไมหมด สงสาร

ชาวบาน ลองสางปญหานี้ดีๆ ไดใจชาวบานมากกวานโยบาย

ประชานิยมอีก.

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

ไ

กรุงเทพมหานครในปจจุบันเดิมเปนที่ตั้งของเมือง

ธนบุรีศรีมหาสมุทร สมัยกรุงศรีอยุธยาชาวตางชาติเรียกกัน

วา บางกอก ซึ่งในแผนที่ทะเลและแผนที่ครั้งโบราณที่ชาวตาง

ประเทศไดทําไวแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏตําแหน�งที่ตั้งของ

เมืองธนบุรีในช� อของบางกอก โดยสะกดวา Bangkok, Bancoc, 

Bancok, Banckok, Bankoc, Banckock, Bangok, Bancocq, 

Bancock ในบางแผนเขียนคําวา Siam อันหมายถึงประเทศ

สยาม ไวตรงที่ตั้งของบางกอก ในขณะที่มีคําวา Judia, Odia, 

Juthia, Ajothia, Odiaa อยูเหนือขึ้นไปในตําแหน�งที่ตั้งของกรุง

ศรีอยุธยา. 

Bangkok

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

อนุทิน ชาญวีรกูล

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา

สีละสะมาธิคุณานัง  ขันตี  ปะธานะการะณัง

สัพเพป  กุสะลา  ธัมมา  ขันตะยาเยวะ  วัฑฒันติ  เต.

แปลวา ขันติเปนประธาน เปนเหตุแหงคุณ คือ ศีลและสมาธิ

กุศลธรรมทั้งปวง ยอมเจริญ เพราะขันติเทานั้น!

นับตั้งแต ๗ กุมภาพันธ ไดเดินทางออกจาก วัดปาพุทธพจน

หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภฯ จ.ลําพูน 

เพ� อลองลงใตสูเกาะภูเก็ตฝงทะเลอันดามัน ที่

มีกําหนดหมายวา จะประกอบศาสนกิจเน� อง

ใน วันมาฆบูชา ที่ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ํา 

เดือน ๓ ของวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

รวมเปนเวลา ๑๓ ป นับตั้งแต พ.ศ.

๒๕๕๓ ที่ไดจัดงานมาฆบูชาโลก ณ เวฬุวัน

มหาวิหาร แหงพระนครราชคฤห แควนมคธ 

ชมพูทวีป.. ปจจุบันตั้งอยูในรัฐพิหาร อินเดีย 

มาโดยตลอด

แตดวยวิกฤตการณไวรัสโควิด-๑๙.. จึง

ทําใหตองยุติการเดินทางไปประกอบศาสน

กิจสําคัญดังกลาว.. แมวาในปนี้จะเริ่มมีการ

บรรเทาวิกฤตการณลงไปบาง แตก็ยังไม

สะดวกตอการเดินทาง จึงไดมอบหมายใหชาว

อินเดียชวยประสานการจัดงานวันมาฆบูชาที่

เวฬุวันมหาวิหาร ดวยการนิมนตคณะสงฆที่

ยังพํานักอยูในพื้นที่ดังกลาวเขารวมงาน.. เพ� อ

สืบสานเจตนารมณการฟนฟูวันมาฆบูชาใหมี

การดําเนินสืบตอไป จนนับเขาสูปที่ ๑๓ ในปนี้

สําหรับทางอาตมาเอง.. ไดเดินทางเขา

รวมประกอบศาสนกิจวันมาฆบูชาที่พระธาตุภู

หวารัตนคีรี (ธ) ที่ตั้งอยูบนปาตนน้ําภูเขานาคเกิด อ.กะทู จ.ภูเก็ต อัน

เปนสัปปายสถานที่ควรแกการเจริญสมณธรรม บําเพ็ญสมณกิจ... 

ในปนี้จึงมีคณะศรัทธาเดินทางไปรวมกันปฏิบัติธรรมพอสมควร

กับสถานที่ โดยพิธีสําคัญนอกจากรักษาศีล ฟงธรรม เจริญภาวนา 

รวมกันแลว.. ยังมีการถวายเคร� องบูชา โดย หมอมหลวงสราลี       

กิติยากร แด “พระพุทธมงคลทะเลใต” พระประธานขนาดใหญที่

ประดิษฐานตระหงานอยูบนขุนเขาปาตนน้ํา เปนศูนยรวมจิตใจของ

ประชาชนทุกหมูเหลาในปจจุบัน.. เพ� อถวายเปนพระกุศลแด “พระ

เจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม� นสุทธนารีนาถ” โดย

เริ่มกําหนดการตั้งแตเย็นวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ.. ไปจนถึงเชาวันที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ.. สําหรับในวันมาฆบูชา ที่ ๑๖ กุมภาพันธ จะมีการทําบุญ 

ปฏิบัติธรรม.. กันตลอดทั้งวันคืน.. ทั้งนี้โดยมี คุณณรงค วุนซิ้ว ผูวา

ราชการจังหวัดภูเก็ต และภรรยา เขารวมประกอบศาสนกิจในฐานะ

เจาภาพรวมในการจัดงานดังกลาว... จึงเปนเร� องที่น�ายินดียิ่งของการ

จัดงานมาฆบูชาบนเกาะภูเก็ตในปนี้

หากยอนรอยถอยเวลากลับไปปพุทธศักราช ๒๕๕๓.. ในอินเดีย 

ไมเคยมีการจัดงานวันมาฆบูชาที่เวฬุวันมหาวิหารและที่อ� นใดอยาง

เปนทางการในภาพรวมของความเปน “วันมาฆบูชาโลก”.. ในสมัยนั้น 

ชาวพุทธในอินเดียถามวา.. วันมาฆบูชา.. คือวันอะไร.. มีความสําคัญ

หรือความหมายอยางไร พวกเขาไมรูจัก..

จนเม� อเกิดการจัดงาน วันมาฆบูชาโลกครั้งแรกในอินเดีย ทั้ง

ที่นาคปุระ รัฐมหาราษฏระ และเวฬุวันมหาวิหาร แหงพระนคร

ราชคฤห รัฐพิหาร อินเดีย จึงไดนําไปสูการเขาใจความสําคัญและ

ความหมายของวันมาฆบูชา.. จากการบรรยายธรรมบอกเลาความ

สําคัญของวันดังกลาว โดยเฉพาะการยกพระพุทธภาษิต.. “พระ

โอวาทปาติโมกข” ขึ้นสวดประกาศและอธิบายขยายความกันหลาย

ครั้ง หลายหน หลายสถานที่.. และเม� อไดรับอนุญาตใหอยูจําพรรษา

ในเวฬุวันมหาวิหารอยางเปนทางการไดเม� อป พ.ศ.๒๕๕๗ จึงนําไป

สูการสรางลานหินออนโอวาทปาติโมกขขึ้นตรงใจกลางเวฬุวันมหา

วิหาร...

ตอมาไดนําความสําคัญเร� อง การจัดสรางลานหินออนโอวาท

ปาติโมกข ขึ้นบอกกลาวในที่ประชุมพุทธศาสนานานาชาติ ที่จัด

ประชุมใหญ ณ นาลันทา รัฐพิหาร อินเดีย โดยมีผูนําศาสนาพุทธทุก

นิกาย .. จากประเทศตางๆ เขารวมประชุมในครั้งนั้น จึงไดชักนําไปสู

ความสําคัญและความหมายของ วันมาฆบูชาและเวฬุวันมหาวิหาร.. 

ซึ่งเปนวันสําคัญและวัดหรือมหาวิหารแหงแรกในพระพุทธศาสนาที่

พระพุทธเจาประทับถึง ๕ พรรษา เพ� อจัดตั้งเปนศูนยกลางการเผยแผ

พระพุทธศาสนาไปในชมพูทวีป และที่เวฬุวันมหาวิหารแหงนี้ที่ไดทรง

ประกาศพระโอวาทปาติโมกข.. เกิด สงฆสันนิบาต ที่มารวมกันโดย

มิไดนัดหมาย ซึ่งลวนเปนเอหิภิกขุอุปสัมปทา.. ที่บรรลุอรหัตผล ครบ

ถวนดวยปฏิสัมภิทาญาณ.. ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอการสถาปนาพุทธ

ศาสนาใหมั่นคงสืบเน� องมาจนถึงปจจุบัน

การที่พระพุทธองคทรงนําภิกษุสงฆกระทําสังฆกรรม.. ประกอบ

สังฆอุโบสถ.. จึงนําไปสูการยกเขตพื้นที่เวฬุวันมหาวิหารเปน มหา

อุโบสถ แหงแรกในพระพุทธศาสนา นอกเหนือจากการเปนมหา

วิหาร ซึ่งเปนที่พักหรือมหาวิหารของภิกษุสงฆอันมีพระพุทธเจาเปน

ประธาน.. จากการนอมถวายของพระเจาพิมพิสาร จอมกษัตริยแหง

แควนมคธ.. ที่ประกาศตนเปนอุบาสกในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต

เวฬุวันมหาวิหาร.. จึงมีความหมายที่เหนือความหมายทั้งปวง 

อันเรา..ทานทั้งหลาย ยากที่จะสําเร็จความเขาใจไดดวยความคิดนึก...

จําไดวา ครั้งหนึ่ง.. ในขณะที่อาตมากําลังบรรยายในเร� องดัง

กลาว.. “องคทะไล ลามะ” ทานไดใหความสนใจสอบถามเพิ่มเติม

เร� อง เวฬุวันมหาวิหาร.. จากคนใกลชิด.. และโดยเฉพาะในความ

สําคัญของวันมาฆบูชา.. ที่เกี่ยวเน� องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงนี้

ตอมาจึงไดเห็นการประสานงานขอจัดสรางสถูปเล็กๆ แบบ

ทิเบตขึ้นในเขตเวฬุวันมหาวิหาร ตรงตําแหน�ง Meditaion Hut เดิม.. 

ที่บัดนี้ถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ดังกลาวไปจากเดิมหมดแลว.. 

ตามแผนงานการสรางอุทยานเวฬุวันของรัฐบาลทองถิ่นแหงรัฐพิหาร

วันนี้ของ “เวฬุวันมหาวิหาร” .. ของชาวพุทธ หรือสวน

อุทยานเวฬุวันของชาวอินเดีย จึงเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง.. 

สวยงาม ไฉไล แบบแขกอินเดีย.. จนขาดความน�าร� นรมยในแบบพุทธ

ศาสนาไป.. โชคดีที่ยังคงเวนไวซึ่ง “ลานหินออนโอวาทปาติโมกข” ที่

คณะสงฆธรรมยุต นําโดยวัดปาพุทธพจนหริภุญไชย (ธ) ในพระรา

ชูปถัมภฯ จ.ลําพูน ไดสรางไว.. และไดทําการกระทําสังฆกรรมตาม 

พระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต สวดถอนและสมมติสีมา.. ฝงพัทธตัด

ลูกนิมิตไวสมบูรณทุกประการ.. เม� อวันวิสาขบูชา ที่ ๒๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๑.. ดังในปจจุบันที่ไดเห็นคณะสงฆในอินเดียไดไปใชพระอุโบสถ

ลานหินออนดังกลาว ประกอบสังฆกรรม กระทําการบรรพชา-

อุปสมบทมาอยางตอเน� อง.. ทามกลางความยินดีของชาวพุทธใน

อินเดีย.. และชาวฮินดูในทองถิ่น...

บัดนี้ เม� อวันมาฆบูชาเวียนมาบรรจบ

ครบรอบอีกครั้งหนึ่ง จึงใหระลึกถึงการประกอบ

สังฆกรรม.. กระทําการสวดถอนและสมมติสีมา

ในครั้งนั้น.. โดยเฉพาะการสวดทักนิมิตของภิกษุ

สงฆ ๕ รูป.. ตามทิศตางๆ ที่มีญาติโยมสมมติตน

เปนกอนหินพูดได.. รองบอกกลาวทิศนั้นๆ ตาม

กอนหินที่เปนนิมิตหมาย จึงเปนที่มาของ ลูก

นิมิต ที่แสดงเขตอุโบสถตามทิศนั้นๆ... กอนที่

จะยกใบเสมาที่หลอไดอยางสวยงาม โดยคณะ

สงฆวัดปาพุทธพจนฯ (ธ) ลําพูน ขึ้นตั้งเหนือ

นิมิตหมายดังกลาว.. ดังปรากฏอยูเปนใบสีมาใน

ปจจุบัน...

ในงานวันดังกลาว.. นับเปน

ประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาสมัยปจจุบัน.. 

ทีค่ณะสงฆและชาวพทุธในอนิเดยีไดจดจาํบนัทกึ                                                         

ไวและรวมกันสาธุการดวยความยินดียิ่ง.. ซึ่ง

บุคคลท่ีควรจารึกช� อไว เพ� อควรแกถวายสาธุการ.. 

ในการสืบอายุพระพุทธศาสนาจนสัมฤทธิผลดวย

ดี.. ใหไดพระอุโบสถของพระพุทธองคกลับคืน

มาประดิษฐานบนแผนดินเกิด พระมหาอุโบสถ 

ของพระพุทธศาสนาอีกครั้ง ไดแก

๑.พระพรหมวชิรเมธาจารย (หลวงปูอิ่ม) 

วัดโสมนัสราชวรวิหาร (ธรรมยุต)..

๒.พระพรหมวชิรากร (หลวงพอสุนทร) วัดราชผาติการาม

วรวิหาร (ธรรมยุต)..

๓.คณะสงฆวัดปาพุทธพจนหริภุญไชย (ธรรมยุต) ในพระ

ราชูปถัมภ จ.ลําพูน ของ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา..

๔.คณะสงฆสายพระปาธรรมยุตทุกรูปที่เขารวมสังฆกรรมใน

วันนั้น

๕.ศิษยศรัทธาในวัดปาพุทธพจนฯ (ธ) ลําพูน ทุกคน

ในวันมาฆบูชาปนี้.. ตรงกับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕.. จึงใคร

ขอระลึกถึงอธิการกุศลที่สําเร็จดวยดีแลวนั้น อันเกิดจากการฟนฟูวัน

มาฆบูชาใหกลับคืนมาในชมพูทวีป.. และการรวมกันสรางลานหินออน 

เพ� อยกฐานะเปนเขตอุโบสถ.. ที่สัมฤทธิผลดวยการกระทําสังฆกรรม

ของภิกษุสงฆไทย ที่ไดรวมกันประกอบศาสนกิจถูกตองตามพระธรรม

วินัย ในการสวดถอนและสมมติสีมา.. ประกาศเขตยกอุโบสถขึ้นให

ปรากฏ.. ในเวฬุวันมหาวิหารอีกครั้ง.. เพ� อแสดงถึงการคืนกลับมาของ

พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป.. อันชาวพุทธควรจารึกไว เพ� อรวมกัน

อนุโมทนาในอธิการกุศลครั้งนี้ที่คณะสงฆไดกระทําสังฆกรรม เพ� อ

นอมถวายบูชาคุณของ “องคสมเด็จพระผูมีพระภาค .. ผูเปนพระ 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น.....”.

 เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ปนขาวดีของคอกาแฟ เม� อ “กรมวิชาการเกษตร” ไดปรับ 

ปรุงพันธุกาแฟปมอะราบิกา 2 พันธุ ใหมใหมีผลผลิตสูง 

และสามารถทนทานโรคขาประจําอยาง “ราสนิม” ไดดี ที่

สําคัญคือมีกลิ่นรสแปลกใหมเปนเอกลักษณ

      จากการเปดเผยของ นางสาวอิงอร ปญญากิจ รองอธิบดีกรม

วิชาการเกษตร ระบุวา กาแฟอะราบิกาเปนพืชที่มีความสําคัญดาน

เศรษฐกิจทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยที่ผานมามีการนําเขา

พันธุกาแฟอะราบิกาหลายพันธุมาปลูกกันแพรหลาย แตเน� องจาก

พันธุเหลานั้นมีความออนแอตอโรคราสนิม ซึ่งเปนโรคที่สรางความ

เสียหายตอผลผลิตกาแฟอะราบิกาและพบระบาดในแหลงปลูกที่

สําคัญของโลก  

ดังนั้น คณะนักวิจัยซึ่งมีนางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ ผู

เชี่ยวชาญดานไมผล สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เปน

หัวหนาคณะวิจัย จึงไดทําการวิจัยและปรับปรุงพันธุกาแฟอะราบิกา

เพ� อใหไดพันธุกาแฟอะราบิกาที่ตานทานตอโรคราสนิมและใหผลผลิต

สูง โดยมีเกณฑในการคัดเลือกพันธุ คือ มีความตานทานตอโรครา

สนิมสูงกวา 96 เปอรเซ็นต คุณภาพการชิมดี คะแนนสูงกวา 65-70 

คะแนน ผลผลิตปานกลางถึงสูง และใหปริมาณสารกาแฟเกรด A ไม

นอยกวา 70 เปอรเซ็นต

การปรับปรุงพันธุกาแฟอะราบิกาเริ่มจากกรมวิชาการเกษตรได

รับเมล็ดพันธุกาแฟอะราบิกาลูกผสมที่ไดคัดเลือกมาจากศูนยวิจัยโรค

ราสนิมกาแฟ ซึ่งปจจุบันเปนหน�วยงานภายใตมหาวิทยาลัยลิสบอน 

ประเทศโปรตุเกส โดยกรมวิชาการเกษตรเริ่มการพัฒนาพันธุจาก

ลูกผสมรุนที่ 2 ที่ไดรับจากศูนยวิจัยโรคราสนิมกาแฟมาดําเนินการ

ทดสอบที่สถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ป 2525-2532 นําเมล็ดพันธุกาแฟอะราบิกาลูกผสมรุน

ที่ 3 จํานวน 9 สายพันธุปลูกแบบตนตอแถว จํานวน 100 ตน ณ 

ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม คัดเลือกไดสายพันธุที่ตานทานโรครา

สนิม จํานวน 6 สายพันธุ 

 ป 2532-2543 นําเมล็ดพันธุกาแฟอะราบิกาลูกผสมรุน

ที่ 4 จํานวน 6 สายพันธุ ปลูกแบบตนตอแถว จํานวน 200 ตน ณ 

ศูนยวิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ คัดเลือกไดสายพันธุที่ตานทานโรครา

สนิม จํานวน 3 สายพันธุ  

ป 2543-2546 นําเมล็ดพันธุกาแฟอะราบิกาลูกผสมรุนที่ 5 

จํานวน 3 สายพันธุ ปลูกแบบตนตอแถว จํานวน 50 ตน คัดเลือกได

สายพันธุที่ตานทานโรคราสนิม จํานวน 20 สายพันธุเพ� อใชเมล็ดไป

ปลูกเปรียบเทียบในรุนที่ 6 จํานวน 20 สายพันธุ ปลูกแบบตนตอแถว 

จํานวน 50 ตน คัดเลือกไดสายพันธุที่ตานทานโรคราสนิม จํานวน 7 

สายพันธุเพ� อใชเมล็ดไปปลูกเปรียบเทียบสายพันธุรุนที่ 7 ในพื้นที่ 2 

แหง คือ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย และศูนยวิจัย

เกษตรหลวงเชียงใหม 

จนถึงป 2564 ไดสายพันธุดีเดนจํานวน 2 สายพันธุ เสนอ

คณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร พิจารณาเปน

พันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตรจํานวน 2 พันธุ ใชช� อวา กาแฟ

อะราบิกาพันธุเชียงราย 1 และกาแฟอะราบิกาพันธุเชียงราย 2

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกลาววา กาแฟอะราบิกาพันธุ

เชียงราย 1 มีลักษณะเดน คือ ตานทานตอโรคราสนิมสูง เม� ออายุ 

8 ป ใหผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบ 569.6 กรัมตอตน ใหปริมาณสาร

กาแฟ green bean เกรด A เฉลี่ย 81.8 เปอรเซ็นต คุณภาพการ

ชิม 78-79.5 คะแนน โดยไดนําตัวอยางกาแฟอะราบิกาเชียงราย 

1 ไปทดสอบคุณภาพที่ Acaemia do Café, Lisboa โปรตุเกส ซึ่ง

เปนหน�วยงานที่ไดใบรับรองมาตรฐานของสมาคมกาแฟพิเศษแหง

อเมริกาพบวา กาแฟอะราบิกาเชียงราย 1 ไดคะแนนการประเมิน 

ของพันธุซึ่งปลูกที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 79.5 

คะแนน (จาก 100 คะแนน) โดยมีกลิ่นคาราเมลและหวาน กลิ่นรส

ช็อกโกแลตนม (milk chocolate) รสชาติถั่วออนๆ มีรสเปรี้ยวของนม

เปรี้ยว สวนที่ปลูก ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ได 78 คะแนน 

(จาก 100 คะแนน) พบวามีกลิ่นรสหอมคาราเมล (caramel) กลิ่นถั่ว

ธัญพืช และรสชาติหวานออน

กาแฟอะราบิกาพันธุเชียงราย 2 มีลักษณะเดน คือ 

ตานทานตอโรคราสนิมสูง เม� ออายุ 8 ป ใหผลผลิตเมล็ดกาแฟ

ดิบ 623.65 กรัมตอตน ใหปริมาณสารกาแฟ green bean เกรด 

A เฉลี่ย 81.89 เปอรเซ็นต คุณภาพการชิม 76-79 คะแนน ซึ่ง

ถือวาอยูในระดับดีมาก สวนรสชาติและกลิ่นนั้นพบวาแตละสถาน

ที่มีรสชาติและกลิ่นตางกัน โดยกาแฟอะราบิกาพันธุเชียงราย 2            

ซึ่งปลูกที่ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ได 79 คะแนน (จาก 100 

คะแนน) มีกลิ่นสมุนไพรรสหวาน (sweet spice) กลิ่นเคร� องเทศ 

และรสชาติเปรี้ยวเล็กนอยแตกลมกลอม สวนที่ปลูก ณ ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ได 76 คะแนน (จาก 100 

คะแนน) พบวามีกลิ่นผลไม (fruity) กลิ่นหอมคาราเมลเขมขน 

รสชาติหอมหวาน

สถาบันวิจัยพืชสวนมีแปลงผลิตเมล็ดและตนกลาพันธุที่เสียบ

ยอด และขยายพันธุแนะนําที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง

เชียงรายและศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม  

 คาดวาจะผลิตตนพันธุเพ� อใหเกษตรกรไดนําไปปลูกเปนทาง 

เลือกใหมและสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นไดประมาณปลายป 2565 นี้.  

จาก ‘วันมาฆบูชา’ สู.. ‘พระอุโบสถแหงเวฬุวันมหาวิหาร’..!!

กาแฟอะราบิกา 2 พันธุ ใหม ทนโรค ‘ราสนิม’

ปรารถนา

เ

เ



นายโทน่ีรู้ดีทุกเรื่องในจักรวาลใบน้ี รู้กระท่ัง ส.ส.เพื่อไทย                                                                             

คนไหนกำ�ลังจะรับเงินข�ยตัวคนละ 20-30 ล้�นบ�ทม�

อยู่ขั้วรัฐบ�ล แต่น�ยโทนี่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวว่�ตัวเองจะ

ได้กลับม�ติดคุกคดีโกงเมื่อไร และจะได้กลับบ้�นเมื่อไร” 

ประโยคสุดท้ายที่ “แรมโบ้อีสาน” นายเสกสกล อัตถา

วงศ ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กะซวกกลับ “โทนี่” 

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาเล่าเรื่องเลี้ยงสุนัข 

50 ตัวในบ้าน ผ่านเพจแคร์ คิด เคลื่อน ไทย ในหัวข้อ “จุดสิ้นสุด

รัฐบ�ลตู่ พลิกเกมสู้ของแพง”

น่าจะเป็นหมัดเด็ดกะซวกไส้ กะซวกพุง “โทนี่” ที่นอกจาก

จุกแล้ว

ยังเจ็บจี๊ด!!!

เหมือนสะกิดแผลใจ                                       

“โทนี่” ที่พยายามปกปิด พยา 

ยามสร้างภาพให้ทุกคนรับรู้                                           

รับทราบว่าการท่ีตัวเองใช้ชีวิต

อยู่ต่างประเทศ ก็มีความสุข 

มีความสบาย มีความหรูหรา

ทั้งๆ ที่ในใจร้อนรุ่ม ก็

สุขใดไหนจะเท่าการได้อยู่บ้าน

เกิดเมืองนอน

ขนาดมีน้องเขยเป็น

นายกรัฐมนตรี มีน้องสาวเป็น                                              

นายกรัฐมนตรี ก็ยังไม่สามารถ

พา “พี่ชาย” กลับมาเหยียบ

แผ่นดินเกิดได้ “แรมโบ้อีสาน” ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใกล้ชิด เคยทำางาน

ให้ “โทนี่” ย่อมรู้ดีว่า “นาย” คนนี้ในใจลึกๆ ตอนนี้ต้องการอะไร 

เลยจี้ถูกจุด จี้ถูกใจดำา “โทนี่”

อย่างที่ “แรมโบ้อีสาน” บอก....

“ไม่มีใครรู้จักน�ยโทนี่เท่�กับผมแล้ว เพร�ะเป็นคนที่ทำ�ให้

น�ยโทนี่ได้เป็น ส.ส.สมัยแรกในปี 2538 ในน�มพรรคพลังธรรม 

เพร�ะน�ยโทนี่ให้อดีต ผบ.ทบ.คนหนึ่งโทร.ต�มผมให้เข้�ม�ช่วย

ในก�รเลือกตั้ง ดังนั้นไม่ควรที่จะเอ�ผมไปเปรียบเทียบกับสุนัขที่

บ้�นว่�ไม่รู้จักบุญคุณคน”

การออกมาร่ายยาวเกือบ 20 นาทีของ “แรมโบ้อีสาน” 

กะซวกกลับ “โทนี่” ที่มาเหน็บแนม เปรียบเทียบเป็นสุนัขที่บ้าน 

ไม่รู้จักบุญคุณคน ชนิดรื้อทุกดอก ตอกกลับทุกประเด็น ลากไส้

ออกมาตีแผ่ แม้จะเป็นการโต้ตอบเอาคืนได้เนื้อได้หนัง

แต่ถ้าจะให้บอก “ดอก” ไหนที่น่าจะทำาให้ “โทนี่” จี๊ดสุด 

ก็คงต้องยกให้ประโยคสุดท้ายที่หยิบมาบอกกล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้น

“น�ยโทน่ีรู้ทุกเรื่อง ไม่รู้เรื่องเดียว จะได้กลับบ้�นเมื่อไหร่”...

ว่�ซั่น

สำาหรับ “เสกสกล อัตถาวงศ์” ชื่อเดิม “สุภรณ์ อัตถา

วงศ์” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี อดีต ส.ส.พรรคไทย                                                                                  

รักไทย และเคยเป็นแกนนำาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ 

การแห่งชาติ แดงทั้งแผ่นดิน 

เสกสกลเกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2507 ที่อำาเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียน

ครบุรี จบ มศ.5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปริญญาตรี ศิลปศาสตร                                                                                       

บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปริญญาโท ศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปริญ                                                                                             

ญาเอก สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ มหา                                                                                       

วิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปัจจุบันกำาลังศึกษาหลักสูตรประกาศ 

นียบัตรช้ันสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับ

นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 25

การทำางาน ผ่านงานการเมืองมาอย่างโชกโชน ล่าสุดเพ่ิงลา

ออกจากพรรคพลังประชารัฐ และเข้าร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติ.

เข้�ถึงผู้ชมทุกระดับ ทุกช�ติม�กขึ้น ในคว�มรู้สึกผมเอ�แค่ก�ร

แต่งก�ยของตัวละครแต่ละตัว ก็ถือเป็นศิลปะชั้นยอดแล้วครับ. 

ทำาอย่างไรอาหารของคนไทยจึงจะปราศจากสารพิษ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สารเคมีปราบศัตรูพืช (พาราควอตและอีกสามชนิด) ยัง

ปนเป้ือนในอาหารทุกชนิด ข่าวพบผู้ป่วยเน้ือตายเพราะมีบาดแผล

ขณะปนเป้ือนสารเคมีปราบศัตรูพืชติดอันดับ ตามมาด้วยนักแสดง

หนุ่มแพ้ฟอร์มาลิน (เพราะรับประทานยำาไข่แมงดา) วันนี้ก็มี

ข่าวมีไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทู โดยพบว่ามีปริมาณไม 

โครพลาสติกสีดำามากที่สุด แต่ไม่ได้ระบุว่ามีไมโครพลาสติกใน

เนื้อปลาทูหรือไม่ เรื่องนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์สื่อช่วยกรุณา

สอบถามหน่วยงานที่ตรวจสอบด้วยค่ะ เพราะหนูและเพื่อนๆ 

(รวมแล้วนับได้สิบ) ต้องรับประทานปลาทูน่ึง (แม่กลองจากห้างที่

ตรงข้ามกับไมโคร) ทุกวัน แต่ที่แน่ๆ คุณแม่ต้องหยุดรับประทาน

ไตปลา

วันนี้คุณยายได้รับข้อมูลจากไลน์ของคุณครูวัยเกือบแปด

สิบว่า น้ำาผึ้งที่เลี้ยงในสวนยางพาราถูกประเทศจีนตีกลับ เพราะ

มียางพาราปนเปื้อน สาเหตุก็คือผึ้งดูดน้ำาหวานจากยอดอ่อนต้น

ยางพาราที่มีน้ำายางพารา ทำาให้น้ำาผึ้งปนเปื้อนยางพารา แถม

ด้วยเรื่องที่คุณครูได้รับฟังจากเพื่อนครูวัยเดียวกันว่า มีญาติที่รับ

ประทานน้ำาผึ้งจากสวนยางพาราเป็นเวลาสามปี (เป็นส่วนหนึ่ง

ของสมุนไพรรักษาโรค) ปรากฏว่ากระเพาะอาหารถูกเคลือบด้วย

ยางพาราทำาให้ต้องเสียชีวิต เพราะเกิดการอักเสบ ตามมาด้วย

ติดเชื้อในกระแสเลือด 

เรื่องน้ียังไม่ขอยืนยัน เพราะสอบถามคุณครูกลับแล้วคุณ                                                                                  

ครูบอกว่า ถ้าพบเพื่อนก็จะสอบถามให้แน่ชัด แต่เรื่องนี้นำามา                                                                             

เปรียบเทียบกับเรื่องพลาสติกอุดตันลำาไส้เป็นสาเหตุให้เกิดการ

อักเสบจนทำาให้มาเรียมและยามีลเสียชีวิต เช่นเดียวกับโลมา, 

เต่า ฯลฯ และเมื่อกรมวิทย์พบไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหาร

ของปลาทู ก็หมายถึงภัยจากอาหารกำาลังคืบคลานมาทำาร้ายมนุษย                                                                                 

ชาติ เพราะนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบไมโครพลาสติกยีนในเนื้อ

สัตว์ทะเลแล้ว แต่ยังไม่ตรวจพบในมนุษย์ และยังไม่ทราบผล

เสียที่เกิดขึ้นจากไมโครพลาสติกยีน และเชื่อว่าสัตว์บกก็ต้องได้

รับไมโครพลาสติกจากดินและพืชที่ดูดสารอาหารในดินที่มีการ

ปนเปื้อนพลาสติก

แต่อย่างไรก็ตาม สารเคมีปราบศัตรูพืชสี่ชนิดสมควรต้อง

ยกเลิก เช่นเดียวกับการใช้ฟอร์มาลิน ยากันบูด ที่ดูเหมือนมี

5บทความ

กใจ!!!

ฟังฝ่ายค้านเปิดซักฟอกแบบไม่ลงมติวานน้ี (๑๗ 

กุมภาพันธ์) นึกว่าพรรคเพื่อไทยเปิดอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาลระบอบทักษิณ 

ในฐานะคนฟังการเปิดซักฟอกรัฐบาลตลอดกว่า ๓๐ ปี

มานี้ ได้ข้อสรุปอยู่สองสามประเด็น

นักการเมืองไทยความจำาสั้น 

ชอบตัดตอนเรื่องราว 

และที่สำาคัญสุด มักเก่ง และฉลาดเป็นกรดตอนเป็น

ฝ่ายค้าน 

รู้วิธีแก้ปัญหาทุกปัญหา  

ไม่ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญ จะยากลำาบากแค่ไหน นัก 

การเมืองฝ่ายค้านมักชี้ทางออกให้รัฐบาลเพื่อนำาไปปฏิบัติตาม

ได้เสมอ 

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้เป็นรัฐบาล สลับหน้ามือเป็นหลัง

เท้า 

ปัญหาเดียวกัน เรื่องราวเดียวกัน ร้องเป็นคำาเดียว 

แบะๆๆๆ

การอภิปรายวานนี้ ฝ่ายค้านเปิดฉากด้วย “ชลน่าน ศรี

แก้ว-ประเสริฐ จันทรรวงทอง” สองผู้ยิ่งใหญ่แห่งเพื่อไทย

ประเด็นซักฟอกก็ตามนี้...

ข้าวของแพง ค่าแรงถูก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ

บริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวผิดพลาดในทุกด้านของรัฐ 

บาลนี้ 

มีการก่อหน้ีสาธารณะสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนต้องขยาย

เพดานหนี้สาธารณะ 

หนี้ครัวเรือนของประชาชนและอัตราการว่างงานของ

นักศึกษาจบใหม่ก็สูงขึ้น 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ                                                                              

กว่าสองล้านคน และเสียชีวิตกว่าสองหมื่นคน ขณะที่มาตร 

การป้องกันและแก้ปัญหาก็ไม่มีความชัดเจนแน่นอนกลับไป

กลับมา 

การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค ราคา ๙ เหรียญฯ ต่อโดส ขอ

อนุมัติงบ ๑๗ เหรียญฯ ต่อโดส ซื้อ ๓๐ ล้านโดส ปัจจุบันพบ

โรงละครสัปปายะสภาสถาน

ว่า วัคซีนใกล้จะหมดอายุ

รัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาท่ีเหมาะสม ประชาชนทุกสาขา

อาชีพได้รับความเดือดร้อนอย่างถ้วนหน้า 

การจัดหาวัคซีนเพื่อนำามาฉีดให้ประชาชนก็ล่าช้า ไร้ประ 

สิทธิภาพ 

เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสัตว์ รวมทั้งเชื้ออหิ

วาต์แอฟริกาในสุกร แต่รัฐบาลกลับปกปิดข้อมูลการระบาด

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดย

เฉพาะปัญหา PM 2.5 ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและ

เกิดขึ้นซ้ำาซากทุกปี 

การปฏิรูปการเมืองตามท่ีกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธ 

ศาสตร์ชาติ ก็ไม่มีความคืบหน้าแม้แต่เรื่องเดียว 

ระบบการเมืองไทยถอยหลังไปกว่า ๔๐ ปี การเลือกตั้งย้อน

ยุคไปสู่ระบบอุปถัมภ์

มีการทุจริตหลายเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน 

จากรายงานของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาและผลวิจัยจากภาย 

นอก พบว่ารัฐบาลนี้มีการทุจริตสูงมาก ส่งผลทำาให้อันดับการ

ทุจริตคอร์รัปชันโลกของไทยสูงขึ้นซ้ำาเติมปัญหาเศรษฐกิจ

ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศอย่างกว้างขวาง

ทุกพื้นที่ และยังเป็นแหล่งส่งออกยาเสพติดรายใหญ่ไปยังหลาย

ประเทศ 

เกิดวิกฤตการเมือง รัฐบาลไม่สนับสนุนการปฏิรูปการเมือง

ให้เป็นรูปธรรม และยังใช้มิติทางการเมืองทำาลายล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การสร้างธุรกิจการเมือง 

สภาเสื่อม ไม่สามารถตรวจสอบได้ กินกล้วย ฉีดวัคซีน 

๒๐-๓๐ ล้านบาท รับเงินเดือนประจำาเดือน ๒-๓ แสนบาท 

เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำานาจ 

ความขัดแย้งในปัจจุบันมาจากการรัฐประหาร

ระบบการศึกษาถอยหลังลงคลอง

ครับ...ประเด็นทั้งหมดนี้ ส่วนใหญ่ก็เรื่องจริงเกือบทั้งนั้น 

จะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาพื้นฐานของประเทศก็ได้ 

ถ้าตัดกรณีโควิด-๑๙ ออกไป จะเหลือปัญหาหลักๆ คือ 

ความขัดแย้ง 

คอร์รัปชัน 

ข้าวยากหมากแพง 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจการเมือง 

การศึกษา 

ปกปิดโรคระบาด

ท้ังหมดน้ีใช่ว่าเพ่ิงจะเกิดข้ึนหลังวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

มันคือปัญหาต่อเนื่องต้ังแต่เปล่ียนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ 

ด้วยซ้ำา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกรัฐบาล และในรัฐบาลปัจจุบันก็

ยังดำารงอยู่

พรรคเพื่อไทยไม่รู้สึกเหนียมอายอะไรเลยเมื่อพูดถึงปัญหา

คอร์รัปชัน ขณะท่ีระบอบทักษิณกัดกร่อนประเทศอย่างหนักเพราะ

ปัญหาคอร์รัปชัน 

ความขัดแย้งทางการเมืองถูกตัดตอนเอาแค่ตั้งแต่วันที่                                 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ก็ขอถามพรรคเพื่อไทยว่า 

เหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองปี ๒๕๕๓ จบไปแล้วใช่หรือไม่ 

ความขัดแย้งนั้นไม่ส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยหรือ

การเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษฯ โกงเหมาเข่ง มิได้เป็นเชื้อไฟ

แห่งความขัดแย้งที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยใช่หรือไม่

ที่สำาคัญ “ทักษิณ” ไม่ได้ก่อความขัดแย้งเลยใช่ไหม 

หากจัดอันดับสถานที่ที่มีคนพูดโกหกมากที่สุด ไม่น่าจะพ้น

รัฐสภาไทย 

ประชาชนไม่ว่าจะเชียร์ฝั่งไหน จะฝ่ายค้าน หรือรัฐบาล 

ต่างก็รู้อยู่เต็มอกว่า การเมืองไทยไม่ว่ายุคสมัยไหนไม่เคยปลอด

คอร์รัปชันเลย  

และปัญหาคอร์รัปชันนี่เอง คือต้นตอแห่งความขัดแย้ง

ต่อเนื่องยาวนาน

ก่อนมีระบอบทักษิณ การเมืองไม่ได้แบ่งขั้วเอาเป็นเอา 

ตายเหมือนในปัจจุบัน 

ยุครัฐประหาร รสช. ปี ๒๕๓๔ การเมืองถูกแบ่งเป็น

พรรคเทพ พรรคมาร ถึงขั้นฆ่ากัน แต่ความขัดแย้งมิได้

ยาวนาน 

ในอดีต พรรคมารมี สามัคคีธรรม ชาติไทย กิจสังคม 

ประชากรไทย และราษฎร  

ส่วนพรรคเทพมี ความหวังใหม่ ประชาธิปัตย์ พลังธรรม 

เอกภาพ 

ให้หลังเพียง ๕ ปี ในรัฐบาลชวน ๒ ทุกอย่างผสม

กลมกลืน 

รัฐบาลขณะนั้นมีทั้ง ประชาธิปัตย์ ชาติไทย ประชากร

ไทย (กลุ่มงูเห่า) กิจสังคม และเสรีธรรม ที่มี ส.ส.หลายคนมา

จาก สามัคคีธรรม 

การเมืองถูกสลายขั้ว ประชาชนไม่ถูกแบ่งแยก 

แต่ระบอบทักษิณทำาลายทุกอย่างลง และซ้ำาเติมด้วยการ

รัฐประหาร 

ฉะนั้นถ้าถามว่า ปัญหาที่พรรคเพื่อไทยนำามาซักฟอก

รัฐบาลประยุทธ์ มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่? 

มีคนจนในทุกรัฐบาล 

ความเหลื่อมล้ำาทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง 

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำา ปัญหาคอร์รัปชัน ระบบการ

ศึกษาที่ล้าหลัง ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลไทยทุกชุด 

แต่วันนี้นักการเมืองเอาปัญหาที่ตัวเองไม่เคยแก้ไขได้มา

เป็นเครื่องมือเพื่อให้ตัวเองเข้าสู่อำานาจ 

ฝั่งหนึ่งได้อำานาจ อีกฝั่งก็พูดเรื่องเดิมๆ ที่ตัวเองไม่เคย

แก้ไขได้ เพื่อให้กลับเข้าสู่อำานาจเช่นกัน 

ถามหน่อย เห็นประชาชนเป็นตัวอะไร.

สุขนั้นฉันนี้

มีเคล็ดลับความสุขสงบ

หลีกหลบฟังคำาของ ส.ส.

อภิปรายในสภาไม่รู้พอ

อ่านแค่หัวข้อสรุปความ

เรื่องฟุ้งเฟ้ออินเทอร์เน็ต

คำาเท็จ ท่วมท้น ล้นหลาม

ปล่อยปละละลดก็งดงาม

ดับไฟ ไหม้ลาม อารมณ์

อิงโขน/แตกต่อร่วมสมัย

ว่ากันว่า ดูโขน ก็อย่าง พูดถึงโขน ก็อย่าง เก็บสาระจาก

โขน ก็อาจอีกอย่าง หานิยามถึงโขน เพื่ออธิบายเป็นภาษาอื่น 

แลพยายามเป็นสากลพ้นไปจากไทย ก็อาจอีกอย่าง 

โขนไทยเก็บเรื่องนิทานพระรามหรือรามเกียรติ์ไว้ยืดยาว

ในระดับบทละครมหากาพย์ ไม่สามารถแสดงจบเสร็จตลอด

เรื่องในคราวเดียวรวดเดียว ต้องตัดตอนออกมา จึงพอแสดงได้ 

เหมาะในแต่ละวาระการแสดง เราคนไทยจึงมิได้ดูเรื่องจากโขน 

แต่ดูการแสดง เก็บสาระรายละเอียดจากนานาผันแปร เพราะ

บทแลการแสดงมีพลวัตในตนเอง แตกต่าง ตัดต่อ แลติดต่อโดย

ประหลาด เรารู้เรื่องแล้ว แลเรามาสังเกตการณ์ อันมากกว่า

เกินกว่า อันแยบคายแลแยบยล แฝงลึกขณะ Miscellany of 

khon (เกร็ดโขน) แล Melancholy of Demon (ยักษาโศก) ถือ

เป็นสารคดีแลศิลปะการแสดง ผ่านรอยแตกโผล่ออกมาได้สารพัด

ส่วน แต่เต็มตัว พ้นรอยแตกกำาแพงออกมา กลับทำามิได้ 

แลกายกรรมพิสดารแผลงแปลงวาด ก็สามารถปรากฏได้ 

จะว่าสละเรื่องก็มิเชิง มิสละเรื่องก็มิใช่ ครั้นพอมาถึง School of 

Ganesh (ณ Lido Connect ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๒๑) 

ศีรษะตัวละครกลายเป็นลูกโป่ง ก็มีหัวบอกความเป็นปัจเจก หรือ

สละความเป็นปัจเจกก็ยากบอก คน สัตว์ ยักษา คืออะไร ตัวเป็น

คน ศีรษะเป็นช้าง ถือเป็นเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ นามพระคเนศ 

ก็มีในศิลปะการแสดง จึงเสมือนบอกเป็นนัยว่า โลกเราแตกต่าง

แลตัดต่อ ติดต่อกัน สภาพรุทิ้งแลย้อนคืน คืออะไรกันแน่ 

สตรีนางยักษินีทำาตามแรงปรารถนา แลมิสำาเร็จ ควรคับ

แค้นเคืองใจเพียงไหน องคาพยพผิดประกอบ หรือลักลั่น ด้วย

อันใดเพียงใด แลด้วยพระคเนศเสมอเป็นเจ้าแห่งบรรณพิภพ ก็

ว่าได้ สามารถบันทึกบรรดาชวเลขบอกจด ทันการณ์ทันใดทุก

ถ้อย ในบรรณพิภพร่วมสมัยประสานศิลปะการแสดงปัจจุบัน 

ไทยเทศฝรั่งสยาม โขนการละครในสายตาคนนอกย่อมต่างจาก

คนใน เขาเห็นอะไร แลเข้าใจเพียงไหน 

หัวไปทาง ตัวไปทาง มือเท้าอุตลุด อตรรกยะแลตรรก

หรรษาในสายตาเขา ผิดจากสายตาเราเห็นงาม ลางทีเมื่อเรา

เดินตามระเบียงคดวิหารวัดพระแก้วจงดี หลังพินิจ School of 

Ganesh (บรรณพิภพพระคเนศ?) แล้วย้อนมองรอบตัวอีกที สิ่ง

แตกๆ หักๆ ต่างๆ อาจกลับคืนคุณค่า ยากรุทิ้งเกิดเป็นรอยแตก

ต่อร่วมสมัย แลพึงเป็นเช่นนั้น

หมายเหตุ : แลพึงระวังวาทกรรมจำาพวก อาทิเช่น พระ 

รามจองถนน เพื่อเหาะเกินลงกาหรือ? กรุณาพลิกบรรณพิภพ

พระคเนศ ละเอียดลออ!

สุรพล บัณฑุเศรณี

 

“โขน” บ่งบอกคว�มเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วครับว่� เป็น                                                                                

ศิลปะก�รแสดงชั้นสูง อะไรที่เกี่ยวกับโขนจึงไม่ธรรมด�  

ผมเองก็ไม่รู้จักโขนดีพอ แต่เท่�ท่ีรู้มีคว�มพย�ย�มทำ�ให้โขน

กะซวก‘โทนี่’เจ็บจี๊ด

ขายทั่วไปในตลาด สุดท้ายก็อยากจะฝากถาม “อย.” ว่าหลังจาก

ห้ามใช้ไขมันทรานส์แล้ว ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

ต่างๆ ว่าปราศจากไขมันทรานส์หรือไม่ เพราะจากคำาชี้แจงของ 

อย.ผ่านสื่อนั้นเข้าใจว่ายังมีการปนเปื้อนไขมันทรานส์ในอาหาร 

แต่ไม่เกินข้อกำาหนดขององค์การอนามัยโลกเท่าน้ัน สุขภาพของ

ประชาชนจะดีได้ก็ด้วยอาหารดี อากาศดี ออกกำาลังกาย ไม่

บริโภคแอลกอฮอล์ และยาเสพติด ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดย 

ตรง กรณีอุ้มสารเคมีปราบศัตรูพืชของรัฐบาลลุงตู่ ๑ นั้น บ่ง

บอกว่าไม่ห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน

แมวขาว

 

ผมว่� อย.ตรวจไม่ท่ัวหรอกครับ แค่ร้�นกล้วยแขกใน กทม. 

ผมว่� อย.หัวหมุนแล้ว วิธีแก้ไขลองไปดูของอเมริก� หรือยุโรป 

ได้ครับ เข�มีขั้นตอนปฏิบัติอยู่แล้ว และส�ม�รถควบคุมเรื่อง

อ�ห�รที่ปลอดภัยได้ แต่ต้องแลกกับ “ทำ�อะไรได้ต�มใจคือไทย

แท้” นะครับ

เริ่มต้นที่ก�รเปิดร้�นข�ยอ�ห�รทุกชนิดต้องขออนุญ�ต

กับเขต เมือง ตำ�บล หมู่บ้�น ซึ่งจะมีร�ยละเอียดเกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติ อะไรทำ�ได้ อะไรไม่ได้ ขอแล้วเจ้�หน้�ที่ต้องไปตรวจ โดย

ก�รสุ่มตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้� พร้อมให้คะแนนกับร้�นนั้นๆ 

ร้�นไหนไม่ผ่�นเพร�ะทำ�ผิดกติก�ก็ปิดเป็นเวล�เท่�ไหร่ก็ว่�กัน

ไป แต่เจ้�หน้�ท่ีต้องซื่อตรง ไม่ใช่รับเงินแล้วก�ให้ผ่�นอย่�งเดียว 

เช่นเดียวกับฟ�ร์มของเกษตรกรก็ใช้วิธีใกล้เคียงกันนี้ 

แต่ไทยทำ�แบบน้ีได้หรือไม่ ก็ต้องถ�มคนไทยครับว่� พร้อม

กันหรือยัง. 

ปาหี่

 พรรคเศรษฐกิจใคร ไม่รู้ ไม่รู้

คล้ายอริลุงตู่ ไม่เห็น ไม่เห็น

คล้ายสมุนลุงป้อม ไม่เป็น ไม่เป็น

คล้ายลับลวงหลอกเล่น ไม่มี ไม่มี

ก็บอกว่าไม่มี...อิโถ่)

 แจ้งเกิดชั่วพริบตาปาฏิหาริย์

ได้ ส.ส.สุขสำาราญปานปาหี่

ธรรมมนัสอัศจรรย์การันตี

ตั้งสิบแปดเก้าอี้...มีราคา

 ยิ่งถูกไล่ไสขับอัปเปหิ

ยิ่งด่างดำาตำาหนิยิ่งทรงค่า

ยิ่งถูกทุ่มรุมขยี้ถูกตีตรา

ยิ่งชอกช้ำาต่ำาช้ายิ่งท้าทาย

 เล่นละครซ่อนกลให้คนชม

หากประชาสิ้นนิยมจะล่มสลาย

คบคนดีศรีศักดิ์จักกำาจาย

คบคนพาลบานปลายอาจวายปราณ!!!

เฉินซัน

เสกสกล อัตถาวงศ์

ต
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อดผู้ติดเชื้อรายใหม่จากโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่ม

กลับมาเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องอีกคร้ังเช่นเดียวกับหลาย

ประเทศทั่วโลก ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อ

มั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในเดือน ม.ค.2565 ให้ปรับลดลง

เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน และ 3 เดือน ตามลำาดับ เนื่องจาก

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความกังวลต่อจำานวนการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน การยกเลิกเทสต์แอนด์ โก ผล 

กระทบจากราคาน้ำามัน วัตถุดิบและราคาสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งส่ง

ผลต่อเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงและมีโอกาสที่เงินเฟ้อในครึ่งปีแรก

จะสูงถึง 3% ขณะที่การเมืองที่เริ่มมีเสถียรภาพลดลง ล้วนเป็น

แรงกดดันให้ประชาชนต่างระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

โดย “ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ                                                                               

การค้าไทย” ระบุว่า ความเชื่อมั่นในเดือน ม.ค.2565 ที่ลดลง

อีกครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นบั่นทอนความเชื่อมั่นให้ลดลงในช่วง

ไตรมาสแรกของปีน้ีด้วย โดยหากไม่มีปัจจัยรุนแรงเพ่ิมอีก สถาน 

การณ์ต่างๆ คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ก็มี

โอกาสที่เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ระดับ 3.5-4.5%

เช่นเดียวกับ “กระทรวงการคลัง” ที่ปีนี้ยังคาดการณ์ว่า                                                                        

เศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวท่ีระดับ 3.5-4.5% แม้ว่าจะอยู่ภายใต้                                                               

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม โดยหวังว่าหาก                                                                                       

ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมมือ

กันในการลดการแพร่ระบาด ก็จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

กับภาคเศรษฐกิจได้

โดยแรงขับเคลื่อนสำาคัญยังมาจาก “ภาคการส่งออก” ที่

ยังมีแนวโน้มเติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลงทุน

ของภาคเอกชนและภาคการผลิตให้ขยายตัวได้ตามไปด้วย 

ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวนั้นคาดว่าปีนี้จะเริ่มทยอยฟื้นตัวได้

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลดีกับแรงงาน

ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ

แรงงานและร้านอาหาร รวมทั้งยังมีเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐ

อีกกว่า 1.9 ล้านล้านบาท ผ่านโครงการลงทุนต่างๆ ของภาค

รัฐและรัฐวิสาหกิจที่เตรียมจะขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ระบุว่า รัฐบาลมี

ความต้ังใจในการดูแลเศรษฐกิจท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ท่ี

ผ่านมามีการพิจารณาอยู่เสมอว่าจะทำาอย่างไรให้การเปิดประ 

เทศ เปิดระบบเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าควบคู่ไปกับการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำาคัญแค่                                                                         

การท่องเท่ียวจากต่างชาติเพียงอย่างเดียว แต่การท่องเท่ียวภาย 

ในประเทศก็เป็นส่วนสำาคัญเช่นกัน ท่ีผ่านมามีการออกมาตรการ

เสริมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ควบคู่กับมาตรการรักษา

ระดับการบริโภคภายในประเทศ ท่ีแม้ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยให้การ

บริโภคในประเทศกลับมา 100% แต่ก็ช่วยได้ในระดับหน่ึง

ขณะท่ี ความท้าทายสำาคัญของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 

คงหนีไม่พ้นเรื่อง “โควิด-19” โดยเฉพาะบทบาทของสายพันธ์ุโอ

มิครอน ท่ีแม้ว่าหลายฝ่ายจะประเมินว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับ

สายพันธ์ุเดลตา แต่ก็ย่อมส่งผลกระทบกับภาพรวมการเติบโตของ

เศรษฐกิจอย่างแน่นอน อีกท้ังยังมีประเด็นเรื่อง “การขาดแคลน

แรงงาน” รวมถึง “ปัญหาอัตราเงินเฟ้อท่ีปรับตัวสูงข้ึน” จากราคา

อาหารและพลังงานท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนในปัจจุบัน

ด้านภาคเอกชน อย่าง “คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 

3 สถาบัน (กกร.)” ยังคงประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจ

ไทยในปี 2565 ไว้ในกรอบ 3-4.5% ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะ

ขยายตัวในกรอบ 3-5% ส่วนอัตราเงินเฟ้อนั้น มองว่าช่วงครึ่งปี

แรกอาจจะเร่งตัวขึ้นแตะระดับ 3% อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทย

เติบโตลดลงกว่าที่ประมาณการได้ โดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือ 

สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างรัสเซียและ

ยูเครน ที่มีโอกาสส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจไทยในหลายมิติ หากสถานการณ์ลุกลามจนส่งผลให้

สหรัฐ อังกฤษ และยุโรปใช้มาตรการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ

ต่อรัสเซีย ก็จะส่งผลกดดันให้การค้าโลก รวมถึงการค้าระหว่าง

ไทยและรัสเซียได้รับผลกระทบไปด้วย

อย่างไรก็ดี ปี 2565 ยังเป็นอีกปีที่ท้าทายสำาหรับภาค

เศรษฐกิจของไทย ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงหลายตัวที่ยังคงส่งผล 

กระทบต่อการเติบโต โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอน และสถานการณ์เงินเฟ้อสูงจากราคาอาหารสด

และราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้หลายฝ่ายจะประเมินว่า

เป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวและจะทยอยคลี่คลายไปในที่สุด 

แต่ก็เป็นประเด็นที่มีผลต่อความเชื่อมั่นและความสามารถใน

การใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเวลาที่กดดันในขณะนี้.

ลุ้นเศรษฐกิจปี65โตฝ่าวิกฤต

เศรษฐกิจ

ย

ครองขวัญ รอดหมวน

ฒนาต่อเนื่อง สำาหรับ “กรมบัญชีกลาง” ล่าสุดได้พัฒนา

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เชื่อม                                                        

โยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้ข้อมูลนิติบุคคล

จากระบบ e-GP ได้ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง งานนี้ กุลยา                                           

ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุว่า คณะกรรมการวินิจฉัย     

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้กำาหนด

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถใช้หลักฐาน

จากการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ 

e-GP ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคลตาม                                       

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 

บุคคล ข้อมูลหนังสือบริคณห์สนธิ 

เป็นต้น โดยไม่ต้องรับรองสำาเนา

ถูกต้องในขั้นตอนยื่นข้อเสนอ 

และหน่วยงานของรัฐสามารถใช้

ข้อมูลข้างต้นจากระบบ e-GP ใน

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น                                    

ข้อเสนอได้ โดยมีผลใช้บังคับตั้ง 

แต่วันที่ 14 ก.พ.2565.

พั

พัฒนาระบบ

กุลยา 

ตันติเตมิท

อุ้มค่ายรถดัมพ์อีวีคันละ1.5แสน
ราชวัตร • “สรรพสามิต” เตรียม                                      

3 พันล้านบาท อัดฉีดค่ายรถดัมพ์                                                

ราคาขายปลีกอีวีลงคันละ 70,000-

150,000 บาท คาด มี.ค.65 เริ่ม

ทำาสัญญา พร้อมจ่ายผู้ประกอบ

การเป็นรายไตรมาส

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดี                                                          

กรมสรรพสามิต กล่าวว่า นโยบาย

เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) นั้น กรม

สรรพสามิตได้ดำาเนินการตาม

นโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ 

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ท่ีต้องการผลักดันให้ไทย                 

เป็นศูนย์กลางการผลิตรถอีวีของ 

ภูมิภาค โดยเป้าหมายในปี ค.ศ.

2030 ประเทศไทยจะต้องผลิตรถ   

ยนต์อีวีให้ได้ 30% ของการผลิต

รถยนต์ทั้งหมดภายในประเทศ

สำาหรับมาตรการสนับสนุน 

การใช้รถยนต์อีวีในประเทศไทย

นั้น มีการสนับสนุนในเรื่องการ                                                    

ลดราคาขายตามมติคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ที่คันละ 70,000-150,000 

บาท โดยเบื้องต้นคาดว่าปีแรก

จะมีผู้มาใช้สิทธิ์รวมกันเป็นวง     

เงิน 3 พันล้านบาท แต่หากมีการ

ขอมาเกินวงเงินดังกล่าวก็พร้อม

ขยายวงเงินให้ เพราะไม่ได้มีการ

จำากัดวงเงินไว้

ท้ังน้ี ข้ันตอนการอุดหนุน

สำาหรับรถยนต์อีวีจะไม่เหมือนกับ

โครงการรถคันแรกท่ีให้เงินส่วนลด

โดยตรงกับผู้ซ้ือรถยนต์ โดยคร้ัง

น้ีผู้ประกอบการต้องมาทำาสัญญา

กับกรมสรรพสามิต โดยต้องมีการ

สำาแดงราคาต้นทุนท่ีแท้จริงว่า

รถยนต์ท่ีขายในกรณีท่ีไม่ได้รับเงิน

อุดหนุนอยู่ท่ีราคาเท่าไหร่ เพื่อท่ี

กรมสรรพสามิตจะได้ตรวจสอบได้

ว่าส่วนลดท่ีให้ไป ผู้ประกอบการ

มีการนำาไปลดราคาขายปลีกให้กับ

ผู้ซ้ือรถยนต์อย่างแท้จริง ส่วนการ

จ่ายเงินอุดหนุนน้ัน ผู้ประกอบการ

จะต้องขายรถยนต์อีวีไปก่อน หลัง

จากนั้นรายงานมายังกรมฯ ทุก

ไตรมาสว่าทำาการขายรถยนต์อีวีไป

จำานวนเท่าไหร่ เพื่อท่ีกรมฯ จะได้

จ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้ประกอบการ

เป็นรายไตรมาส

อย่าไงไรก็ดี เบื้องต้นคาด

ว่ากรมฯ น่าจะเริ่มทำาสัญญากับ                                        

ผู้ประกอบการท่ีจะเข้ารับการสนับ  

สนุนตามนโยบายของรัฐบาลได้

ในเดือน มี.ค.2565.

รับมอบประกาศนียบัตร • พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่

ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานภายใต้ โครงการ “Workation Thailand ทำางาน

เที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” โดยนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สาย

งานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะองค์กรที่มียอดสะสมแต้มความอยู่

รอดของผู้ประกอบการ สูงสุด 11 อันดับแรก หรือระดับ Gold จากการสนับสนุนกิจกรรม “Workation 

Thailand ทำางานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ซึ่งดำาเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).

GCฟุ้ง65โกยรายได้กระฉูด
รับอานิสงส์ซื้อกิจการใหม่

จ่อออกหุ้นกู้1.7พันล.เหรียญ

ไทยโพสต์ • GC คาดผลการดำาเนินงานปี 65 โตต่อเนื่อง รับ

อานิสงส์การเข้าซื้อกิจการ Allnex หนุนรายได้เพิ่ม 7.4 หมื่นล้าน

บาท แม้ปริมาณการขายใกล้เคียงปีก่อน หลังปิดซ่อมบำารุงโรงงาน 

พร้อมเล็งออกหุ้นกู้ 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐภายใน มี.ค.นี้

นายคงกระพัน อินทร

แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จำากัด (มหาชน) หรือ GC เปิด

เผยว่า แนวโน้มผลการดำาเนิน

งานปี 2565 แม้ว่าบริษัทจะมี                                                  

แผนปิดซ่อมบำารุงทั้งในส่วน

ของโรงกลั่นน้ำามันและโรงงาน                                           

โอเลฟิน ซึ่งจะส่งผลให้กำาลัง

การผลิตลดลงจากปีก่อนเล็ก                                                  

น้อย แต่ขณะเดียวกันก็จะมี                                              

กำ าลั งการผลิต ใหม่ที่ เ ข้ ามา                                            

เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิ                                                      

ภาพการผลิต Olefins Recon 

figuration Project (ORP) โครง                                                      

การโพรพิลีนออกไซด์ (Propy 

lene Oxide : PO) เป็นต้น

รวมถึงรับรู้ผลกำาไรจาก

การเข้าซื้อกิจการของ allnex 

ที่คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 

2,000 ล้านยูโร หรือ 74,167.2 

ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 

37.08 บาทต่อ 1 ยูโร) และการ

เข้าซื้อหุ้นของบริษัท วีนิไทย 

จำากัด (มหาชน) หรือ VNT ซึ่ง

จะเข้ามาเสริมผลการดำาเนิน

งานของบริษัทและกำาลังการ

ผลิตของบริษัทให้มีการเติบโต

ระยะยาว

“ผลการดำาเนินงานปีนี้

หากดูจากราคาน้ำามันดิบที่สูง

ขึ้น ส่งผลให้มาร์จินโรงกลั่นไป

ได้ดี ส่วนปิโตรเคมีทรงตัว จาก

กำาลังผลิตใหม่ที่ออกสู่ตลาดมาก

ขึ้น ซึ่งราคาเม็ดพลาสติกดีขึ้น 

แต่พาราไซลีนและสายเบนซีน

ลดลง” นายคงกระพันกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปีน้ีบริษัท                                       

มีแผนจะออก หุ้น กู้ส กุล เ งิน

ดอลลาร์ วงเงิน 1,700 ล้านเหรียญ                                               

สหรัฐ ภายในเดือน มี.ค.น้ี ซ่ึงจะ

เป็นหุ้นกู้ระยาว ประมาณ 10-30                                                

ปี เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน หลัง

จากก่อนหน้าน้ีบริษัทได้ดำาเนิน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภท 

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำานวน

รวมท้ังส้ิน 30,000 ล้านบาท ให้แก่                                                     

ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่ เพื่อชำาระคืนเงินกู้ และ/

หรือหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ท่ี

ครบกำาหนดในเดือน ก.ย.2565 

และ/หรือชำาระคืนเงินกู้ก่อนกำา 

หนด และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุน                                

หมุนเวียน รองรับการดำาเนินธุรกิจ                             

ท่ัวไปไปแล้ว ซ่ึงก็ถือเป็นจังหวะท่ี

ดี ได้อัตราดอกเบ้ียต่ำา.

อสังหาฯฟื้นแห่ผุดโปรเจ็กต์เพียบ

คงกระพัน อินทรแจ้ง

ไทยโพสต์ • ธุรกิจอสังหาฯ ฟื้น

แห่ผุดโครงการใหม่เพียบ “ไซมิส 

แอสเสท’ ทุ่มหมื่นล้านเปิดตัว

มิกซ์ยูส “เพอร์เฟค’ จ่อเปิด 15 

โปรเจ็กต์ใหม่

นายขจรศิษฐ์ ส่ิงสรรเสริญ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ไซมิส แอสเสท (SA) กล่าวว่า 

บริษัทเดินหน้าพัฒนาโครงการ

คอนเซ็ปต์ “มิกซ์ยูส” มูลค่า

โครงการ 1 หมื่นล้านบาท สอด

รับกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

ด้วยรูปแบบโครงการที่แวดล้อม

ที่ครบทุกมิติทั้งการใช้ชีวิตทำา                             

งาน ประชุมสัมมนา พักอาศัย 

ร้านอาหาร Co-Working Space 

พ้ืนท่ีกิจกรรมและคอมมูนิต้ีมอลล์                                       

อยู่ในทำาเลศักยภาพถนนพระราม 

9 ล่าสุดมียอดจองรวมกันท้ังหมด 

ไปแล้วเกินกว่า 50% และคาด

จะก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

ภายในปี 67 แต่จะมีบางส่วนที่

แล้วเสร็จช่วงกลางปี 66

นายศานิต อรรถญาณ

สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.พร็อพเพอร์ต้ีเพอร์เฟค หรือ 

PF กล่าวว่า ทิศทางการดำาเนิน

ธุรกิจปี 65 กลุ่มบริษัทเดินหน้า

สร้างฐานะการเงินให้แข็งแกร่ง 

โดยตั้งเป้าลดภาระหนี้ลงจาก

เดิมปี 2564 มีหนี้สินสุทธิต่อทุน 

1.7 ในปี 2564 ในปี 2565 ตั้ง

เป้าให้อยู่ที่ 1.2 พร้อมขับเคลื่อน

ธุรกิจให้มีการเติบโต มั่นใจปีนี้                                         

ธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งอสังหา 

ริมทรัพย์และโรงแรมจะกลับมา

ฟื้นตัวและเติบโต โดยประมาณ

การรายได้รวมปีน้ีอยู่ท่ี 2.8 หมื่น

ล้าน อย่างไรก็ตามในปีนี้มีแผน     

ที่จะเปิดโครงการใหม่ 15 แห่ง 

มูลค่ารวม 26,210 ล้านบาท 

เป็นบ้านเดี่ยว 12,845 ล้านบาท 

บ้านแฝดและทาวน์ โฮม 1,930 

ล้านบาท และโครงการร่วมทุน 

11,435 ล้านบาท.

เกมการเก็งกำาไรในตลาดดูจะร้อนแรงไม่ต่างกับเกมการ 

เมือง เพราะนอกจากจะมีการเล่นเก็งกำาไรตามปกติแล้ว ยังมี

การกดดันของแต่ละฝ่ายอยู่มาก มีผลให้ตลาดผันผวนมาก ดัชนี

ระหว่างวันยังคงแกว่งตัวขึ้นลงกว้างกว่า 10 จุด ใครเข้าออกถูก

จังหวะคงทำากำาไรได้ ในขณะที่นักเก็งกำาไรทั่วไปที่เล่นตามกระแส

อาจเกิดการผิดพลาดจังหวะในการลงทุนได้มากเช่นกัน นั่นเป็น    

การเล่นเก็งกำาไรรายวัน แต่เมื่อมาดูการลงทุนของนักลงทุนราย

กลุ่มจะพบว่าสภาพการณ์ยังคงเหมือนเดิม คือ นักลงทุนต่าง

ชาติยังคงทยอยซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง คงไม่ต้องไปนับวันว่าซื้อมา

กี่วัน ดูแค่ยังมีการซ้ือก็แสดงว่าไม่ถอย ไม่ถอดใจ และยังมีเงินที่

จะซื้อได้ต่อไปเรื่อยๆ ในแง่ของนักเก็งกำาไรคงจะคิดว่าจะซื้อไปได้

อีกนานแค่ไหน ก็คงต้องปล่อยให้คิดไป เพราะหากยังมีการขาย

เพื่อกดดันในเกม หวังให้ฝ่ายตรงกันข้ามต้องยอมหรือถอยเพื่อให้

ได้รับชัยชนะในเกมคงต้องดูกันยาวๆ 

แต่มองว่าเกมนี้คงจบลงได้ ไม่นาน 

เพราะเป็นแค่ดูว่าฝ่ายขายหรือฝ่าย

ซื้อใครจะหมดหน้าตักก่อนกันเท่านั้น

แต่หากให้ประเมินพิจารณา

จากสภาวการณ์ โดยรวมแล้ว เชื่อว่า

นักลงทุนต่างชาติยังมีเงินที่จะซื้อต่อ

ไปได้อีกมาก เพราะยังคงมีเงินไหล

เข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทำาให้นักลง                                             

ทุนต่างชาติยังซื้อเพิ่มได้ทุกวันแม้

ดัชนีตลาดจะขึ้นมาอยู่เหนือ 1,700 

จุดแล้ว หลายคนอาจคิดว่าดัชนีมา

ไกลแล้ว แต่เมื่อมีการประเมินกันใหม่                                                

ว่าดัชนีจะไปได้ไกลถึง 1,800 จุด 

แสดงว่ายังสามารถปรับขึ้นต่อไปได้

อีกมาก ยิ่งมีเศรษฐกิจที่ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และผลประกอบ

การของธุรกิจต่างๆ ยังมีแนวโน้มที่จะทำากำาไรได้มากขึ้น เท่ากับกา

รันตีว่าราคาหุ้นในอนาคตจะต้องสูงกว่าปัจจุบัน ดังนั้นการลงทุนใน

ขณะนี้จึงไม่ใช่ราคาหุ้นที่สูง แต่เป็นราคาหุ้นที่ยังต่ำามาก ดูได้จากนัก

ลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นแทบทุกวัน แม้จะดูว่าซื้อมามาก แต่วานนี้กลับ

ซื้อมากยิ่งขึ้น ซื้อไปกว่า 6,315 ล้านบาท เรียกว่าซื้อแบบไม่มีการ

ถอย ทำาให้วานนี้ (17 ก.พ.65) ดัชนีตลาดยังคงเดินหน้าบวกไปอีก 

10.13 จุด ดัชนีมาปิดที่ 1,711.58 จุดวอลุ่มหนาแน่นมากถึงระดับ

กว่าแสนล้านบาท นี่คือตลาดที่มีบรรยากาศคึกคักมาก ควรพิจารณา

เลือกลงทุนต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มธนาคารยังคงน่ามองที่ BBL, 

KBANK และ KKP กลุ่มพลังงาน บอกแล้วว่าราคาน้ำามันสูงยัง

จะทำาให้ธุรกิจมีกำาไรสูง น่ามองที่ BPP, EA และ MDX กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจกลับมาเติบโตมากขึ้น ยิ่งเปิดประเทศยิ่งดี

กับธุรกิจ จะมีกำาไรสูงในปี 2565 จึงน่ามองที่ CPN, SPALI และ 

NUSA กลุ่มอาหารปัจจัยสำาคัญของชีวิตคน เป็นธุรกิจท่ีไม่มีวันตาย 

มีแต่จะโตเท่านั้น น่ามองที่ RBF, SUN และ TKN หุ้นรายตัวที่

ควรจับตามี WICE, CK และ AH เป็นต้น

ตลาดอาจผันผวนสูงต่อไป แต่นั่นคือจังหวะที่ดีในการเลือก

ลงทุน เนื่องจากแนวโน้มตลาดยังเดินหน้าได้ต่อไป.

เงินไหลเข้าต่างชาติไม่ถอย

บีซีพีจีเปิดแผน 5 ปีลงทุน 9.5 หมื่นล้าน

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม 

การผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีซีพีจี เปิดเผยว่า ใน 5 ปีบริษัทตั้ง

เป้าเติบโต 100% โดยเตรียมงบลงทุนไว้ 95,000 ล้านบาท 

เพื่อลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่, 

ธุรกิจบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ และธุรกิจโครงสร้าง

พื้นฐานอัจฉริยะ อย่างไรก็ตามในปี 2565 บริษัทได้มีการ

ตั้งงบลงทุนที่ประมาณ 30,000 ล้านบาท คาดจะมีรายได้

เติบโตขึ้น 25% จากปี 2564 ที่มีรายได้รวม 4,669 ล้าน  

บาท

SCG ถกเวียดนามลุยลงทุนปิโตรระยะ 2

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี เปิดเผยว่า เอสซีจีได้เข้าพบนาย

ฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เพื่อหารือแนวทาง

การพัฒนาโครงการใหม่ รวมถึงการขยายโครงการลองเซิน 

ปิโตรเคมิคอลส์ ระยะที่ 2 (LSP2) ที่จังหวัดบ่าเหรี่ยะ-หวุง

เต่า ทางตอนใต้ของเวียดนาม เพื่อรองรับความต้องการ

ภายในประเทศเวียดนาม และการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคอาเซียน

จี้ รง. 6.5 หมื่นรายส่งรายงานกำาจัดของเสีย

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(กรอ.) เปิดเผยว่า พบมีผู้ประกอบกิจการโรงงานกว่า 65,000 

โรงงานที่ทำาให้เกิดของเสียอุตสาหกรรมหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว

จากกระบวนการผลิตยังไม่ได้ส่งรายงานเกี่ยวกับการกำาจัด

ของเสียประจำาปี 2564 ซึ่งมีกำาหนดส่งภายในวันที่ 1 มี.ค.

2565 หากครบกำาหนดแล้วพบผู้ใดฝ่าฝืนไม่ส่งรายงานดัง

กล่าวจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน ต้องระวางโทษปรับ

สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท ซึ่ง กรอ.จะดำาเนินคดีตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด

ออสซี่ออยล์เปิดแฟรนไชส์รถเก็บขยะ EV

นายสมโชค เดชะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

คลังน้ำามัน ออสซี่ออยล์ จำากัด เปิดเผยว่า บริษัทเปิดตัว   

แฟรนไชส์รถเก็บขยะ EV นำาเข้าจากประเทศเยอรมนีให้เช่า 

ในปี 2565 จะเร่งขยายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

และภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเปิดตัวโครงการแฟรน

ไชส์รถขยะและรถไฟฟ้า EV ตั้งเป้าเจาะตลาด อบต. อบจ. 

เทศบาล 1,000 แห่งทั่วประเทศ.

โตชิบารุกคืบ

วางกลยุทธ์

ดันยอดพุ่ง!

ไทยโพสต์ • นายฮิโรยูกิ ทากา                                             

เสะ ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขาย                                                        

และการตลาด บริษัท โตชิบา                                                       

ไทยแลนด์ จำากัด เปิดเผยว่า                                                         

ตลาดเครื่องใช้ ไฟฟ้าประเทศ 

ไทยในปี 2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่า

การตลาดประมาณ 80,000 ล้าน

บาท มีอัตราการเติบโตคงท่ี เนื่อง

ด้วยสถานการณ์โควิดต่อเน่ือง

ยาวนานท่ีส่งผลให้การบริโภคไม่

ดีเท่าท่ีควร บวกกับปัจจัยเสริม 

อาทิ ภูมิอากาศไม่เป็นไปตามท่ี

คาดการณ์ สภาพเศรษฐกิจท่ีไม่

เติบโต รวมไปถึงค่าครองชีพที่

แพงขึ้น แต่ในส่วนของบริษัทยัง

ทำาผลงานได้ดี เติบโตได้ถึง 17%

สำาหรับทิศทางระยะยาว                                          

ของบริษัทต้องการเป็นท็อป 3 

แบรนด์เคร่ืองใช้ ไฟฟ้าภายใน

บ้านท่ีมียอดขายสูงสุดในประเทศ 

และเป็นเบอร์หน่ึงแบรนด์เครื่อง                                         

ใช้ไฟฟ้าสัญชาติญี่ปุ่น สำาหรับ

เป้าหมายระยะสั้น ปีนี้ต้องการ

ยอดขายเติบโตต่อเนื่อง 2 ดิจิต                                                

และต้องการเป็นเบอร์หนึ่งใน                                            

หมวดตู้เย็น และท้ายที่สุดคือ                                                 

การสร้างแบรนด์ให้มีภาพลักษณ์ 

ที่ดูทันสมัยและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์

การตลาดในปีนี้จะเน้นการเพิ่ม

จำานวนไลน์อัปสินค้าใหม่ให้มี

ความหลากหลาย มีแผนเปิดตัว

สินค้าใหม่ 50 รุ่น ควบคู่ไปกับ

การทำาตลาดแบบดิจิทัลมากขึ้น 

ปรับงบเพิ่มจากเดิม 16% เป็น 

22% และการบริหารคลังสินค้า 

ได้ย้ายคลังสินค้าไปที่แห่งใหม่                                                    

ซึ่งมีพื้นที่มากถึง 24 ไร่ มากกว่า

เดิมประมาณ 2 เท่า และใน

ส่วนของพื้นที่การจัดเก็บเพิ่มขึ้น

ถึง 75% อีกด้วย.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 31.74 32.46
ยูโร 35.99 36.97
ปอนดสเตอรลิง 42.89 44.07
เยน (100 เยน) 27.32 28.13
หยวนจีน 4.77 5.17
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,650 28,750
ทองรูปพรรณ 28,136 29,250
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

101,538.45

17/2/65

1,711.58
+10.13

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,204.28 8,191.40 -1,987.12
 9,365.93 9,013.23 352.70
 51,146.44 44,831.42 6,315.02
 34,821.80 39,502.40 -4,680.59
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เตรียมกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ กับ “งานสถาปนิก’65” 

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุด

ในอาเซียน ครั้งที่ 34 จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ที่ได้รวบรวมผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ทั้งยังเป็นแหล่งเสริมสร้างองค์ความ

รู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแวดวงสถาปนิก นักออกแบบ

จากทั่วทุกมุมโลก โดยปีนี้ ได้หยิบยกเอางานสถาปัตยกรรมที่ใช้

กระบวนการออกแบบในลักษณะ “พึ่งพา อาศัย” มาเป็นหัวข้อใน

การจัดงานที่เรียกว่า “CO-WITH CREATORS: พึ่งพา-อาศัย” 

ในวันท่ี 26 เมษายน–1 พฤษภาคม 2565 น้ี เวลา 10.00-20.00 น.                                                      

ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำาหรับผู้สนใจ

จองพื้นที่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ArchitectExpo.

com/2022/space-reservation/ หรือ โทร.0-2717-2477 อีเมล 

info@TTFintl.com ...•

ห้ามพลาดกับ บัตรเครดิต กรุงศรี ร่วมกับร้านสะดวกซื้อชั้น

นำาที่ร่วมรายการ จัดโปร “ช็อปคุ้ม สะดวกซื้อ” มอบความคุ้มค่า

ตอบรับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ และต้องการความหลากหลาย ด้วยสิทธิ

พิเศษแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี 

ที่ร่วมรายการครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลสลิป แลก 500 พอยต์ รับ

เครดิตเงินคืน 60 บาททุกสัปดาห์ (จำากัดแลกพอยต์ 1 ครั้ง/บัตร

หลัก/สัปดาห์) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เมื่อ

ช็อปที่ร้านสะดวกซื้อหลากสไตล์ที่ร่วมรายการทั้งหน้าร้าน และ

ออนไลน์ อาทิ 7-Eleven and All Online, Family Mart, Lawson, 

PT Max Mart, UFM Fuji Super, Seoul U Mart (เงื่อนไขเป็นไป

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับ

มาพบกันอีกครั้งกับบทความดีๆ 

ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ 

โดย บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต 

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการ

เงินก่อนและหลังวัยเกษียณเพื่อให้ท่าน

มีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและ

ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

ห่างไกลซึมเศร้า ชาววัยเกษียณ

ส

ในยุคที่เกิดโรคระบาดอย่างเช่นตอน

นี้ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม ร่างกาย รวมถึงสภาพจิตใจ โดย

เฉพาะกับคนวัยเกษียณ เพราะวัยนี้ถือเป็น

วัยที่เริ่มมีอายุขัยที่มากขึ้น ร่างกายมีการ

เจริญเติบโตช้าลง ประสิทธิภาพในการซ่อม

แซ่มร่างกายเริ่มถดถอย ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่

คอยขับเคลื่อนร่างกายให้ดำารงอยู่ในทุกๆ 

วัน นั่นก็คือ จิตใจ

โดยโรคที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งที่มัก

จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณก็คือ โรคซึม

เศร้าในผู้สูงอายุ โดยสาเหตุหลักๆ ของการ

เกิดโรคซึมเศร้าก็คือ พันธุกรรม ลักษณะ

นิสัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสุขภาพที่ส่งผล                                                          

ให้เกิดความเครียด เช่น โรคประจำาตัว

ต่างๆ ที่ทำาให้ต้องมียารับประทานทุกวัน 

เป็นต้น 

โดยหลักๆ ในการเกษียณอายุนั้น

เรื่องของสภาพแวดล้อมมักจะเป็นปัจจัยที่

สำาคัญอย่างหนึ่ง เพราะจากคนที่เคยทำางาน

ต้องมาอยู่แต่ภายในบ้าน จากกิจกรรมที่

เคยทำา สังคมที่เคยอยู่เปลี่ยนไป ขาดการ

เข้าสังคม ทำาให้สภาพจิตใจเริ่มเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ เช่น ความรู้สึก

โดดเดี่ยว ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง การ

อยากทำากิจกรรมลดน้อยลง นำาไปสู่อาการ

ของการเป็นโรคซึมเศร้า จากที่เคยทาน

อาหารได้ ก็เริ่มทานน้อยหรือมากขึ้น มี

ความรู้สึกอ่อนเพลีย นอนไม่ค่อยหลับหรือ

หลับมากเกินไป นอกจากนี้พฤติกรรมอาจ

เปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่รุนแรงมากขึ้นหรือ

อาจจะหดหู่และเศร้าจนถึงขั้นไม่อยากมี

จจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ (Aged Society) โดย

มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุใน

ช่วง 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 20% 

หรือประมาณ 14 ล้านคน ทำาให้ขณะนี้มี

ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับผู้สูง

อายุเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์

ดูแลผู้สูงอายุ หรือเนอร์สซิ่งโฮม (Nursing 

Home) ดังนั้น บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์

เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ผู้

ผลิตและจำาหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้                          

(Certainty) จึงได้จัดงานสัมนาวิชาการ

ออนไลน์ Certainty Grand Symposium 

Virtual Conference 2022 การสร้างความ

ร่วมมือและผลักดันธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเป็น

ครั้งแรกในประเทศไทย 

น.ส.พรภัทร จิรเรืองปัญญา ผู้

อำานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีเอสจี                           

อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันด้วยสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลง มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นเป็น

จำานวนมาก เซอร์เทนตี้จึงจัดงานสัมมนา

วิชาการออนไลน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ

ส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านบริการ แนวทาง

ดำาเนินธุรกิจ แนวทางข้ันตอนและระบบการ

ดูแลสุขอนามัย รวมถึงการแนะนำาผลิตภัณฑ์ผ้า

อ้อมผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและตรงกับความต้องการ

ใช้ในแต่ละประเภทให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช้ันนำาในไทย เพื่อยกระดับ

ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพสูงข้ึน

ด้าน นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายก

สมาคมการค้าและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

ไทย กล่าวว่า ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (Thailand Development 

Research Institute) หรือ TDRI ปัจจุบัน

สังคมไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่ง

ปั

อายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ 78 ปี ชาย 73 ปี 

แต่ในอนาคตอาจเกิน 85 ปี ดังนั้น แนวทาง

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็เป็นสิ่งที่สำาคัญ ขณะ

นี้ทั่วโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับเทรนด์การ

ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตัว

เอง (Aging in place) ได้นานที่สุดจนวาระ

สุดท้าย โดยต้องมีระบบการจัดการที่ดี หรือ

เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่

ดี แต่สำาหรับประเทศไทย การให้คนสูงอายุใช้

ชีวิตในรูปแบบดังกล่าว จำาเป็นต้องได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

สำาหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย เชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโต 

เนื่องจากไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงชาว

ต่างชาติก็ต้องการเข้ารับบริการในประเทศ

เช่นกัน ซึ่งตลาดบริการด้านสุขภาพของไทย

ได้เปรียบในเรื่องของบุคลากรที่มีคุณภาพ 

แหล่งท่องเที่ยว ค่าครองชีพที่ไม่สูง มีสถาน

พยาบาลเป็นจำานวนมาก และเข้าถึงแพทย์

ค่อนข้างง่าย 

นายกสมาคมการค้าและบริการ

สุขภาพผู้สูงอายุไทย กล่าวต่อว่า ในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สมาคมได้

มีการแนะนำากลยุทธ์ 4’s P Strategy ให้กับ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

1.People ให้คำานึงเสมอว่าคนสามารถ

ต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

เพื่อให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติตามให้เกิดความ

ปลอดภัยสูงสุดกับผู้รับบริการ 

สิ่งที่อยากจะฝากอีกประการหนึ่งใน

ช่วงโควิด-19 คือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะต้อง

ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากขึ้น เพราะมี

การลดการจัดกิจกรรม ลดการเข้าเยี่ยมของ

ญาติ ดังนั้น ควรมีการนำาเทคโนโลยีเข้ามา

ใช้ เช่น การใช้ VDO Call โซเชียลมีเดีย เพื่อ

เพิ่มกิจกรรมในแต่ละวัน เพื่อลดความเครียด

และช่องว่างที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างผู้สูง

อายุ ญาติและพนักงาน ให้สามารถผ่านพ้น

ช่วงระยะเวลานี้ ไปได้.

สร้างสุขผู้สูงวัยรับมือโควิด-19 

ศูนย์ดูแลต้องใส่ใจ 4’s P Strategy

ตามที่กำาหนด) เพียงแลกพอยต์ผ่านแอป UCHOOSE รายละเอียด

เพิ่มเติม www.krungsricard.com/th/Promotion/Shopping/

Convenience_Store  ...•

ใครที่กำาลังไดเอตรับเดือนแห่งความรักบ้าง เฮเฟเล่ โฮม                                

ขอส่งความรักพร้อมกำาลังใจให้คนอยากสุขภาพดี ควงกันหุ่นดี

ฉลองเทศกาลพิเศษ กินข้าวอิ่มทุกมื้อ ไม่ต้องอด ไม่มีอ้วน!! หม้อ

หุงข้าวลดน้ำาตาล แถมยังปรุงแต่งเมนูได้อีกสารพัด จะอยากกิน

โจ๊ก ข้าวต้ม ซุป จัดให้ได้ครบทุกความต้องการ เพียงกดที่ปุ่ม                   

สัมผัสอัจฉริยะ แสดงผลการทำางานผ่านหน้าจอ LED แจ้งเตือน

ความอร่อยทันทีไม่ต้องนั่งรอ เพิ่มเติมด้วยความอิ่มแบบพอดี

ของไซส์ความจุ 1.6 ลิตร แต่กินไฟน้อยเพียง 500 วัตต์ ในราคา

พิเศษสุดๆ เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น!! จากปกติ 3,100 บาท                                     

เหลือเพียง 2,115 บาท แถม

สิทธิ์รับประกัน 1 ปีเต็ม!! 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 

2565 นี้เท่านั้น เฉพาะบน 

HAFELEHOME คลิกเลย 

https://bit.ly/34zKNAK ...•

มาที่ เชียร์ส เปิดตัวโฉม

ใหม่ “เชียร์ส ซีเล็คชั่น สยาม 

ไวเซ่น” พร้อมด้วย “เชียร์ส            

ซีเล็คชั่น สยาม ไวเซ่น สวีท                 

แพชชั่นฟรุต” ตอกย้ำาภาพ

ลักษณ์แบรนด์ไทย สร้างสรรค์

ลวดลายออกมาเป็นงานศิลปะ

แบบไทยร่วมสมัย พร้อมปรับ

สูตรใหม่เป็น 65 แคลอรี ครั้ง

แรกของวงการคราฟต์ใน

ประเทศไทย กับการนำาส่วนผสม

นำาพาเชื้อโรคไปแพร่กระจายได้ทุกที่ ดังนั้น 

บุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุ มีความจำาเป็นจะต้อง

ได้รับการฉีดวัคซีน และมีการตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 เป็นระยะ ผู้สูงอายุที่เข้าใหม่หรือออก

ไปตรวจที่โรงพยาบาลจะต้องมีมาตรการที่

รัดกุมในการดูแล 

2.Place การจัดการสถานที่ ดูแลความ

สะอาดและห้องพักควรมีระยะห่างของเตียง 

1.5 เมตร 

3.Protocol การออกมาตรการที่เข้ม

งวด มีการบังคับใช้และพร้อมที่จะปรับปรุงให้

เข้ากับสถานการณ์ 

4.Practice การบังคับใช้มาตรการ

KECHERS (สเก็ตเชอร์ส) แบรนด์

กีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำาสัญชาติ

อเมริกัน เปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด 

Varsity Pack ที่ได้รับแรงบันดาลใจ

จากหนุ่มสาววัยไฮสกูลที่เต็มไปด้วย

ความสดใสกับการใช้ชีวิตในคอลเลจ 

และจัดว่าเป็นการต่อยอดความสำาเร็จ

ของ Skechers D’Lites 4.0 สนีกเกอร์รุ่น                                                  

สุดฮอตที่นำาไปสร้างสรรค์เป็นคอลเลกชัน   

พิเศษเปิดตัวคู่กับ พัค ซอจุน แบรนด์

แอมบาสเดอร์ระดับภูมิภาค ซึ่งได้การ

ตอบรับอย่างล้นหลาม สำาหรับคอลเลก

ชันนี้จึงมาในดีไซน์ที่แตกต่างไปจากเดิม 

ตั้งแต่วัสดุด้านนอกส่วน upper ทำาจาก

หนัง มีสีให้เลือกทั้งแดง น้ำาเงิน เขียว 

และยังให้ความนุ่มสบายด้วย Air-Cooled 

Memory Foam ที่เป็นส่วนพื้นรองด้าน

ใน (insole) ช่วยรองรับแรงกระแทกได้

ดีในทุกย่างก้าว คอลเลกชัน Skechers 

Varsity Pack มีให้เลือกทั้งรุ่น D’Lites 

และ Stamina V2  สำาหรับผู้ชาย 5 แบบ 

และสำาหรับผู้หญิง 2 แบบ.

ชีวิตอยู่ 

หากมีอาการข้างต้นหรือเริ่มไม่มั่นใจ

ว่าในทุกวันนี้มีอาการอย่างที่ว่าหรือไม่ 

ให้เริ่มไปตรวจโดยการพบจิตแพทย์เพื่อ

พูดคุย หรือขอคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง ซึ่งจะทำาให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติ

ในเชิงบวกมากขึ้น อีกทางหนึ่งคือการ

รักษาด้วยตัวยาเฉพาะทางการแพทย์ ใน

การรักษาด้วยยาจะสามารถทำาให้อาการ

ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อาจส่งผลกระทบ

ในด้านอื่นๆ ซึ่งต้องได้รับการแนะนำาจาก

S

ของเสาวรส ผสมผสานออกมาเป็นรสชาติ

หวานอมเปรี้ยวที่แตกต่างไม่เหมือนใคร                                                          

พบกับโฉมใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อ, 

ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าชั้นนำาทั่วไป ใน

รูปแบบกระป๋อง ขนาด 490 มล. ราคา 57 

บาท ...•

ด้าน แมคโดนัลด ์เปิดตัวชุดแฮปปี้                

มีล ใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมกับของเล่น 

TOMICA โมเดลรถคลาสสิก และ ty เหล่า

เพื่อนขนปุยสุดน่ารัก นอกจากน้องๆ จะได้

อิ่มอร่อยกับแมคโดนัลด์แล้ว 

ยังได้สรรค์สร้างจินตนาการ

อย่างเต็มที่กับของเล่นสุด

น่ารัก ซึ่งมีทั้งหมด 8 แบบ 

ให้เริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 16 

กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 

2565 หรือจนกว่าสินค้าจะ

หมด ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุก

สาขาที่ร่วมรายการ บริการ

ไดรฟ์ ทรู บริการจัดส่งอาหาร

ถึงบ้าน แมคเดลิเวอรี ใน 

3 ช่อง  ทาง คือ โทร.1711 

เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th ...•

ส่วนสายอสังหาฯ ต้องไม่พลาดกับ ซิซซา                                              

กรุ๊ป ประเดิมปี 2565 ด้วยแคมเปญพิเศษ “GOLDEN YEAR 

GOLDEN YIELD 2022” รับ “ปีแห่งเสือนอนกิน ขาล! รับความ

มั่นคงและมั่งคั่ง” ลงทุนเป็นเจ้าของร่วมแบบปันส่วนครบ 2 

Fractional ที่ “Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket” เพียง 

1.8 ล้านบาท พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ Yield 7% ต่อ

ปี ต่อเนื่อง 5 ปี, การันตีรับซื้อคืน 2 ล้านบาท, พักฟรี 6 คืนต่อ

ปี ที่ Wyndham Grand Nai 

Harn Beach Phuket แคมเปญ

ดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้-31 

มีนาคม 2565 นี.้..•

และ รพ.พระรามเก้า 

ร่วมต้อนรับเดือนแห่งความรัก 

ขอเชิญชวนทุกท่านมอบสุขภาพ

ดีแด่คนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็น

คู่แม่ลูก-พ่อลูก หรือคู่รัก ให้

คุณควงคู่เช็กสุขภาพได้ ด้วย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ “ฉัน

ต้องคู่กับเธอ” แพ็กเกจตรวจ

สุขภาพสำาหรับทุกความรักทุก

รูปแบบ แพ็กเกจแรก Health of 

Sweet ตรวจสุขภาพแบบตรงจุด  

สำาหรับคุณผู้หญิง แพ็กเกจละ 

12,000 บาทต่อท่าน พิเศษ ซื้อ 

2 แพ็กเกจ ราคาเพียง 11,500 

บาทต่อท่าน และ Health 

of Sweet สำาหรับคุณผู้ชาย                                     

แพ็กเกจละ ราคา 9,000 บาท

แพทย์เฉพาะทางเท่านั้น เนื่องจากตัว

ยาจะสัมพันธ์กับอาการและร่างกายของ

ผู้ป่วย 

ในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลาไม่สามารถคาดเดาถึงสิ่งที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทำาให้ต้องเตรียม

พร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ 

อย่างเช่นตอนนี้ที่สถานการณ์ไม่ได้เอื้อ

ให้อยู่บนพื้นฐานของความปกติได้ การ

เป็นโรคไม่ว่าจะโรคใดก็ตาม สามารถ

รักษาและดูแลได้ จึงไม่ต้องกลัวในการ

พบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อสุขภาพใจและ

กาย ที่สำาคัญให้มีชีวิตในสถานการณ์ที่

ไม่สู้ดีนี้ ได้ต่อไป.

ต่อท่าน พิเศษ ซื้อ 2 แพ็กเกจ ราคาเพียง 8,500 บาทต่อท่าน 

ปิดท้ายด้วย แพ็กเกจ Health of Love แพ็กเกจสุขภาพที่คัดสรร

มาเป็นพิเศษ สำาหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย พิเศษแพ็กเกจละ 

3,000 บาทต่อท่าน พิเศษซื้อ 2 แพ็กเกจ ราคาเพียง 2,500 บาท

ต่อท่าน (ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

แล้ว) ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2565  ...•

ปิดท้ายด้วย โรงแรมเครือเอ็มบีเค กรุ๊ป จัดโปรโมชั่นรับ

แคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 4 พักของรัฐบาล จัดโปรโมชั่น                                                               

ห้องพักและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของโรงแรมในเครือ 4 แห่ง   

พร้อมรับบริการมาตรฐานเหนือระดับ โดยโครงการนี้รัฐบาลจะ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพักโรงแรม 40% รับส่วนลด 40% จากการ

สนับสนุนของรัฐบาล สำาหรับทุกโปรโมชั่นบนเว็บไซต์ ราคาเริ่มต้น

สุทธิเพียง 2,520 บาท พร้อมรับ E-Voucher มูลค่าสูงสุด  600 

บาทต่อคืน เพื่อนำาไปใช้เป็นส่วนลดในการรับประทานอาหารและ

เครื่องดื่มในห้องอาหารของโรงแรม ตั้งแต่วันนี้–23 พ.ค.2565 

และเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้–31 พ.ค.2565 จองห้องพักที่  www.

layanaresort.com ...•



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันจันทร์

ทั้ง ๓ พระองค์ได้ตามเสด็จสมเด็จ
พระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราช
ชนนี ไปประเทศต่างๆ ได้แก่ ฝรั่งเศส            
สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา

พุทธศักราช ๒๔๗๑ สมเด็จพระบรม
ราชชนกเสด็จนิวัตประเทศไทย ขณะ
นั้นพระชนมพรรษา ๓ พรรษา ได้
เสด็จฯ ไปประทับ ณ วังสระปทุม

ต่อมา สมเด็จพระบรมราชชนกทรง
พระประชวร และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๒

นับแต่นั้นมา สมเด็จพระบรมราชชนนีจึง
อภิบาลพระโอรสและพระธิดาทั้งสามพระองค์

เพียงลำาพังสืบมา
ทรงเริ่มการศึกษาชั้นต้น
ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี และ
ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน

เทพศิรินทร์

พุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทย
เปลี่ยนการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย

เหตุการณ์บ้านเมืองขณะนั้นยังไม่เรียบร้อยนัก 
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัส

สาอัยยิกาเจ้า มีพระราชดำาริให้พระนัดดาทั้งสาม
พระองค์เสด็จไปต่างประเทศ

สมเด็จพระบรม
ราชชนนี พร้อม
พระโอรส และพระ
ธิดา เสด็จไป
ประทับที่เมืองโล
ซานน์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 
เพื่อทรงศึกษา 
และรักษาพระ
พลานามัย

ทั้งสามพระองค์ทรงเข้า
ศึกษาที่โรงเรียนเมียร์
มองต์ ใกล้ที่ประทับ
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9กีฬา

เจ็ตสกีตั้งเป้าโกยรายได้ 700-1,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ • นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำานวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ต

สกีโลก WGP#1 หรือทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีสะสมคะแนนชิงแชมป์

โลก เปิดเผยว่า “ในฤดูกาลปี 2022-2023 นี้ ทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกี

โลก WGP#1 จะเน้นการผลักดันผลงานใน 2 ด้าน ได้แก่ การสร้าง

ให้ประเทศไทยเป็นชาติผู้นำากีฬาเจ็ตสกีโลกที่แข็งแกร่ง อีกด้านคือ

การเผยแพร่คอนเทนต์ที่เรามีเครดิตเป็นทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีอันดับ

ที่ 1 ของโลก เผยแพร่ไปทั่วโลก อย่างที่ทราบว่าขณะนี้ เราค่อน

ข้างประสบความสำาเร็จเกินเป้าหมายในเฟสที่ 1 ในการออกอากาศ

รายการแข่งขันไปกว่า 120 ประเทศ บนฐานการรับชมที่ขยายตัวไป

กว่า 1,000 ล้านคน หรือประมาณ 15% ของประชากรโลก ทำาให้

เราเห็นภาพความสำาเร็จในการพัฒนาลิขสิทธิ์กีฬาไทยแท้ๆ ก้าวขึ้น

สู่ตลาดโลกอย่างเต็มตัวแล้ว ขณะนี้มีการเสนอตัวแข่งขันกันเพื่อขอ                                                                     

รับเป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ WGP#1 ในยุโรป และแฟนกีฬาใน

ยุโรปก็ตื่นตัวให้ความสนใจในการเข้าชมอย่างสูง เช่นเดียวกับกลุ่ม

ตะวันออกกลาง และญี่ปุ่น ที่อยากเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี 2024 

จึงเป็นสัญญาณที่เราเห็นว่ากีฬากำาลังเติบโตในเวทีโลก เป็นเรื่องที่น่า

ยินดีอย่างยิ่ง เพราะแฟนกีฬานี้เองที่จะติดตามการแข่งขันกีฬาเข้ามา

สู่ประเทศไทย เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยทุกปีสนามชิงชนะ

เลิศจัดที่ประเทศไทย จึงค่อนข้างมั่นใจว่ากีฬานี้จะช่วยสร้างรายได้

ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกว่า 700-1,000 ล้านบาทต่อปี 

‘วันนักกีฬายอดเยี่ยม’ 2564 เข้มรอลุ้นโค้งท้าย

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ดร.เลอภพ โสรัตน์ อุปนายก

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมกรรม 

การบริหารสมาคมที่ห้องประชุมสมาคม โซน W6 ราชมังคลากีฬา

สถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก โดยมี นายสมชาย 

พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล “วันนักกีฬายอด

เยี่ยม” ปี 2564 พร้อมกรรมการบริหารเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ใน

ปีนี้สมาคมกำาหนดจัดงานประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” 

ประจำาปี 2564 ในวันที่ 22 เม.ย.65 เวลา 13.00-15.00 น. ในรูป

แบบนิวนอร์มอล ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติ

จากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิก

สากล (ไอโอซีเมมเบอร์) รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และ

นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเป็นประธานจัดงาน ที่

ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณารางวัลต่างๆ ซึ่ง

คณะทำางานทั้ง 3 ชุด ได้มีการประชุมหารือพิจารณากันอย่างเข้ม

ข้น ทางด้านรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม, รางวัลนักมวยไทยดาวรุ่ง

ยอดเยี่ยม และรางวัลผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยมนั้น คณะทำางาน

ได้นำาเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมของทั้ง 3 รางวัล ที่ผ่านการพิจารณา

ขั้นสุดท้ายต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว 

โดยจะมอบรางวัลรวม 22 รางวัล ทั้งนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวจะจัดแถลง

ข่าวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 เม.ย.นี้ เวลา 14.00 น. ที่ห้องปัทม

ชาติ ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ 

ทรูถ่ายสดแบดฯ เอเชียทีมแชมเปียนชิพ 22

กรุงเทพฯ • การแข่งขันแบดมินตัน เอเชียทีม แชมเปียนชิพ 2022 

ที่เซเทีย ซิตี้ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ในเมืองซาห์ อลาม รัฐซาราวัก 

ประเทศมาเลเซีย วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์นี้ เป็นการชิงแชมป์ระดับ

ทวีปของเอเชีย จัดโดยแบดมินตันเอเชีย ร่วมกับสหพันธ์แบดมินตัน

นานาชาติ (BWF) จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยมีเป้าหมาย

เพื่อคัดเลือกทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย แบดมินตันโทมัสคัพ (ทีม

ชาย) และอูเบอร์คัพ (ทีมหญิง) ซึ่งในปีนี้ 2022 จะจัดในประเทศไทย 

ในส่วนของทีมชาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีอินโดนีเซีย (แชมป์

ปี 2016, 2018, 2020) และญี่ปุ่นเป็นทีมวางของทั้ง 2 สาย ส่วน

ทีมหญิงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีญี่ปุ่น (แชมป์ปี 2018, 2020) และ

เกาหลีใต้เป็นทีมวาง ซึ่งทีมชายในรอบแบ่งกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A 

อินโดนีเซีย (ทีมวาง), อินเดีย, เกาหลีใต้, ฮ่องกง /กลุ่ม B ญี่ปุ่น (ทีม

วาง), มาเลเซีย (เจ้าภาพ), สิงคโปร์, คาซัคสถาน ส่วนทีมหญิง กลุ่ม 

Y ญี่ปุ่น (ทีมวาง), อินเดีย, มาเลเซีย (เจ้าภาพ)/ กลุ่ม Z เกาหลีใต้ 

(ทีมวาง), อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, คาซัคสถาน โดยทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดสด

ทางทรูสปอร์ต 3 (668) และทรูสปอร์ต 7 (686) วันศุกร์ที่ 18 ก.พ. 

ถ่ายทอดสดเวลา 09.00 น. รอบแบ่งกลุ่มทีมหญิง-อินโดนีเซีย พบ 

อินเดีย, เวลา 15.00 น. รอบแบ่งกลุ่มทีมชาย-ญี่ปุ่น พบ มาเลเซีย/ 

เสาร์ที่ 19 ก.พ. เวลา 09.00 น. รอบรองฯ ทีมหญิง, เวลา 15.00 น. 

รอบรองฯ ทีมชาย และวันอาทิตย์ท่ี 20 ก.พ. ถ่ายทอดสดเวลา 09.00 น. 

รอบชิงฯ ทีมหญิง และเวลา 15.00 น. รอบชิงชนะเลิศทีมชาย.

กรุงเทพฯ • “โยชิดะ” แจงสมุทรปราการต้องแก้ไขเรื่องจบสกอร์ โดย

ด่วน หลังดูสถิติต่างๆ เราไม่ชนะใครมาหลายนัด ตอนนี้ยอมรับทีมเจอ

สถานการณ์ที่ ไม่ดีเลย ส่วน บำารุง บุญพรหม ผู้ช่วยกุนซือ “ต่อพิฆาต” 

พีที ประจวบ เอฟซี เผยทีมกำาลังมั่นใจขอบุกคว้า 3 คะแนนเหนือเขี้ยว

สมุทร และก็พยายามจะทำาทุกอย่างให้รอดตกชั้น อย่างน้อยขอสัก 33 

คะแนน 

การแข่งขันรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 นัดที่ 22 คู่ระหว่าง 

“เขี้ยวสมุทร” สมุทรปราการ ซิตี้ ทีมอันดับ 15 มี 17 แต้ม จาก 21 นัด 

พบ “ต่อพิฆาต” พีที ประจวบ เอฟซี ทีมอันดับ 14 แข่ง 21 นัด มี 20 

แต้ม ที่จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.30 น. ที่

สมุทรปราการ สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. บริษัท ไทยลีก จำากัด 

ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด จัดงานแถลงข่าว

ความพร้อม

โดย ยาสุชิ โยชิดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ของ สมุทรปราการ ซิตี้ กล่าวว่า “นี่เป็นเกมที่

สำาคัญมาก เราต้องคว้า 3 คะแนนให้ได้ และ

นี่เป็นสัปดาห์ที่เราไม่ต้องแข่งบอลถ้วย ทำาให้

เรามีเวลาเตรียมตัวนานพอสมควรครับ”

“เกมเจอบุรีรัมย์ ไม่ใช่เกมที่เราเล่นไม่ดี 

แต่ต้องยอมรับว่าเรายิงประตูไม่ได้เอง และ

เราต้องแก้ไขจุดนี้ให้ได้ แต่นัดนี้เรา

จะได้ โรซากลับมา เขาจะเพิ่ม

ทางเลือกในแนวรุก และเพิ่ม

ความเฉียบขาดในเรื่องการ

จบสกอร์ให้เราได้แน่นอน”

“ตอนนี้เรามีปัญหา                                    

การจบสกอร์ เราสร้างโอ 

กาสและครองเกมได้เยอะ 

แต่เรายิงไม่ได้ น่ีเป็นปัญหา                                             

ที่เราต้องรีบจัดการให้เร็ว

ที่สุดครับ และก่อนรับงานนี้ 

ผมก็เห็นปัญหานี้อยู่แล้ว มัน

เป็นปัญหาที่มีแต่แรก ผมเอง

พยายามแก้ไขมันเต็มที่ แต่ต้อง

ยอมรับว่ามันแก้ไขในระยะเวลา

สั้นๆ ไม่ได้ ตอนนี้ผมก็พยายาม

เพิ่มทีละนิดครับ”

“เราต้องยอมรับว่าไทย

ลีกมีคุณภาพสูงขึ้น ไม่ว่าเจอ

ทีมไหน นักเตะก็มีเทคนิคที่ดีขึ้น 

ทีมต่างๆ ก็ยกระดับมามากขึ้น 

นี่เป็นลีกที่ไม่ง่ายเลย และเป็น

งานที่ยากสำาหรับผม”

“ถ้าดูสถิติต่างๆ เราไม่

ชนะใครมาหลายนัด ตอนนี้เรา

เจอสถานการณ์ที่ไม่ดีเลย แต่

การเจอบุรีรัมย์ เราก็สู้กับพวก

เขาได้ดีพอสมควร เราจึงเห็น

อะไรบางอย่างในการจูนนัก

บอลเพื่อกลับมาเจอชัยชนะได้

เร็วที่สุดครับ”

“ผมว่า เรามีแนวทาง

การเล่นที่ดีแล้ว แต่การที่เรายิง

ประตูไม่ได้ก็อาจมีผลต่อความ

มั่นใจในแนวทางการเล่น เรา

ก็ต้องกระตุ้นตั้งแต่ตอนซ้อมว่า

เราทำาสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แต่เรา

ต้องเน้นในพื้นที่สุดท้ายให้ดีกว่านี้ สิ่งสำาคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้

กองหน้า และแนวรุกทุกคน”

“ความต่างของบอลไทยลีกกับลีกญี่ปุ่น ผมคงต้องบอก

ว่าการไปที่นั่นของชนาธิป รวมถึงธีราทรก็เคยคว้าแชมป์

เจลีก ทำาให้ที่ญี่ปุ่นได้ประเมินนักเตะไทยใหม่ ส่วนตัว

ผมพอได้มาทำางานที่นี่ ก็เซอร์ไพรส์กับมาตรฐานที่สูง

ของที่นี่ ในมุมมองของผม ไทยลีกไม่ได้ต่างจากเจลีก

มากขนาดนั้น แต่สิ่งที่ต่างคือพอเรามีนักเตะที่ดี เรา

จะส่งไปยุโรป และพวกเขาจะกลับมาช่วยยกระดับ

ทีมชาติได้ ซึ่งมันเป็นวงจรในการพัฒนาที่ดี และ

ช่วยกันผลักดันในประเทศครับ”

“เกมนี้เราจะเอาชนะประจวบให้ได้ครับ เพื่อ

ให้แฟนบอลมีความสุขครับ เราจะทำาเต็มที่เพื่อให้ได้

ผลการแข่งขันที่ต้องการครับ

ส่วน บำารุง บุญพรหม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของ พีที 

ประจวบ เอฟซี กล่าวว่า “ผมต้องชมเด็กๆ ของเราใน 2 เกม

ที่ผ่านมาที่มีความมุ่งมั่นมาก เราก็มั่นใจว่าเกมนี้เราจะได้ 3 

คะแนนในการเยือนสมุทรปราการครับ

“ส่วนความพร้อมของทีม เราไม่มีใครติดโทษแบนครับ 

แต่ตัวบาดเจ็บก็เป็นคนเดิมๆ ครับ และที่เหลือก็ฟิตสมบูรณ์ดี

ครับ ภาพรวมผลงานเราก็ทำาได้ดีขึ้นครับ เรามีระเบียบขึ้นในเกมรับ และ

เกมรุกเราก็สามารถยิงประตูคู่แข่งได้ต่อเนื่องครับ”

“เราพอใจผลงานที่ผ่านมาในระดับหนึ่ง แต่เราต้องทำางานกันเกม

ต่อเกม และเราก็พยายามจะทำาทุกอย่างให้รอดตกชั้น การชนะทีมใหญ่

ได้ก็มาจากความทุ่มเทของเด็ก มันทำาให้พวกเขามีกำาลังใจมากขึ้น และจะ

เป็นแรงผลักดันที่ดีให้เด็กๆ สู้เพื่อการหนีตกชั้นต่อไป”

“เราเองเน้นกับทุกนัดในการแข่งขัน แต่ผมก็ขอมองนัดต่อนัดก่อน 
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คะแนนครับ ถ้าเราทำาได้เราก็จะอยู่รอดในไทยลีกต่อไปครับ”

“ตัวของตาอัวเขามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า ซึ่งเป็นอาการข้อเท้า

เคลื่อน เขาเลยไม่ได้ลงเล่นครับ แต่ 2-3 วันที่ผ่านมาเขาเริ่มกลับมาซ้อม

เบาๆ ได้แล้วครับ และสัปดาห์นี้น่าจะกลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบครับ”

“ส่วนการมาของโชแปง ปาแปง ผมคิดว่าพวกเขามีความสามารถ

ดีอยู่แล้ว และมีความแข็งแกร่ง พวกเขาก็มาเติมเต็มเกมรับด้านซ้ายและ

ขวาได้ ตอนแรกพวกเขาอาจร้างสนามไปนาน ส่วนบิ๊ก (ประวีณวัช) มี

ทางบอลที่ดีครับ ถ้าเขาปรับรายละเอียดการเล่นอีกหน่อยจะยอดเยี่ยม

มากครับ ส่วนเรื่องการอยู่รอดในไทยลีก ผมว่าเรามีดีพอจะอยู่รอดในไทย

ลีกได้แน่นอนครับ”

“ฝากแฟนบอลประจวบ อยากให้เข้ามาเชียร์ทีมเราที่สนาม เพื่อให้

รอดตกชั้นในฤดูกาลนี้ และช่วยกันยกระดับลีกของเราให้ดีมากขึ้นครับ”.

เทนนิสเปิดตัว‘พี่เพื่อน้อง’บอล-แทมมี่นำาทีมปั้นซุปตาร์

เมืองทอง • นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิส

แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “พี่เพื่อน้อง” ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีพลโทอุชุกร 

สาครนาวิน อุปนายกสมาคม, นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคม, 

นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำานวยการสมาคม และนายไทยทนุ 

วรรณสุข เลขาธิการสมาคมและประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคร่วมด้วย

โครงการ “พี่เพื่อน้อง” เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬา

ลอนเทนนิสฯ กับอดีตนักเทนนิสทีมชาติขวัญใจชาวไทย ได้แก่ “ซูเปอร์

บอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักหวดมืออันดับ 9 ของโลก, “แทมมี่” 

ร.ต.อ.หญิง แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตมืออันดับ 19 ของโลก, “ปิ๊ก” 

ร.ต.อ.ดนัย อุดมโชค อดีตมืออันดับ 77 ของโลก และ “ต้น-ต้อง” สน

ฉัตร-สรรค์ชัย รติวัฒน์ คู่แฝดมหัศจรรย์ ที่เคยรั้งอันดับโลกประเภท

ชายคู่สูงสุดที่อันดับ 39 ของโลก

นายสุชัยเปิดเผยว่า โครงการน้ีมีท้ังแผนระยะส้ันและยาว สำาหรับ

ระยะสั้นมีเป้าหมายอยู่ที่ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย “เดวิส                                                                                               

คัพ บาย ราคูเท็น” เวิลด์กรุ๊ป 2 เพลย์ออฟส์ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติลั

ตเวีย วันที่ 4-5 มี.ค.2565 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทอง

ธานี ต่อด้วยซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม วันที่ 12-23 พ.ค.2565 

และการผ่านเข้ารอบลึกๆ ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว 

ประเทศจีน วันที่ 10-25 ก.ย.2565 ส่วนระยะยาว จะพิจารณาคัดเลือก

นักเทนนิสชาย-หญิงจำานวนหนึ่ง เพื่อสร้างสู่ความสำาเร็จในอนาคต

นายกลอนเทนนิสฯ กล่าวต่อว่า สำาหรับซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เป้า

หมายคือการคว้าเหรียญทอง โดยประกาศไปแล้วว่า หากนักกีฬาคว้า

เหรียญทอง จะมอบให้ประเภทละ 1 ล้านบาท ล่าสุดเพิ่มให้ทีมงาน “พี่

เพื่อน้อง” หากทำาให้เทนนิสไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ได้ จะมอบให้ทั้ง

ทีม 1 ล้านบาท

“นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ ภราดร, แทมมารีน, ดนัย, สนฉัตร 

และสรรค์ชัย ได้มาร่วมกันทำาโครงการพี่เพื่อน้อง ถือเป็นเกียรติ

อย่างมากครับ ผมคาดหวังว่าทั้ง 5 ท่าน จะใช้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์มาช่วยพัฒนาหรือสร้างรุ่นน้องให้ก้าวไปประสบความ

สำาเร็จเหมือนรุ่นพี่บ้าง ต้องขอบคุณภราดรที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในครั้ง

นี้” นายสุชัยกล่าว

ขณะที่ภราดรกล่าวว่า นายสุชัยได้ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้

พวกเรารุ่นพี่ทั้ง 5 คน ที่เคยมีประสบการณ์เล่นเทนนิสอาชีพและเวที

ระดับโลกเข้ามาช่วยดูแลน้องๆ ซึ่งได้เริ่มฝึกซ้อมเมื่อวันที่ 15 ก.พ.2565 

พี่ๆ ทุกคนพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้ ซึ่งเป็นเหมือนคนแนะนำาให้

ใช้ทางลัด ไม่ใช่ให้เดินอ้อม เชื่อว่าความสำาเร็จจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ 

แต่ก็จะต้องใช้เวลาในการสร้างด้วยเช่นกัน สิ่งสำาคัญที่น้องจะได้รับคือ 

การฝึกซ้อมที่มีคุณภาพ, โภชนาการที่ดี และการเดินทางไปแข่งขัน โดย

มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะพาเราไปสู่

ความสำาเร็จได้” ภราดรกล่าว

ส่วน “แทมมี่” กล่าวว่า ขอบคุณสมาคมที่มีโครงการนี้เพื่อให้

พี่ๆ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ พวกเราคือครอบครัวเทนนิส

เดียวกัน จึงอยากให้น้องๆ ทุกคนรู้สึกว่าพี่แต่ละคนสามารถพูดคุย

ปรึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจ หรือประสบการณ์ เพราะรุ่นพี่

เต็มที่กันอยู่แล้ว และอยากเห็นน้องๆ ประสบความสำาเร็จ.

‘ต่อพิฆาต’มั่นใจชนะเขี้ยวสมุทรหนีตกชั้น

การฟื้นฟูร่างกาย และกลุ่มที่สอง คือกลุ่มที่ลงสนามไม่ถึง 60 นาที และ

ตัวสำารองที่ไม่ได้ใช้งาน เราต้องการรักษาระดับความฟิตให้กับนักเตะที่

ไม่ได้ลงสนาม เพื่อให้พร้อมสำาหรับเกมต่อไปที่จะพบกับเวียดนาม เพื่อให้

ทุกคนพร้อม เพราะเราต้องการทุกคน”

“ผมได้คุยกับนักเตะว่า เรามาเพื่อเก็บประสบการณ์ในรายการนี้ 

เราได้ทำางานต่อเนื่อง เรื่องการดูวิดีโอเกมเพื่อวางแท็กติก ได้วิเคราะห์

เพื่อพัฒนา ในช่วงเย็นวันนี้ และเราจะมองหาข้อดีที่เราต้องรักษาไว้ และ

ข้อเสียที่เราต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อทำาผลงานให้ดีต่อเนื่อง”

“การเจอกับเวียดนาม เราได้วิเคราะห์มาบ้าง เพราะผมรู้จักคนที่

ทำางานกับเวียดนาม และได้ข้อมูลรายบุคคลมาบ้างแล้ว แต่ในส่วนของ

ทีมแท็กติก พวกเขาเพิ่งรวมตัวกัน 1 เดือน เราจะติดตามการเล่นของ

พวกเขาในการเล่นกับสิงคโปร์ แต่เรื่องรายละเอียด เราพยายามทำางาน

หนัก เราเคยเจอพวกเขามาแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน ก็จะพยายามทำาการบ้าน

หนักเพื่อให้พร้อมในเกมนี้”

สำาหรับทีมชาติไทย ชุดชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จะ

ลงสนามนัดต่อไปพบกับทีมชาติเวียดนาม ที่ปรินซ์ สเตเดียม ในวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True4U

และนอกจากนี้ สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ AFF แจ้งปรับรูป

แบบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี หลัง

จากที่เมียนมาขอถอนทีมออกจากการแข่งขัน

โดยการแข่งขันในกลุ่มบี ที่เหลือ 2 ทีม ได้แก่ ทีมชาติ

มาเลเซีย และทีมชาติลาว จะปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ ซึ่งทั้ง 

2 ทีมจะทำาการแข่งขันกันจำานวน 2 นัด คล้ายกับการแข่งขันระบบ

เหย้า-เยือน หรือการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน

โดยจะนับผลประตูรวมกันทั้ง 2 นัด และไม่นับกฎการทำา

ประตูทีมเยือน หากในนัดที่ 2 ผลประตูรวมยังเท่ากัน จะมีการต่อ

เวลาพิเศษ 30 นาที และหากยังเสมอกัน จะต้องหาผู้ชนะด้วยการ

ยิงลูกที่จุดโทษ ซึ่งผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้

จะตกรอบไป

สำาหรับกลุ่มเอ ที่มีจำานวนทีมในกลุ่ม 4 ทีม จะต้องตัดผลการ

แข่งขันกับทีมอันดับสุดท้าย และนำามาจัดอันดับที่ 2 ที่ดีที่สุดกับกลุ่ม

ซี เพื่อหาทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป ดังนี้

โปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ SF1 ทีมอันดับที่ 1 

กลุ่มบี พบทีมอันดับที่ 2 กลุ่มเอ หรือกลุ่มซี และ SF2 ทีมอันดับที่ 1 

กลุ่มเอ พบทีมอันดับที่ 1 กลุ่มซี.

‘ซัลบา’นำาทัพช้างศึกฟื้นฟูร่างกาย

ปรับรูปแบบกลุ่มBหลังพม่าถอน

อินซากียกขุนพลหงส์แดงเป็นยอดทีม
มิลาน • “หงส์แดง”  ลิเวอร์พูล ก้าวขาข้างหนึ่งเข้าไปสู่รอบก่อนรอง

ชนะเลิศ หลังบุกไปชนะอินเตอร์ มิลาน 2-0 ในศึกฟุตบอลยูฟ่า แชม

เปียนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายเลกแรก ที่มิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อ

วันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา

ประตูของ โรเบอร์โต เฟอร์มิโน ในนาทีท่ี 75 และโมฮัมเหม็ด                                                                            

ซาลาห์ ในนาทีที่ 83 ช่วยให้พลพรรคนักเตะหงส์แดงได้เปรียบอยู่ 

2 ประตู ก่อนจะกลับไปเล่นเลก 2 ที่แอนฟิลด์ ในเมืองลิเวอร์พูล 

ประเทศอังกฤษ ในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า

ผลการแข่งขันน้ันค่อนจ้างน่าเจ็บปวดสำาหรับอินเตอร์ ทีมแชมป์

ลีกอิลาตีที่เป็นฝ่ายครองสถานการณ์ได้เหนือกว่า แต่ไม่สามารถเอา 

ชนะเกมรับของลิเวอร์พูล ที่นำาทีมโดย เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค ก่อนโดน

ลงโทษในช่วง 15 นาทีสุดท้ายของเกม ทำาให้ลิเวอร์พูลชนะเป็นแมตช์

ที่ 7 ติดต่อกันในทุกรายการ

“แน่นอนว่าสนามแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ยากสำาหรับทุกทีมที่มา

เยือน รวมถึงการเจอกับทีมที่ดีมากๆ มันเป็นเรื่องยากที่จะฝ่าไปได้ 

ผมชื่นชอบกับบรรยากาศของแฟนๆ ในสนาม และนับเป็นผลการ

แข่งขันที่ดีก่อนที่เราจะกลับไปเล่นที่แอนฟิลด์” ฟาน ไดจ์ค กล่าวกับ

บีทีสปอร์ต

“ทุกคนต่างคาดหวังว่าจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน แน่ 

นอนที่เป็นรายการระดับแชมเปียส์ลีก ข้อความที่คุณได้รับก่อนหน้า

นี้คือ คุณต้องพร้อมจะรับกับความเจ็บปวดและต้องเจองานหนักแน่ 

แต่พวกเราก็ทำาผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่เสียประตู และเป็นวัน

ที่มีความสุขวันหนึ่ง”

จากผลการแข่งขันในเกมแรกทำาให้ โอกาสของ อินเตอร์ มิ

ลาน ที่เพิ่งผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายในยูฟา แชมเปียนส์ลีก เป็น

ครั้งแรกในรอบ 10 ปี นั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ลำาบากที่จะผ่านเข้ารอบ

ก่อนรองชนะเลิศ ปล่อยให้ยูเวนตุสเป็นทีมเดียวของอิตาลีในฤดูกาลนี้

ที่ยังมีลุ้นกับถ้วยใบนี้

ทางด้าน ซิโมเน อินซากี ผู้จัดการทีมของอินเตอร์เปิดเผยกับผู้

สื่อข่าวหลังจบเกมว่า “ผมคิดว่านี่เป็นแมตช์ที่ดีมาก และพวกเราควร

จะภูมิใจกับวิธีการเล่นของกันในการต่อกรกับหนึ่งในทีมที่เยี่ยมที่สุด

ในโลก ผมคิดว่าในช่วง 65-70 นาทีแรก เราสมควรเป็นผู้ชนะ”

ส่วน เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือของหงส์แดง กล่าวถึงโอกาส

ที่จะเข้ารอบต่อไปว่า “มันยังคงอันตราย มันยังแค่ครึ่งทางและไม่มี

อะไรอื่น มันเป็นอย่างนั้นในรอบน็อกเอาต์ ก่อนหน้านั้นคุณทำาการ

วิเคราะห์ โดยไม่ได้ลงเล่นกับพวกเขา ตอนนี้ทั้ง 2 ทีมรู้จักกันมากขึ้น 

เรารู้ว่ามันจะต้องยุ่งยากและเราต้องพร้อมสำาหรับเรื่องนี้ งานมันยัง

ไม่เสร็จ”.

พี่เพื่อน้อง • สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ 

เป็นประธานเปิดโครงการ “พี่เพื่อน้อง” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี 

แชมเปียนส์ลีก • โมฮัมเหฒ้ด ซาลาห์ ผู้เล่นของลิเวอร์พูล และ 

อเลสซานโดร ยาสโตนิ ของอินเตอร์ มิลาน ในจังหวะที่พร้อมเข้าหา

บอลในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย เลกแรก ที่จุย

เซปเป เมียสซา สเตเดียม ในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งลิเวอร์พูล 

บุกมาชนะไป 2-0

กัมพูชา • ความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก

ชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่ประเทศกัมพูชา หลังจาก

ลงสนามนัดแรกเมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมาเอาชนะสิงคโปร์ไปได้ 3-1 

โดยสิงคโปร์นำาก่อนจาก อิลฮาน ฟานดี้ ก่อนที่ไทยจะยิง 3 ลูกรวด 

จาก ธีรศักดิ์ เผยพิมาย 2 ประตู และปิดท้ายจากลูกยิงของ นิพิฐพนธ์ 

วงศ์ปัญญา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ สนาม

อาร์มี เอฟซี ฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงทำาการฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อ

เตรียมพร้อมสำาหรับเกมต่อไปที่จะพบกับเวียดนาม

หลังการฝึกซ้อม ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ทีมชาติไทย U23 กล่าวว่า “วันนี้เรามีการฝึกซ้อมต่อเนื่อง โดยแบ่ง

เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือคนที่ลงสนามมากกว่า 60 นาที ที่เน้นเรื่อง

บำ�รุง บุญพรหม

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของพีที ประจวบ เอฟซี  

ซัลบ�ดอร์ บ�เลโร ก�ร์เซีย

หัวหน้�ผู้ฝึกสอนทีมช�ติไทย U23

ขุนพลทีมเจ้�บ้�น “เขี้ยวสมุทร” สมุทรปร�ก�ร ซิตี้
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนน้องๆ 

ป.6 ติวสรุป วิชาสังคม สอบเข้า ม.1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนน้องๆ ป.6 ติวสรุปสังคมศึกษา

เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 หัวข้อ “เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 

อ่านวิชาสังคมด้วยรูปภาพการ์ตูน” ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 

เวลา 13.00–15.00 น. 

(อบรมออนไลน์ผ่ าน 

Zoom Meeting) วิทยากร

โดย อาจารย์สราวุทธ  

กระทายขวัญ (พี่นุ๊ก) 

เพจ “สรุปสังคมด้วย

ภาพ By พี่นุ๊ก–พี่นิ๊ก” ที่มี

ผู้ติดตามกว่า 200,000 

คน เพื่อสรุปเนื้อหาวิชา

สังคม สำาหรับสอบเข้า 

ม.1 พร้อมเทคนิคการ

อ่านวิชาสังคมศึกษาในมิติใหม่ด้วยภาพการ์ตูน จำาง่ายไม่น่า

เบื่อ อบรมฟรี รับจำานวนจำากัด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน

ได้ที่ คุณษิญาภา ธรรมานุสาร แผนก Call Center โทร.08-

6886-2507

“เดอะ สตรีท รัชดา” ชวนบริจาคขยะกำาพร้า

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ บริษัท N15 

Technology จำากัด เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ ภายใต้กิจกรรม “Drive Thru to Clean 

Energy” เปิดรับบริจาคขยะกำาพร้า ที่ไม่สามารถนำามารีไซเคิลได้ 

อาทิ ซองบะหมี่ ห่อผงซักฟอก กระดาษติดเทป ฟิล์มย่นห่ออาหาร 

กระสอบใส่ข้าวสาร กระสอบใส่อาหารสัตว์ ลูกบอลเก่า ลูกขนไก่ 

ยางรถยนต์ หลอดยาสีฟัน 

แปรงสีฟัน กระปุกครีม

พลาสติก เสื้อผ้า หมวก

เก่า พลาสเตอร์ยา ถุง 

มือยาง ชุดตรวจ ATK 

หรือหน้ากากอนามัย (ผู้

ไม่ป่วย) ฯลฯ ขยะพวก

นี้ ขายต่อไม่มีมูลค่า 

แต่สามารถนำาไปเผาได้ 

โดยนำาไปใช้แทนเชื้อ

เพลิงทดแทนถ่านหินใน

เตาเผาปูนซีเมนต์ เพื่อลดขยะที่ต้องไปบ่อฝังกลบ โดยกิจกรรม

จัดขึ้น ณ จุดรับขยะกำาพร้าสัญจร ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-12.00 น. และสามารถติดตาม

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ “Drive Thru to Clean Energy” 

ได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/n15technology/ หรือ

สอบถาม โทร.0-2232-1919.

องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง 

สรรค์ เฟ้นหาเยาวชนคนครีเอทีฟมา

ร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์จัดกิจกรรม

ประกวดสื่อสร้างสรรค์สำาหรับเด็กและเยาวชน 

ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์

วัฒนธรรม” ภายใต้ โครงการสร้างสรรค์ ไทย  

(Creative Thai) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน

ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอด

วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่อง

ราวที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้

ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม 

ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดย

ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอัดเงินรางวัลสนับสนุน

รวม 380,000 บาท จำานวน 18 รางวัล เปิดรับ

สมัครผลงานตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์–17 เมษายน 

พ.ศ.2565 นี้  

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามนโยบายของ

รัฐบาลที่ให้ความสำาคัญในการนำาอำานาจละมุน 

(Soft Power) มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ และยุทธศาสตร์ของ วธ.ด้าน

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย มิติวัฒนธรรม 

และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก วธ.และกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงร่วมกันจัด

โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) เพื่อส่ง

เสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการนำาต้นทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มา

ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากชุมชนผ่านสื่อดิจิทัล 

รวมทั้งเป็นการใช้สื่อในการปรับค่านิยม จิตสำานึก

ให้แก่คนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำาคัญของ

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยการ

จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก

และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์

สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ในครั้งนี้ จะเป็น

เสียงสะท้อนทางความคิดของเด็กและเยาวชนทั่ว

ประเทศที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้อง

ถิ่นของตนในรูปแบบสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

“สื่อที่เยาวชนผลิต ถือว่าได้เผยแพร่อัตลักษณ์

ของวิถีชีวิตในชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมใน

ท้องถิ่น เป็นการสร้างความตระหนักรู้มรดกทาง

วัฒนธรรมของคนในชุมชนและสังคมอีกด้วย และ

ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” 

ปลัด วธ.กล่าว

ด้าน นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เผยว่า “โครง 

การนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้

รับการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

สร้างความตระหนักรู้ ในวัฒนธรรมอันดีงามของ

คนในชุมชนและสังคม รวมถึงการรณรงค์เสริม

สร้างค่านิยม จิตสำานึกให้คนในสังคมได้เห็นถึง

ความสำาคัญของวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือ

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural 

heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม 

ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้าง

กองทุนสื่อฯประกวดคลิปจากมือถือ

เยาวชนสร้างสรรค์สื่อวัฒนธรรมไทย

ความสนใจ แบ่งปันความรู้และต่อยอดวัฒนธรรม

ท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการประกวดผลิต

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อวีดิ

ทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เปิด

โอกาสให้เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) จาก  

77 จังหวัดทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าประกวด 

โดยสามารถสมัครได้ ทั้งแบบบุคคลและแบบทีม 

ไม่จำากัดเพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลำาเนา และ

สัญชาติ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ 

พร้อมศึกษากติกา การสมัครและส่งผลงานได้

ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์-17 เมษายน พ.ศ.2565 ผ่าน

เว็บไซต์ http://ymc.regist-master.com/ โดยการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและส่งผลงาน ผู้สมัคร

จะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครในนามจังหวัด

ที่นำาเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนั้นๆ 

ได้เพียง 1 จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น ผู้สมัครมีที่อยู่

ตามบัตรประชาชนในจังหวัดเชียงราย แต่ส่งผล

งานเนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ผู้

สมัครต้องลงสมัครในนามจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น” 

นายธนกรกล่าวเสริม

นอกจากนี้ กองทุนสื่อฯ ได้มีการจัดทำา

หลักสูตรออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าสมัครได้เรียนรู้และ

ทำาความเข้าใจกระบวนการและวิธีการที่ถูกต้อง

ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) เพื่อเข้าร่วม

แข่งขันทั้งหมด 5 หลักสูตร อบรมโดยวิทยากร

พิเศษ ได้แก่ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับสื่อ และ

การใช้สื่อในสังคมปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.มานา 

ปัจฉิมนันท์, หลักสูตรเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและ

การนำาเสนอรูปแบบ วัฒนธรรมไทยที่เหมาะสม 

โดย รศ.บัวผัน สุพรรณยศ, หลักสูตรเกี่ยวกับ

การสร้างสรรค์บท โดยอาจารย์จริมน สังณ์ชัย,  

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตและ

การสร้างสรรค์สื่อ ด้วยเทคโนโลยีใกล้ตัว โดย  

อาจารย์นริส พิเชษฐพันธ์ และหลักสูตรความรู้

เกี่ยวกับการตัดต่อ โดย ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา 

เป็นต้น โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถ

ศึกษาทำาความเข้าใจในเนื้อหาที่จำาเป็น ต่อการ

ผลิตผลงานผ่านทางการเรียนหลักสูตรออนไลน์

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีโอกาสได้ชิง

รางวัลถึง 18 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากกองทุน

พัฒนาสื่อฯ รวมมูลค่า 380,000 บาท ได้แก่ รางวัล

ชนะเลิศ จำานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 จำานวน 2 รางวัล รางวัล

ละ 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จำานวน  

4 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รางวัลชมเชย 

จำานวน 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  

รางวัล Popular Vote จำานวน 1 รางวัล รางวัล

ละ 30,000 บาท

“การประกวดในครั้งนี้สิ่งที่ ได้จะมากกว่า

การลุ้นชิงรางวัล ผู้สมัครจะได้ทั้งความรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการผลิตสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ และยังเป็นเสียงสะท้อนทางความคิด

ที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง 77 

จังหวัด ออกมาในรูปแบบสื่อที่ทันสมัย เผยแพร่

ออกสู่สาธารณะได้ สร้างแรงกระเพื่อมให้คนใน

สังคมตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ต่อยอด

และส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับ

ชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป” 

นายธนกรกล่าว

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์–

17 เมษายน พ.ศ.2565 นี้ ผู้สนใจสามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารโครง

การฯ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ : กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเฟซบุ๊กเพจ : 

สร้างสรรค์ ไทย หรือเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์แอด:  

@creativethai.

ก

ศึกษาธิการ • “วัลลภ” มอบนโยบาย 

กศน. เน้นเป้าหมายการทำางานมากกว่า

วิธีการ ย้ำาโครงการพิเศษที่เกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่ รมว.

ศธ.มอบหมาย พร้อมกับฝากตัวขอเป็น

ส่วนหนึ่งครอบครัว  กศน. เตรียมพบ

ปะเร็วๆ น ี้

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มี

มติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประเภท

ผู้บริหารระดับ 10 และได้แต่งตั้งนาย

วัลลภ สงวนนาม ให้ดำารงตำาแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (เลขาฯ กศน.) นั้น

นายวัลลภ สงวนนาม เลขาฯ 

กศน. กล่าวว่า หลักคิดที่ดีในการปฏิบัติ

งานในครั้งนี้ ตนเน้นความเป็นเพื่อน 

พี่ น้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญ โดยจะ

เน้นเป้าหมายการทำางานมากกว่าวิธี

การทำางาน และให้ความสำาคัญกับทุก

คน เพื่อสร้างบรรยากาศการทำางานที่

ดี และจะทำางานตามบทบาทภารกิจ

ที่กำาหนด โดยเฉพาะหน่วยงานใน

สังกัด ตนขอให้ขับเคลื่อนปฏิบัติงาน

ที่เป็นภารกิจหลักตามปกติ โดยตน

จะคอยส่งเสริมการทำางานให้ประสบ

ความสำาเร็จ พร้อมทั้งติดตามดูแลเป็น

‘วัลลภ’ฝากตัวขอเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวกศน.

ย้ำาต้องร่วมกันทำากิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์

ศึกษาธิการ • ปลัด ศธ.เผยกลุ่ม

นักเรียนอายุ 5-11 ปี แสดงความ

ประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3.2 ล้าน

คน จากทั้งหมด 5.24 ล้านคน คาด 

จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ เฉลี่ยวันละ 5,000 คน

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าว

ว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้

สำารวจข้อมูลจำานวนนักเรียนที่ประสงค์

ฉีดวัคซีน ช่วงอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี 

จำานวนนักเรียนทั้งหมด 5,254,366 คน 

ขณะนี้มีนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์

ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,210,000 คน ซึ่ง

ข้อมูลประสงค์ฉีดวัคซีนมีเพิ่มขึ้นทุกวัน 

เฉลี่ยวันละประมาณ 5,000 คน และ

แนวโน้มในอนาคต ทั้งตนคาดว่าจะเพิ่ม

ขึ้นอีก เหมือนกับการฉีดวัคซีนให้แก่เด็ก

กลุ่ม 12-17 ปี ที่มีการยิมยอมเพิ่มจากที่

มีการสำารวจถึงร้อยละ 40

อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มสูตร

วัคซีนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับวัคซีน 

ก็อาจจะมีผู้ปกครองยินยอมเพิ่มเติม ทั้งนี้ 

ศธ.เองก็จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ

รับวัคซีนให้แก่ผู้ปกครองภายในจังหวัดที่

มีการยินยอมฉีดวัคซีนน้อยควบคู่ไปด้วย.

ศธ.เผยนักเรียน5-11ปี

ยอมฉีดวัคซีน3.2ล้าน

คาดเพิ่มอีกวันละ5พัน

สาธารณสุข • สธ.ยก “ศูนย์การแพทย์

บางรัก” เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้าน

สุขภาพทางเพศแบบ One Stop Service 

ทั้งตรวจคัดกรอง รักษาโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ และโรคผิวหนัง เตรียมพร้อมยก

ระดับการให้บริการสู่ Wellness Center และ

เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกันโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ระดับนานาชาติในอนาคต

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ  

วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค คณะผู้บริหาร และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วม

เปิดอาคาร “ศูนย์การแพทย์บางรัก” เพื่อ

เป็นที่ทำาการแห่งใหม่ภายใต้แนวคิด “90 ปี 

บางรัก Better Services Better Health” 

และกล่าวว่า โรงพยาบาลบางรักเป็น

สถานพยาบาลเฉพาะทางโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 

90 ปี กรมควบคุมโรคได้ปรับปรุงและ

เปิดเป็น “ศูนย์การแพทย์บางรัก” ซึ่งจะ

เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทางเพศแบบ 

One stop service ให้บริการครอบคลุมทั้ง

การตรวจคัดกรอง ให้คำาปรึกษา รักษาโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคผิวหนัง และ

ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เพื่อ

เป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ของประเทศ และให้

ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

นายอนุทินกล่าวต่อว่า โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เนื่อง 

จากมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพฤติ 

กรรมประชาชน ข้อมูลล่าสุดปี 2563 พบ

อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 33.6 ต่อแสน

คน โดยเฉพาะ 5 โรคหลัก ได้แก่ ซิฟิลิส 

หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน และ

กามโรคของต่อมและท่อน้ำาเหลือง ซึ่งใน

เยาวชนอายุ 15–24 ปี มีอัตราป่วยโรค

ซิฟิลิสค่อนข้างสูง จากปี 2558 อัตราป่วย 

11.0 ต่อแสนคน ในปี 2563 เพิ่มเป็น 50.4 

ต่อแสนคน ส่วนโรคหนองใน ปี 2563 มี

อัตราป่วย 58.8 ต่อแสนคน ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขมีเป้าหมายที่จะยุติปัญหาโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายในปี 2573 โดย

ลดอัตราป่วยโรคหนองใน ไม่เกิน 3 ต่อ

แสนคน และลดอัตราป่วยโรคซิฟิลิสราย

ใหม่ไม่เกิน 1 ต่อแสนคน

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

ยก‘ศูนย์แพทย์บางรัก’One Stop Serviceสุขภาพเพศ

พิเศษในเรื่องนโยบายและจุดเน้นของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว .ศธ . )  รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) และ

กิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะมี

การจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เพื่อ

พบปะกับพี่น้อง กศน. จังหวัด กศน.

อำาเภอ และสถานศึกษาขึ้นตรง เพื่อ

มอบนโยบายการทำางานให้ทุกท่านได้

รับทราบในทิศทางเดียวกัน

“การมาปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ กศน.

ในครั้งนี้ ผมขอเป็นส่วนหนึ่งของครอบ 

ครัว กศน. ถึงแม้ว่าจะมาจากต่าง

ครอบครัว แต่ผมได้คลุกคลี ทำางานร่วม

กับ กศน. เมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมา จึงพอ

ทราบลักษณะการทำางาน ซึ่ง กศน.มี

ทั้งสำานักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำาเภอ 

กศน.ตำาบล และสถานศึกษาขึ้นตรง 

ทำาให้ กศน. มีกลุ่มเป้าหมายกระจายอยู่

ทุกที่ นอกจากนี้ยังมีแกนนำาอาสาสมัคร 

กศน.ตำาบล ที่พร้อมอาสาเป็นผู้ร่วมนำา

ความรู้ไปสู่ประชาชนทุกตำาบล” เลขาฯ 

กศน.กล่าว.

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แผนการให้

บริการของศูนย์การแพทย์บางรัก ที่จะเริ่ม

ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้แก่ จ่ายยาเพร็พ 

(PrEP) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ราย

ใหม่, ให้บริการแบบ ST Is Test & Go โดย

เพิ่มช่องทางให้ประเมินความเสี่ยงและเก็บ

สิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง คัดกรองความเสี่ยง

มะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจหาเชื้อ HPV 

(HPV DNA) มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยทั้ง

ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา และ

อณูชีวโมเลกุล มีงานวิจัยด้านยาร่วมกับ

หน่วยงานในต่างประเทศ เช่น การศึกษา

วิจัยแบบสุ่มเปิดเผยชื่อยาดำาเนินการใน

หลายสถาบันบนสมมุติฐานของความไม่

ด้อยกว่า เพื่อประเมินประสิทธิผลและ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ วิจัยโซลิโฟล 

ดาซิน (Zoliflodacin) ชนิดรับประทาน

ครั้งเดียวเปรียบเทียบกับยาเซฟไตรอะ

โซน (Ceftriaxone) ชนิดฉีดเข้าชั้นกล้าม

เนื้อครั้งเดียวร่วมกับยาอะซิโธรมัยซิน 

(Azithromycin) ชนิดรับประทานครั้ง

เดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคหนองในชนิด

ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และจะยกระดับ

การให้บริการสู่ Wellness Center และ

เป็น STIs Prevention Training Center 

ที่ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ในอนาคต ส่วนในปี 2566 ได้วางแผน

ให้บริการตรวจ viral load ของไวรัสตับ

อักเสบซี ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไป

ต่างประเทศ/ก่อนเข้าทำางาน/และตรวจ

สุขภาพประจำาปี บริการฉีดวัคซีนสำาหรับ

ผู้ใหญ่ เช่น HPV (ป้องกันหูดและมะเร็ง

ปากมดลูก) ไวรัสตับอักเสบเอ ไข้หวัด

ใหญ่ วัคซีนป้องกัน โรคงูสวัด เป็นต้น 

รวมทั้งบริการส่งยาทางไปรษณีย์.   

อนุทิน ชาญวีรกูล



ลังจากที่ คริส-คริสโตเฟอร เบญจกุล อดีตนักแสดง

อนาคตไกล ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน จากการลงไปชวย

เหลือผูบาดเจ็บที่ถนนเม� อ 20 ปที่แลว สงผลใหตนเองได

รับบาดเจ็บสาหัส และรางกายไมปกติ ไดออกมาเปดเผยเร� องราว

การตอสูชีวิต ตองมาขายน้ําสมวิ่งหนีเทศกิจทั้งที่ขากะเผลก ซ้ํา

กอนหนานี้ก็ไดนําเงินเก็บมาลงทุนทําธุรกิจกับภรรยาแตก็เจอพิษ

โควิด จนทําใหเงินเก็บ

กอนสุดทายหายวับ

ไปกับตา ตองเปนหนี้

เปนสิน

หลังจากท่ีเร� อง

ราวของคริสถูกเผยแพร

ออกไปก็มีผูย� นมือเขา

มาใหความเช� อเหลือ 

ชวยสนับสนุนคริสและ

ภรรยา ชวยอุดหนุน

นํ้าสมอยางตอเน� อง จน

ทําขายไมทัน โดยขณะ

น้ีคริสสามารถปลดหน้ี

สินไดบางสวนแลว สรางความดีใจใหกับท้ังคูเปนอยางมาก ซ่ึงคริส 

กับภรรยาก็ไดกลาวขอบคุณทุกคนท่ีชวยอุดหนุนและเปนกําลังใจให

“จากเหตุการณครั้งนี้เราดีใจมากเลย เหมือนเปนการยอนวา

ยังมีคนจําคริสไดเยอะมาก คนใหความชวยเหลือเราเยอะมาก คือ

น้ําสมที่ไหนก็มีขายในประเทศไทย แตเขาอยากอุดหนุนเรา โดยที่

เขาอาจจะไมไดอยากด� มน้ําสมหรอก แตเขาอยากจะชวยเหลือเรา 

พูดงายๆ คือเธอไมตองพูดมากได

ไหม เธอเอาหมายเลขบัญชีมา คือ

เราไมกลาที่จะรับ ก็ขอเปนการที่

ชวยอุดหนุนเราจะดีกวา

ลังจากมีการนํา

รายการ The 

Apprentice: 

ONE Championship 

Edition เรียลลิตี้โชว

เชิงธุรกิจช� อดังระดับ

โลกกลับมาเผยแพรอีก

ครั้งทางชอง Netflix 

ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.ที่

ผานมา ก็เกิดไวรัลไป

ในหลายประเทศทั่ว

เอเชียและทั่วโลก ตาม

มาดวยการตั้งคําถาม

ของบรรดาแฟนๆ ที่ไดรับชม วาภารกิจสุดโหดและการเชือดเฉือนอารมณของ

ผูเขาแขงขันชนิดไมแพละครหลังขาวนั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปนเพียงแคการจัด

ฉาก

ในโอกาสน้ี นายชาตรี ศิษยยอดธง ประธานและซีอีโอของวัน แชมเปยน

ชิพ องคกรส� อกีฬาระดับโลก ก็ไดออกมาโพสตขอความทางอินสตาแกรมสวนตัว

เพ� อตอบคําถามประเด็นท่ีแฟนๆ อยากรู ใจความวา

“จัดฉากหรือเปลา? นี่เปนคําถามประจําที่แฟนๆ มักถามเสมอตอนที่

รายการ The Apprentice ออกฉายทาง Netflix และกลายเปนไวรัลไปทั่วโลก

เม� อไมกี่วันที่ผานมา”

“ใชครับ มันเปนของจริง มันไมมีเสนเร� องใหนักแสดงจํา ไมมีบทใหทุก

คนตองทอง ไมมีการเตี๊ยมกันลวงหนา ผูแขงขันและผมปฏิบัติตัวและพูดคุย

ตามสถานการณจริงที่เกิดขึ้นตอหนาตอตาพวกเรา หลายๆ ช็อต (เชนซีนใน

หองประชุม) ตองเทกเดียวผานเทานั้น แน�นอน บางช็อตอาจตองถายหลาย

เทกหน�อย หากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค เชน เร� อง กลอง, แสง, เสียง, 

ระบบไฟฟา และอ� นๆ”

“มีทีมงานคนหนึ่งถายรูปน�ารักๆ ดานบนนี้ในวันที่ผมกับนิฮาริกาหลุด

ขําออกมาในซีนหองประชุม (สําหรับคนที่ไมรูจักนิฮาริกา เธอเปนรองประธาน
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11บันเทิง

แกหรือยกเลิกเอาใหชัด

ลวเสมอตนเสมอปลาย!

น่ี..ถายังเหลืออดเหลือทน ดร.ไตรรงค สุวรรณคีรี 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี ก็คงจะน่ังแน�งๆ ไมแหลง

ไหรอยูตอไป แตเม� อผิดหวังและเสียใจข้ึนทุกวันๆ

กับพฤติกรรม.. “จะเอาชนะเขาโดยใชคะแนนในสภา

ผูแทนราษฎรตามกติกาสากลไมได (อาจเพราะข้ีเหนียวกวา

เขาหรืออาจจะเพราะลูกนองมองไมเห็นอนาคต)

จึงตองหันมาใชวิธี #ทําใหสภาฯลม ประชุมอะไรกัน

ไมได ชาติเสียหายชางหัวมัน” ของคนผูน้ัน

ดร.ไตรรงคจึงทน “แน�ง” อยูไมไหว ซ่ึงผมเองอารมณ-

ความรูสึกก็คลายกับทาน เม� ออานขอความท่ีทานแหลง เอย

เขียน ก็ใหเห็นดวยเปนย่ิงนัก..

คน..คนน้ี มันเลวเสมอตนเสมอปลาย ไดใจจริงๆ!

และน่ัน ก็เห็นดวยเปนย่ิงนักเชนกัน ก็ท่ีคุณวิมล ไทร

น่ิมนวล นักเขียนรางวัลซีไรต ได โพสตขอความ..ม.112 เอา

ใหชัด

การตอตาน-ลมลาง ม.112 น้ันยังไมหยุดและจะไม

หยุดงายๆ ตราบใดท่ียังมีกษัตริยและสถาบันกษัตริย

เพราะ ม.112 น้ันเปรียบเสมือนร้ัวสําหรับปกปอง

พระมหากษัตริย ซ่ึงมันเปนอุปสรรคสําหรับการ “ลมเจา-

ลมสถาบัน”

เม� อยังมีคนตองการลมเจา-ลมสถาบัน ก็ยอมตองมีคน

ทําผิด ม.112 และยอมตองมีการ “จับๆ ปลอยๆ” ตอไป ตาม

มาดวยคนท่ีไมพอใจ-โกรธเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับคดี ม.112

มันจะสงผลเสียตามมาคือ ฝายรักเจาจะเบ� อหน�าย

และเลิกใสใจ ซ่ึงเทากับวาเพ่ิมกําลังใหกับฝายลมเจา ผล

เสียอีกอยางหน่ึงก็คือ เกิดความแตกแยกกันในฝายรักเจา

ดวยกัน อยางท่ีปรากฏในตอนน้ี

คือ ฝายหน่ึงบอกใหยกเลิก ม.112 เพราะเปนกําแพง

ขวางก้ันระหวางประชาชนกับกษัตริย กับอีกฝายท่ีเรงเราให

จัดการตามกฎหมายข้ันเด็ดขาดกับพวกลมเจา

ท้ังหมดน้ีมีเหตุมาจากทุกฝายท่ีเก่ียวกับ ม.112 ตางมี

เจตนาแตกตางกัน จึงเหมือนย้ือและโยนกันไปมา ตราบใดท่ี

ยังไมเคลียรกันใหชัดวาจะเอาอยางไรแน�กับ ม.112 ปญหา

จะย่ิงมากข้ึน

อยางนอยก็ตองใหชัดวา จะเอาความเมตตาหรือจะ

เอากฎหมาย (ม.112) จะเอาความเมตตาก็จัดการท่ีกฎหมาย 

จะแกหรือยกเลิกก็วากันใหชัด

จะเอากฎหมายก็ตองดําเนินการตามกฎหมายอยาง

จริงจัง ตัดสินโทษกันแลวคอยไปวากันตอเร� องความเมตตา

ไมเชนน้ี...ก็จะกระทบกระเทือนถึงกฎหมายอ� นๆ 

กลายเปนปญหาใหม คือ “ความไมเทาเทียมกันภายใต

กฎหมาย” และ “การบังคับใชกฎหมายแตละมาตราไมเทา

เทียมกัน” บางมาตรามีอภิสิทธ์ิ

ท้ังหมดลวนแตส่ันคลอนศรัทธาตอกษัตริยและ

สถาบันกษัตริยท้ังน้ัน และจะย่ิงนําความแตกแยกมาสู

ประเทศมากข้ึน...ท่ีแน�ๆ  ระบบนิติรัฐจะกลายเปนไมหลัก

ปกเลน

ครับ..น่ีก็น�าจะเปนอีกคนท่ีหากยังขืน “ทนแน�งไม

แหลงไหร” ตอไป คงจะอกแตกตาย และเพ� อไมใหคนตาย

เพราะ “อกแตก”..

จะแกหรือยกเลิก ม.112 ตองเอาใหชัด!.

เ

• ถือวาเปนคูแทจริงๆ สําหรับคู ปู แบล็ค

เฮด และ นุกซ่ี อัญพัชญ ท่ีดูแลกันท้ังในยามสุขและ

ยามทุกขของชีวิต ลาสุดท้ังคูเตรียมควงแขนออกงาน

แถลงขาวเปดตัวโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง เพ� อสงตอ

แนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งใหกับผูปวยมะเร็ง 

ครอบครัวและผูดูแลใกลชิด เสริมสราง

กําลังใจและใหความรูความเขาใจ รวม

ถึงแนวทางท่ีเปนประโยชนในการ

บริหารจัดการเม� อตองเผชิญหนากับ

โรคมะเร็ง โดยจะจัดข้ึนในวันท่ี 21 

กุมภาพันธน้ี เวลา 12.30 น. ณ True 

digital Park (Foyer ช้ัน 6)

• หลังมีคนสะกดรอยตาม ฌอหณ (ออฟ 

จุมพล) ก็กลับมาท่ีอูซอมรถของ กุมภา (ปาแปง พรหม

พิริยะ) เพ� อใชรับมือกับกลุมคนพวกน้ัน แตพอ หยก 

(เฟรส คณพันธ) ไดยินส่ิงท่ีฌอหณและกุมภาคุยกัน ก็

รีบเสนอความคิดเห็น พรอมบอกท้ังคูวารูจักตํารวจดีๆ 

อยูคนหน่ึง น่ันก็คือ แดน (ฟลุค กวิน) ท่ีกลาจะสูกับทวี

แตฌอหณไมเช� อ ติดตามชมออริจินอลซีรีส NOT ME 

เขา...ไมใชผม ในวันอาทิตยท่ี 20 กุมภาพันธน้ี เวลา 

20.30 น. ทางชอง GMM25 และ AIS PLAY

• หลังจากลาสิกขาเม� อชวงปลายป 2564 หนุม

มากความสามารถอยาง มิตร มิตรชัย ขอจัดเต็มลุย

งานเพลงตามคําเรียกรองจากแฟนๆ โดยลาสุดหนุม

มิตรไดปลอยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหมท่ีช� อเพลงวา คิดถึง

จําปา ออกมาใหแฟนๆ ไดชมไดฟง

กันเลย โดยความพิเศษของเพลงดัง

กลาวนอกจากจะเปนแนวเพลงลูก

ทุงแทๆ  งานน้ีหนุมมิตรยังไดคุณพอ

แทๆ  อยางคุณพอสมศักด์ิ ใจกวาง 

เปนผูประพันธเน้ือรองและทํานอง

ใหอีกดวย

• ใครท่ีเปนแฟนหนังสยองขวัญชวนขนหัวลุกตอง

หามพลาดกับ 13 เกมสยอง ซ่ึงเปนภาพยนตรท่ีไดกระแส

ตอบรับอยางทวมทนจากบรรดาคนรักหนัง อีกท้ังพล็อต

เร� องยังเจง เตะตาตางชาติ จนถูกขอซ้ือลิขสิทธ์ินําไปรีเมก

ใหม ลาสุดทางทรูโฟรยู ชอง 24 ก็เตรียมนํากลับมาให

หลอนกันอีกคร้ัง กับภาพยนตร 13 เกมสยอง วันเสารท่ี 

19 กุมภาพันธน้ี เวลา 21.00 น. ทางทรูโฟรยู ชอง 24. 

รักชิด

เตรียมลงจอ • กุมภาพันธนี้ ชอง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เตรียมปลอย

ขบวนซีรีสยอดนิยมระดับท็อปฟอรมจาก WE TV ลงจอ ประเดิมดวยซีรีสสุด

ฮอตฮิตติดลมบนสงตรงจากประเทศจีน เร� อง ปรมาจารยลัทธิมาร ทุกวันเสาร

และวันอาทิตย เวลา 14.00 น. ชมการปะทะบทบาทของ 2 นักแสดง เซียว

จาน และหวัง อี้ปอ พรอมทัพนักแสดงมากฝมือเพียบ อาทิ เมิ่ง จึอี้, เซวียนลู, 

วัง จั๋วเฉิง, อวีบิน, หลิว หายควน ฯลฯ เริ่มอาทิตยที่ 20 ก.พ.นี้แน�นอน. 

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘คริสโตเฟอร’ดีใจนํ้าตาไหล

ขายนํ้าสมปลดหน้ี ไดบางแลว

แฟนๆ ทางโซเชียลมีเดียหลายคน

พากันขบขันเม� อไดเห็นคลิปกัปตันทีมหงส

โดนตบหัว หลังจากตัวสํารองของทีมเลน

ทีเผลอ จังหวะท่ีกําลังกมหนากมตาดีใจ

กับเพ� อนรวมทีมหลังลิเวอรพูลบุกไปข้ึนนํา

อินเตอร มิลาน ท่ีซานซีโรเม� อคืนวันพุธ

ฟุตบอลยูฟา แชมเปยนสลีก กลับมา

เร่ิมฟาดแขงในรอบน็อกเอาต รอบ 16 ทีม

กันแลวในชวงกลางสัปดาห และลิเวอรพูล

ก็สามารถกุมความไดเปรียบจากเกมเลก

แรกท่ีอิตาลี ดวยการบุกไปถลมอินเตอร มิ

ลาน ถึงถ่ิน 2-0 ได โรแบร โต ฟรมิโน โขก

เอาสกอรแรกใหทีมออกนําไดสําเร็จในนาที

ท่ี 75

แลวจังหวะท่ี จอรแดน เฮนเดอรสัน 

กับทุกคนกําลังรุมดีใจอยูกับฟรมิโนสําหรับ

ประตูข้ึนนํา โจเอล มาติป ก็เขามาไลตบ

หัวแตละคน เปนการแสดงความยินดีดวย 

แตกัปตันเฮนโดเหมือนจะไมตลกดวย หัน

ขวับมาทันที ทําหนาเหมือนไมพอใจ แลว

ยังมองตามหลังและตะโกนไลหลังใสมาติป

ท่ีกําลังกลับไปท่ีมาน่ังสํารอง

จบเกม ลิเวอรพูลถลมชนะไป 2-0 

โดยไดอีกหน่ึงประตูจากโม ซาลาห กอน

หมดเวลา 6 นาที โอกาสผานเขาสูรอบ 

8 ทีมตอไปถือวาใสๆ แลวสําหรับชาว

หงสแดงกอนเลกสองท่ีแอนฟลดในอีก 3 

สัปดาหขางหนา.

interthaipost69@gmail.com

กัปตัน‘เฮนโด’เคืองโดนเพ� อนตบหัว

ลิเวอรพูลไดประตูขึ้นนําที่ซานซีโร

ห

ห

บิ๊กบอสตอบชัด The Apprentice

เวอรชัน ONE ‘จริงหรือจัดฉาก?’

ขายของดีมากๆ มีออเดอรสั่งเขามาทุกวันจน

เรารับสายตอบไลนไมทัน ถาเรามัวแตรับโทรศัพทก็

จะทําของไมทันอีก ฟดแบ็กดีมากๆ ตองขอบคุณทุก

คนที่คอยเปนกําลังใจให บางคนก็ไมอยากจะซื้อของ แตจะใหเงิน

เลยก็มี มีเยอะมาก ตองขอบคุณจริงๆ แตเราอยากจะทํางานแลก

กับเงินมากกวา อยากใหทุกคนไดทานน้ําสม ไดทานน้ําผลไมของ

เรา เม� ออรอยก็จะไดกลับมาซื้ออีก กอนหนานี้พอมีขาวออกก็จะ

ขายดี แตจะขายดีในปริมาณที่เราทําทัน และพอขาวซาก็จะขาย

ของไดตามปกติ แตในการลงขาวครั้งนี้มันพลิกชีวิตไปเลย ก็ตอง

ขอบคุณทุกคนมากๆ และขอบคุณอาจารยนิติกฤตย กิตติศรีวรนันท 

ผูเชี่ยวชาญเร� องศาสตรพลังตัวเลขที่ไดเขามาชวยเหลือ

มันพลิกเปลี่ยนชีวิตไปเลย เราไมเคยเปนแบบนี้มากอน 

กลายเปนขาวในโซเชียลและเราควบคุมไมไดเลย ก็เปนไปในทางที่

ดีนะ แตเราตั้งรับไมทัน ออเดอรเขามาถลมทลาย เราควบคุมไมได

เลย ออเดอรมาจากทุกจังหวัดของประเทศไทย แมแตภาคใตไกลๆ 

อยางนราธิวาส ยะลาก็มีมา ซึ่งเราตั้งรับไมทัน รับโทรศัพทสาย

แทบไหมเลย คือตั้งแตมีชีวิตมา 40 กวาปโทรศัพทไมเคยมีสายเขา

ตลอดขนาดนี้ รายไดเยอะขึ้นมาก มากตามที่เรามีแรงทําไดเพราะ

ทําไมทัน หนี้สินที่มีอยูตอนนี้ก็สามารถขายของนําเงินไปใชหนี้หมด

ไปแลวบางสวน แคนี้ก็มีความสุขมากแลว”.

อาวุโสฝายกลยุทธและเทคโนโลยีของ ONE และเปนมือขวาของผม) เราตอง

ถายฉากนี้ใหมอีกหลายครั้งเพราะเราทั้งคูตางหลุดหัวเราะออกมาตอนที่กลอง

เดิน เราไมไดหัวเราะเยาะผูแขงขันนะครับ เราขําที่ตองสบตากันในขณะที่ตอง

พูดคุยกันอยางจริงจังเกี่ยวกับผูเขาแขงขัน ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ในตอน

แรกมันยากสุดๆ ที่ตองทําแบบนั้น เพราะเราสองคนเปนเพ� อนและเพ� อนรวม

งานที่ดีตอกันในชีวิตจริง มันทั้งกระอักกระอวนใจและฮามาก”

“กอนที่จะเริ่มผลิตรายการ ผูเชี่ยวชาญหลายคน (ทั้งภายในและภายนอก

ของ ONE) ใหคําแนะนําผมอยางเขมงวดเกี่ยวกับบทบาทตัวละครที่ผมตองเลน 

ชุดที่ผมตองใส ผมตองวางตัวแบบไหน ดานลบแบบไหนที่ผมไมควรแสดงออก

มา (เชน การใสอารมณหรือความเกรี้ยวกราดของผม) และอ� นๆ ทุกคนตางก็

บอกผมวาผมตองเปนอยางนั้นอยางนี้เพ� อรายการ ผมยอมรับวาต� นเตนมาก จน

กระทั่งถึงคืนกอนที่เริ่มถายทําสุดทายแลวผมก็พูดวา ชางมันเถอะ ผมตัดสินใจ

ที่จะเปนตัวของตัวเอง ผมสวมชุดเกงของผม นาฬ�กาของผม รองเทาของผม 

ฯลฯ ผมพูดและวางตัวแบบเดียวกับที่ผมทําในชีวิตจริง สําหรับผมแลว ความ

ซ� อตรงคือทุกอยาง แมผมจะมั่นใจวาอาการหัวรอนและสไตลความเปนผูนําที่

ออกจะโหดอยูสักหน�อยอาจทําใหผูชมหลายคนไมสบอารมณก็ตาม”

“สําหรับคนที่ยังไมเคยดูรายการนี้ มันคือสควิดเกมในชีวิตจริงครับ!”

มิลลิ หรือ ดนุภา คณาธีรกุล นักรองแรปเปอรที่หลายคน

รูจักเปนอยางดี เพราะความสามารถที่มากลน ทั้งยังสรางช� อเสียง

ใหกับประเทศโดยมีโอกาสรวมงานกับคายเพลงระดับโลก เปนอีก

หนึ่งความภาคภูมิใจที่ศิลปนไทยโดงดังไปไกล

และอีกหนึ่งผลงานที่เพิ่งถูกปลอยออกมาไดไมนานก็คือ 

การรองเพลงประกอบภาพยนตรไทย เร� อง Cracked ภาพหวาด 

นําแสดงโดย นิชคุณ หรเวชกุล และแพต-ชญานิษฐ ชาญสงาเวช 

กํากับการแสดงโดย สุรพงษ เพลินแสง ที่จะไดชมพรอมกันทั่ว

ประเทศในวันที่ 24 กุมภาพันธนี้

“นี่คือการรองเพลงประกอบภาพยนตรครั้งแรกของหนูเลย 

ช� อวาเพลง ไมมีใคร ซึ่งหนูไมเคยฟงเพลงนี้มากอน เปนเพลงที่

พี่ตู นันทิดา รองเอาไว แตทางโปรดิวเซอรอยากใหหนูรองและ

ยังคงความเปน

เอกลักษณใน

แบบของหนูไว

ดวย การถายทํา 

MV เพลงนี้หนู

ตองแสดงสีหนา

ใหออกทางสายตา

คอนขางเยอะ เพราะหลังจากที่ดูตัวอยางภาพยนตรเราก็พอ

จินตนาการไดวาเราก็แสดงออกมาแบบไหน ความยากมันอยูตรง

ที่หนูตองใสคอนแทคเลนสสีขาว ซึ่งจะมองไมเห็นอะไรเลย และ

หนูสายตาสั้น 700 แลวก็มองไมเห็นอะไรเลย แตก็ตองโฟกัสไปที่

กลองใหถูก ก็เลยยากนิดนึง”. 

‘มิลลิ’ถายทอดอารมณผานสายตา

โชวพลังเสียงหวานลึกใน‘ไมมีใคร’



12 ขาวประชาสัมพันธ

ลงนามความรวมมือ     มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ. ดร. ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส� อสาร และ เนนิน อนันตบัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรเกมไทย (ทีจีเอ) ลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางภาคการศึกษา

และอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต โดยมี ผศ. ฐิติยา พจนาพิทักษ  ปริเมธ วงศสัตยนนท  กิตติพงษ 

ดวงดีไพศาล ฯลฯ รวมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี

“ยืมมั้ย” จับมือ “บิทคับ บล็อคเชน” เปดตัวเหรียญ “YES” อยางเปนทางการ

และแพลตฟอรม "ยืมมั้ย.digital" ใหเชาสินทรัพยดิจิทัลไดครั้งแรกในประเทศไทย

สุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) 

รวมกับ ภาสกร ปานนอก ประธานเจาหนาที่บริหาร Bitkub Blockchain Technology 

พรอมดวย พจน หะริณสุต ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ 

ดร.เผด็จ จินดา ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ฟนสเตเบิ้ล และ จอนนี่ แอนโฟเน� รวมกัน

เปดตัว “YES” (เยส) โทเคนใหมลาสุด พรอมแพลตฟอรม "ยืมมั้ย.digital" ใหบริการเชา

สินทรัพยดิจิทัลไดครั้งแรกในประเทศไทยอยางเปนทางการ โดยมี ขันเงิน เนื้อนวล รวมดวย 

เม� อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 ที่ผานมา ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู แบงค็อก

ผูแทนคณะกรรมการการจัดงาน “กาวดวยธรรม” รวมลงนามถวายการเยี่ยมสมเด็จพระวันรัต

ศาสตราจารยพิเศษจรัญ ภักดีธนากุล, ลาวัลย กันชาติ, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, 

สุนทรี จรรโลงบุตร, อัจฉราวรรณ อัศวรัตนาภรณ ผูแทนคณะกรรมการการจัดงาน “กาวดวยธรรม” 

ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ 

เขารวมลงนามถวายการเยี่ยมอาการอาพาธ เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต ณ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

ศูนยการคา แพลทินัม แฟชั่น มอลล 

แนะนํารานอาหารนานาชาติ เปดใหบริการใหม  

“Ali's Kebab” รานอาหารอินเดีย มีตราฮา

ลาลสูตรตนตํารับ ปรุงรอน หอมกรุนอรอย

ครบเคร� องถึงรสเคร� องเทศเจาถิ่น มีทั้งเมนู

ขาวและแปงนาน ใหเลือกทานหลากเมนู 

อาทิ Bombay Biryani  Chicken เบียร

ยานีขาวหมก สูตรเมือง บอมเบย ทําจากขาว

บาสมาติก มีกลิ่นหอม เมล็ดเรียวยาวรวน 

ไมติดกัน  นํามาปรุงกับเคร� องเทศสูตรเฉพาะ

ของร้านทําให้ ได้รสชาติเข้มข้นหอมเครื่อง

เทศ Samosa and Indian tea  ของวางทอง

ถิ่นของชาวอินเดีย ลักษณะเปนแผนแปงหอ

หุมดวยไสตางๆ มีใหเลือกทั้งแบบผักลวน 

หรือเนื้อสัตวตางๆ แลวนําไปทอดจนเหลือง

กรอบ ทานตอนรอนๆ พรอมกับชาอินเดีย  

Paneer Masala แกงชีส อาหารอินเดียที่มี

ลักษณะเนื้อแกงเปนแบบครีมขน ๆ มีความ

โดดเด่นด้วยส่วนผสมเครื่องเทศที่หลาก

หลาย และทานคูกันกับชีสที่หั่นเปนลูกเตา

แพลทินัม แนะนํารานอาหารอินเดียเปดใหม Ali's Kebab

นอกจากนี้ ยังมีเมนู Chicken Seekh 

Kebab with Rice, Chicken Sharwama , 

Hummus with pita, Mandi Chicken,Noodle 

with Chicken และเมนูอ� นๆ อีกมากมาย

ใหเลือกสรรชวนใหลิ้มลองรสชาติอาหาร

ตนตํารับประเทศอินเดีย อิ่มอรอย ฟนๆ 

โดยไมตองไปเดินทางไปตางแดนไกล ไดที่

ศูนยอาหารแพลทินัม ชั้น 6 ศูนยการคา 

แพลทินัม แฟชั่น มอลล ติดตามโปรโมชั่นที่

น�าสนใจรานคาตางๆไดในชองทาง Face Book 

: Platinum Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น 

มอลล

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๘๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ 

นายประสิทธิ์ เจียวกก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา 

ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๘๕๖๑ เลขท่ีดิน ๗๗๔ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๒๐.๓ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

๑๒๐,๑๙๙,๕๒๗.๕๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๘๕๖๒ เลขท่ีดิน ๗๗๕ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๓ งาน ๙๖.๕ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๘๕๖๓ เลขท่ีดิน ๗๗๖ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๔๘.๕ ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว รอยัล โฮเทล 

จํากัด

๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๘๕๖๔ เลขท่ีดิน ๗๗๘ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๖๖.๕ ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว รอยัล โฮเทล 

จํากัด

๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๖๒๐๒๙ เลขท่ีดิน ๗๘๕ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๑ งาน ๕๕.๕ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๖๒๐๓๐ เลขท่ีดิน ๗๘๖ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๑ งาน ๘๓.๕ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๖๒๐๓๑ เลขท่ีดิน ๗๘๗ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๙๕.๓ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๖๒๐๓๒ เลขท่ีดิน ๗๘๘ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๘๒.๕ ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว รอยัล โฮเทล 

จํากัด

๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๖๒๐๓๓ เลขท่ีดิน ๗๘๙ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๙๘.๔ ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

๑๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๖๒๐๓๔ เลขท่ีดิน ๗๙๐ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๒๓.๒ ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง

ซีวิว รอยัล โฮเทล 

จํากัด

๑๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๖๒๐๓๖ เลขท่ีดิน ๗๙๒ 

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ ๒๙.๙ ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

๑๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๒๘๘๒๐ เลขท่ีดิน ๕๐๔ 

ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ีเน้ือท่ี

ประมาณ ๒๑ ไร ๓ งาน ๓๖.๑ ตารางวา

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๑๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๕๐๐๘ เลขท่ีดิน ๕๐๑ ตําบล

ปกาสัย อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ีเน้ือท่ีประมาณ 

๑ ไร ๒ งาน ๓๗.๖ ตารางวา

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

๑๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๙๕๗๔ เลขท่ีดิน ๕๑๒ ตําบล

โคกยาง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ีเน้ือท่ีประมาณ 

๑ ไร ๑๙.๓ ตารางวา

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี ๐๐๒-๘-

๐๕๘๑๖-๒ ช� อบัญชี นายประสิทธ์ิ เจียวกก

- นายประสิทธ์ิ 

เจียวกก

๑๕,๔๙๖.๓๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา โฮมโปร บางนา เลขท่ีบัญชี ๐๐๙-๗-๖๑๐๔๙-๗ 

ช� อบัญชี นางสาวณัฐวรรณ อุตตมะปรากรม

- นางสาวณัฐวรรณ

อุตตมะปรากรม

๓๒,๒๕๗.๓๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี ๐๐๒-๘-

๐๖๐๓๓-๓ ช� อบัญชี นายกิตติวัฒน อวมอารีย

- นายกิตติวัฒน

อวมอารีย

๗,๙๑๒.๕๖ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี ๐๐๒-๓-

๗๐๐๗๑-๙ ช� อบัญชี นายกิตติวัฒน อวมอารีย

- นายกิตติวัฒน

อวมอารีย

๙,๗๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลเอ็มบาสซี เลขท่ีบัญชี ๐๐๙-๘-๐๔๒๘๐-๗ 

ช� อบัญชี นางกุลรภัส คงสัน

- นางกุลรภัส คงสัน ๒,๓๙๕.๔๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี ๒๐๕-๐-๔๒๖๖๗-๑ ช� อ

บัญชี นายสุดถวัลย ทาวสกุล

- นายสุดถวัลย 

ทาวสกุล

๑๐,๐๕๓.๖๙ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี ๒๐๕-๐-๔๓๓๕๔-๕ ช� อ

บัญชี นายสุดถวัลย ทาวสกุล

- นายสุดถวัลย 

ทาวสกุล

๑๑,๐๔๕.๘๘ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี ๐๐๒-๘-

๐๘๖๘๐-๙ ช� อบัญชี บริษัท เหนือโลก จํากัด

- บริษัท เหนือโลก 

จํากัด

๑,๐๐๑.๒๘ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี ๐๐๒-๓-

๗๐๒๕๗-๔ ช� อบัญชี บริษัท เหนือโลก จํากัด

- บริษัท เหนือโลก 

จํากัด

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา แฟช่ัน ไอสแลนด เลขท่ีบัญชี ๘๖๕-๐-๔๙๙๖๔-๖ 

ช� อบัญชี บริษัท มัณดาวีต ทัวร จํากัด

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด

๒๐๐,๒๔๘.๘๕ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี ๒๐๕-๐-๖๔๑๑๑-๓ ช� อ

บัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

๑๒๓,๘๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา สยามสแควร เลขท่ีบัญชี ๑๕๒-๓-๑๒๓๐๙-๗ ช� อ

บัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

๑๙๙,๘๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี ๒๐๕-๓-๐๓๔๐๓-๕ ช� อ

บัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

๑,๔๙๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี ๒๐๕-๓-๐๓๙๒๘-๑ ช� อ

บัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

๑,๐๐๐,๕๒๓.๒๖ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี ๒๐๕-๐-๖๘๕๑๗-๗ 

ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจบริการและ

ผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณออมทรัพย

การคาธุรกิจบริการ

และผลิตภัณฑผสม

ผสาน จํากัด

๖๕,๑๙๘.๕๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๓๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี ๒๐๕-๓-๐๓๙๔๙-๗ 

ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจบริการและ

ผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณออมทรัพย

การคาธุรกิจบริการ

และผลิตภัณฑผสม

ผสาน จํากัด

๑๙,๗๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๓๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี ๒๐๕-๐-๖๘๓๓๖-๒ 

ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจบริการและ

ผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณออมทรัพย

การคาธุรกิจบริการ

และผลิตภัณฑผสม

ผสาน จํากัด

๒๕,๑๐๑.๗๘ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๓๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี ๐๐๒-๘-

๐๙๒๘๙-๘ ช� อบัญชี บริษัท เอ็มโกลดฟวเจอร จํากัด

- บริษัท เอ็มโกลด

ฟวเจอร จํากัด

๑๘,๕๒๘.๒๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๓๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา แฟช่ัน ไอสแลนด เลขท่ีบัญชี ๘๖๕-๐-๓๔๒๖๓-๐ 

ช� อบัญชี นางสาวอภัสราภรณ เจียวกก

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

๓๑๐,๘๕๙.๘๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๓๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลเอ็มบาสซี เลขท่ีบัญชี ๐๐๙-๘-๐๓๕๒๔-๙ 

ช� อบัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

๑๑,๔๐๙.๑๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๓๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา อาวนาง กระบ่ี เลขท่ีบัญชี ๗๘๗-๐-๐๙๗๕๕-๒ 

ช� อบัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

๐.๔๖ บาท (ณ วันท่ี 

๗ กันยายน ๒๕๖๔)

๓๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา อาวนาง กระบ่ี เลขท่ีบัญชี ๗๘๗-๐-๐๐๔๕๕-๘ 

ช� อบัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

๒๒๕.๑๕ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๓๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา อาวนาง กระบ่ี เลขท่ีบัญชี ๗๘๗-๐-๐๒๓๒๙-๓ 

ช� อบัญชี นางสาวนฤมล ทองคํา

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

๓๗,๐๒๒.๘๙ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๓๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา แม็กซแวลูนวมินทร เลขท่ีบัญชี ๙๘๑-๙-๓๐๖๖๓-

๙ ช� อบัญชี นายประสิทธ์ิ เจียวกก (ผูจัดการมรดก)

- นายประสิทธ์ิ 

เจียวกก

๔,๐๑๑.๓๕ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗๘ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๒๗,๗๓๙,๗๑๙.๘๘ บาท (หน่ึงรอย

ย่ีสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนสามหม� นเกาพันเจ็ดรอยสิบเกาบาทแปดสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล 

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายประสิทธิ์ เจียวกก กับพวก

(นางสาวศกุนา เกานพรัตน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๓๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนดพระราม ๙ เลขท่ีบัญชี 

๖๗๘-๓-๖๔๗๓๒-๓ ช� อบัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด 

(มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

๒,๔๐๔.๕๘ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา ฟอรจูน ทาวน เลขท่ีบัญชี ๗๙๙-๐-๓๑๕๖๔-๕ 

ช� อบัญชี บริษัท เอ็มโกลดฟวเจอร จํากัด

- บริษัท เอ็มโกลด

ฟวเจอร จํากัด

๑,๐๐๐.๕๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เทสโก โลตัส กระบ่ี เลขท่ีบัญชี ๗๙๐-๐-๑๖๐๙๒-

๒ ช� อบัญชี นางเท่ียนโฮย เจียวกก เพ� อ เด็กหญิงภัทริ

นญา คุณสนอง

- นางเท่ียนโฮย 

เจียวกก เพ� อ 

เด็กหญิงภัทรินญา 

คุณสนอง

๒,๖๗๓.๑๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เหนือคลอง เลขท่ีบัญชี ๘๑๗-๐-๕๓๖๒๓-๕ ช� อ

บัญชี นางเท่ียนโฮย เจียวกก

- นางเท่ียนโฮย 

เจียวกก

๓,๗๙๘.๗๘ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา รัตภูมิ เลขท่ีบัญชี ๖๗๐-๐-๓๒๓๔๒-๘ ช� อบัญชี 

นายประเสริฐ จันทวี

- นายประเสริฐ 

จันทวี

๑๔,๘๕๗.๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๔๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา สีลม คอมเพล็กซ เลขท่ีบัญชี ๐๓๓-๘-๕๔๕๑๒-๖ 

ช� อบัญชี นายประสิทธ์ิ เจียวกก

- นายประสิทธ์ิ 

เจียวกก

๖,๗๙๘.๒๙ บาท 

(ณ วันท่ี๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา สีลม คอมเพล็กซ เลขท่ีบัญชี ๐๔๑-๓-๔๕๖๒๗-๔ 

ช� อบัญชี นายประสิทธ์ิ เจียวกก

- นายประสิทธ์ิ 

เจียวกก

๘,๘๔๗.๙๙ บาท 

(ณ วันท่ี๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนไทรบุรี สงขลา เลขท่ีบัญชี ๓๐๑-๒-๒๙๕๙๑-

๙ ช� อบัญชี นางสาวณัฐวรรณ อุตตมะปรากรม

- นางสาวณัฐวรรณ

อุตตมะปรากรม

๒๙๒,๓๕๖.๓๒ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา สยามพารากอน เลขท่ีบัญชี ๗๓๘-๒-๙๘๕๗๓-๑ 

ช� อบัญชี นางสาวณัฐวรรณอุตตมะปรากรม

- นางสาวณัฐวรรณ

อุตตมะปรากรม

๒,๐๔๘.๘๕ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา บานแอนดบียอนด ราชพฤกษ เลขท่ีบัญชี ๖๘๓-

๒-๐๖๐๗๑-๐ ช� อบัญชี นางกุลรภัส คงสัน

- นางกุลรภัส 

คงสัน

๓๙,๘๘๓.๕๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา ปารคเวนเซอร เลขท่ีบัญชี ๐๕๗-๓-๙๕๙๕๗-๔ 

ช� อบัญชี นายสุดถวัลย ทาวสกุล

- นายสุดถวัลย 

ทาวสกุล

๓๖,๘๘๖.๙๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลาซาแกรนดพระราม ๙ เลขท่ีบัญชี 

๐๖๗-๘-๐๓๗๘๒-๖ ช� อบัญชี บริษัท เหนือโลก จํากัด

- บริษัท เหนือโลก 

จํากัด

๕๓๒,๗๒๐.๗๒ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม ๙ เลขท่ี

บัญชี ๐๓๗-๑-๑๔๒๘๔-๓ ช� อบัญชี บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด

๑๒,๑๑๒.๒๖ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซาแกรนดพระราม ๙ เลขท่ีบัญชี 

๐๖๗-๓-๑๔๙๖๗-๗ ช� อบัญชี บริษัท เอ็มแอลฟวเจอร

เทค จํากัด

- บริษัท เอ็มแอล

ฟวเจอรเทค 

จํากัด

๗๑,๑๘๖.๓๕ บาท 

(ณ วันท่ี๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซาแกรนดพระราม ๙ เลขท่ีบัญชี 

๐๖๗-๓-๑๕๑๔๗-๗ ช� อบัญชี บริษัท เอ็มแอลฟวเจอร

เทค จํากัด

- บริษัท เอ็มแอล

ฟวเจอรเทค 

จํากัด

๗,๐๔๕ บาท (ณ วัน

ท่ี๙ กันยายน ๒๕๖๔)

๕๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม ๙ เลขท่ีบัญชี 

๐๖๘-๓-๓๕๗๓๘-๓ ช� อบัญชี บริษัท เอ็มวี เทรดด้ิงคอ

เปอรเรช่ันจํากัด

- บริษัท เอ็มวี 

เทรดด้ิงคอเปอร

เรช่ัน จํากัด

๖๙,๔๖๘.๒๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนนวลจันทร เลขท่ีบัญชี ๙๘๔-๒-๐๖๖๒๓-๖ 

ช� อบัญชี นางสาวอภัสราภรณ เจียวกก

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

๒๓,๐๑๕.๑๒ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา โลตัส กระบ่ี เลขท่ีบัญชี ๕๘๙-๒-๑๑๓๕๒-๓ ช� อ

บัญชี นางสาวภัสรชนกพรจรัสธนะภักด์ิ

- นางสาวภัสรชนก

พรจรัสธนะภักด์ิ

๑๗๑.๕๓ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา โลตัส กระบ่ี เลขท่ีบัญชี ๕๘๙-๒-๐๑๗๙๘-๒ ช� อ

บัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

๑,๔๑๔.๗๖ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะ คริสตัล พารค เลขท่ีบัญชี ๖๑๓-๒-

๑๗๓๗๕-๑ ช� อบัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

๑,๘๓๖.๑๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัล พลาซา แกรนด พระราม ๙ เลขท่ีบัญชี 

๐๕๒-๑-๙๑๘๓๑-๔ ช� อบัญชี นางสาวนฤมล ทองคํา

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

๙,๔๐๖.๘๔ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา อาวนาง กระบ่ี เลขท่ีบัญชี ๐๖๓-๑-๔๗๙๒๕-๑ 

ช� อบัญชี นายวีระ นุนประดิษฐ

- นายวีระ 

นุนประดิษฐ

๓๙๕.๐๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา สํานักพหลโยธิน เลขท่ีบัญชี ๖๙๐-๒-๐๔๒๓๒-๔ 

ช� อบัญชี นางสาวปาริชาติ ทํานา

- นางสาวปาริชาติ 

ทํานา

๑๑๒,๘๕๑.๒๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา สุรวงศ เลขท่ีบัญชี ๑๒๕-๙-๓๒๐๒๕-๓ 

ช� อบัญชี นางกุลรภัส คงสัน

- นางกุลรภัส 

คงสัน

๔๔,๕๖๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเวิลด เลขท่ีบัญชี ๕๑๑-๑-

๓๔๘๖๓-๕ ช� อบัญชี นายสุดถวัลย ทาวสกุล

- นายสุดถวัลย 

ทาวสกุล

๑,๙๔๖.๘๖ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา แฟช่ัน ไอสแลนด เลขท่ีบัญชี ๔๖๗-๑-

๔๔๕๕๓-๐ ช� อบัญชี บริษัท มัณดาวีต ทัวร จํากัด

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวรจํากัด

๕๕,๒๗๑.๔๒ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๖๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม ๙ 

เลขท่ีบัญชี ๖๗๐-๑-๓๒๐๒๙-๙ ช� อบัญชี บริษัท มัณดา

วีต ทัวร จํากัด

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวรจํากัด

๒,๐๐๔.๔๕ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา หาดละไม เลขท่ีบัญชี ๔๔๕-๐-๐๐๐๗๒-

๒ ช� อบัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

๒๔,๔๖๗.๗๓ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๖๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา สํานักเพลินจิต เลขท่ีบัญชี ๐๐๑-๙-

๖๐๒๙๖-๐ ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจ 

บริการและผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณออมทรัพย      

การคาธุรกิจบริการ

และผลิตภัณฑผสม

ผสาน จํากัด

๑๒๕,๙๐๙.๕๙ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๖๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา สํานักเพลินจิต เลขท่ีบัญชี ๐๐๑-๐-

๑๘๓๓๙-๗ ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจ 

บริการและผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณออมทรัพย

การคาธุรกิจบริการ

และผลิตภัณฑผสม

ผสาน จํากัด

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา ศูนยการคาฟอรจูนทาวน เลขท่ีบัญชี 

๒๕๓-๑-๖๘๒๕๓-๐ ช� อบัญชี บริษัท เอ็มโกลดฟวเจอร 

จํากัด

- บริษัท 

เอ็มโกลดฟวเจอร 

จํากัด

๓,๑๒๖.๗๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๗๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล 

พลาซา แกรนด พระราม ๙ เลขท่ีบัญชี ๒๐๓-๔-

๕๙๘๖๙-๖๐ ช� อบัญชี บริษัท เอ็มโกลดฟวเจอร จํากัด

- บริษัท 

เอ็มโกลดฟวเจอร 

จํากัด

๑,๑๙๙.๕๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๗๑ เงินในบัญชีสลากธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขา เหนือคลอง เลขท่ีบัญชี 

๔๐๐๐๓๔๘๖๙๑๐๐ ช� อบัญชี นางเท่ียนโฮย เจียวกก

- นางเท่ียนโฮย 

เจียวกก

๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๗๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขา เหนือคลอง เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๐๒๔๓๙๐๐๕๗ ช� อบัญชี นางเท่ียนโฮย เจียวกก

- นางเท่ียนโฮย 

เจียวกก

๙๖,๕๖๗.๗๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๗๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขา เหนือคลอง เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๑๓๔๑๕๕๑๐๔ ช� อบัญชีนางสาวอภัสราภรณ เจียว

กก เพ� อ ด.ช.ชนนปวร พละภิญโญ

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

๓๘,๖๕๒.๔๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๗๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขา จตุจักร เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๑๒๙๗๒๗๓๔๑ ช� อบัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาว

จิรากัญ จันทวี

๖,๒๔๐.๕๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๗๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขา บางกลํ่า เลขท่ีบัญชี 

๐๑๐๓๔๒๒๗๓๙๔๗ ช� อบัญชี นายประเสริฐ จันทวี

- นายประเสริฐ 

จันทวี

๑๐,๘๖๔.๒๖ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

๗๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขา สยามพารากอน เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๒-

๕๖๘๒๒-๗ ช� อบัญชีนางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

๘,๐๐๔.๕๖ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๗๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)                                                        

สาขา เซ็นทรัล พลาซา แกรนด พระราม ๙ เลขท่ีบัญชี 

๔๒๑-๐-๓๑๐๐๒-๙ ช� อบัญชี นางสาวนฤมล ทองคํา

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

๕๔๐.๗๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

๗๘ หลักทรัพยในบัญชีหลักทรัพยบริษัทหลักทรัพย 

โกลเบล็ก จํากัด เลขท่ีบัญชี ๙๔๐๕๖๑-๐ ช� อบัญชี 

นายกิตติวัฒน อวมอารีย

- นายกิตติวัฒนอวม

อารีย

๑๑๙,๘๖๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

(นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

วอทช แกลอเรีย จัดงาน “TIME FOR 

LUCK & LOVE” พรอมมอบโปรโมชั่นสุด

พิเศษจาก แบรนดนาฬ�กาช้ันนํา ลดสูงสุด 50%, 

เคานเตอรปกติลดสูงสุด 20 %, สมาชิกบัตร 

M CARD รับสวนลดเพิ่มสูงสุด 5%, สมาชิก 

M CARD ลดเพ่ิม 12.5% เม� อใชคะแนนแลก แต

ไมเกินยอดซื้อ, รับฟรี คูปองสวนลด เงินสด 

เม� อชอปครบตามเง� อนไข, ลดเพิ่ม / เครดิต

เงินคืนรวมสูงสุด 22% จากบัตรเครดิตที่รวม

รายการ,  ผอน 0% นานสูงสุด 6 เดือน และ

ขอเสนอพิเศษอีกมากมาย ตั้งแตวันนี้ – 21 

กุมภาพันธ ที่ วอทซ แกลเลอเรีย เดอะมอลล 

ทุกสาขา, เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน, 

เดอะมอลลไลฟสโตร ทาพระ, เอ็มโพเรียม 

และพารากอน ดีพารทเมนทสโตร  

ส ม า ค ม แ พ ท ย ผิ ว ห นั ง แ ห ง

ประเทศไทย หรือ DST ตระหนักท่ีจะทําหนาท่ี

เพ� อตอบแทนสังคมและเผยแพรและทําการ

รักษาและใหความรูกับประชาชนทั่วประเทศ 

จึงขอเชิญประชาชนและผูสนใจทั่วไปเขาชม 

Facebook Live ผานเพจเฟซบุก “ครบเคร� อง

เร� องผิวหนัง” ใน EP.17 ตอน “โรคผ� นภูมิแพ

ผิวหนัง” ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ เวลา 

12.30-13.30 น. โดยไดรับเกียรติจาก ศ.พญ.

ศิริวรรณ วนานุกูล แพทยผูเชี่ยวชาญภาค

วิชากุมารเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และรศ.พญ.ประภาพิต ตูจินดา แพทยผูเช่ียวชาญ 

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย เปน

วิทยากร โดยมี รศ.พญ.ภาวิณี  ฤกษนิมิตร   

ฝายกิจกรรมสังคม สมาคมแพทยผิวหนัง

แหงประเทศไทย และศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 

ประธานประชาสัมพันธ สมาคมแพทยผิวหนัง

แหงประเทศไทย เปนผูดําเนินรายการ ผู

สนใจสอบถามเกี่ยวกับปญหาเร� อง “โรค

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง”สามารถฝากข้อมูลได้ที่

เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนังหรือเข้าศึกษา

ขอมูลไดที่เว็บไซตสมาคมแพทยผิวหนังแหง

ประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)

สํานักส ง เสริมการค าสินค า ไลฟ

สไตล กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย รวมกับ สมาคมการคา

ผูสงออกเอเชียและตะวันออกกลาง ขอเชิญ

ผูประกอบการสินคาแฟชั่นเสื้อผากระเปา

รองเทาและเคร� องประดับ เขารวมWebinar 

เผยกลยุทธกรุยทางเปดตลาดแฟชั่นใน

ตะวันออกกลาง..ฟรี! “เปดเวทีโลก…แจงเกิด

สินคาแฟชั่นไทยในอาหรับ" วันศุกรที่ 18 

กุมภาพันธ 2565 เวลา 14.00-16.30 น. 

ระบบ Zoom พบการบรรยายวิเคราะหเจาะลึก 

“ตลาดสินคาแฟช่ันในอาหรับยุค New Normal 

กับโอกาสทางการคาของประเทศไทยในวันนี้

และอนาคต” “บาหเรน… จุดเช็คอินแฟชั่น

ไทยกาวใหมเวทีโลก” เสวนาผูประกอบการ

ที่ประสบความสําเร็จในวงการแฟชั่นแดน

อาหรับ “เทคนิคและเคล็ดลับ แจงเกิดแฟชั่น

ไทยในอาหรับ” สมัครดวนรับจํานวนจํากัด 

ลิงกลงทะเบียนออนไลน https://forms.gle/yT-

G7cTnDXVP9fXPY8 สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติม กรปณต 09-6924-5091, 06-3589-9163 

บลูไดมอนด โกรเวอรส จัดโปรโมชั่น

ราคาพิเศษ ซื้อสองชิ้นสุดคุมในราคาสบาย

กระเปาไดทั้ง 6 รสชาติ ไดแก รสออริจินอล 

สูตรไมเติมนํ้าตาล รสวานิลลา รสช็อกโกแลต 

รสมัทฉะ และรสลาเต ในขนาด 946 มิลลิลิตร 

ราคาพิเศษซื้อสองชิ้นเพียง 179 บาท จาก

ปกติราคาชิ้นละ 99 บาท โปรโมชั่นเริ่ม

ตั้งแตวันที่ 3 – 30 มีนาคม เฉพาะที่บิ๊กซี 

ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.

0-2813-0954-5 หรือติดตามขาวสารและ

กิจกรรมตางๆ ไดที่ www.facebook.com/

Bluediamondthailandและ IG: Bluedia-

mondthailand

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

EZVIZ (อีซี่วิซ) โชวศักยภาพพรอม

ตอกยํ้าการเปนผูนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสมารท

โฮมโซลูชั่นระดับโลก ที่ครองใจผู ใชดวย

นวัตกรรมที่โดดเดนและตอบสนองผูบริโภค

ไดอยางตรงใจมากที่สุด การันตีดวยรางวัล

แหงความสําเร็จครั้งลาสุด จากผลิตภัณฑ

กลองสมารทโฮมไรสายเลนสคูอัจฉริยะ รุน 

C8PF ที่ไดรับเลือกใหไดรับรางวัล "Home 

Security Innovation of the Year" สุดยอด

นวัตกรรมดานความปลอดภัยภายในบาน

แหงป จากโครงการ IoT Breakthrough 

Awards ประจําป 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย IoT 

Breakthrough เพ� อยกยองให EZVIZ C8PF 

กลองสมารทโฮมแบบ Pen-Tilt-Zoom เลนส

คูอัจฉริยะ เปนผลิตภัณฑที่พลิกโฉมแนวคิด

การออกแบบกลองวงจรปดเพ� อรักษาความ

ปลอดภัยภายในบานที่มีนวัตกรรมโดดเดน 

ใชงานงาย ตอบสนองทุกไลฟสไตลของลูกคา 

และสรางมูลคาใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค

นับลานครอบครัวจากทั่วโลก

โดย EZVIZ ‘C8PF’ เปนนวัตกรรม

กลองสมารทโฮมไรสาย แบบ Pen-Tilt-Zoom 

สําหรับการติดต้ังภายนอกอาคาร ท่ีเพ่ิงเปดตัว

ไปเม� อชวงปลายป 2564 มาพรอมนวัตกรรม

ท่ีโดดเดน ดวยเลนสคูอัจฉริยะ (Dual-Lens) 

และเทคโนโลยีการซูมอัตโนมัติแบบผสม

กลองสมารทโฮม EZVIZ รุน ‘C8PF’ เลนสคูอัจฉริยะ 
ควารางวัล “Home Security Innovation of the Year” ตอกย้ําความเปนเลิศดานการออกแบบและนวัตกรรมล้ําสมัย

สูงสุด 8 เทา ครั้งแรกของโลก ที่ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานแบบ All-in-One 

ดวยการทํางานสอดประสานระหวางเลนส

ระยะไกล (Telephoto lens) ขนาด 12 มิลลิเมตร 

ผสานกับเลนสมุมกวาง (Wide-angle lens) 

ขนาด 2.8 มิลลิเมตร ที่ถูกออกแบบการหมุน

ใหทํางานไดท้ังแนวนอนและแนวต้ัง ครอบคลุม

มุมมองแบบพาโนรามา 360 องศา เสริมดวย

ฟเจอรการแสดงผลแบบภาพซอนภาพ เพิ่ม

มุมมองผูใชดวยการแสดงภาพระยะไกลแบบ

เต็มหนาจอโดยไมทําใหภาพเบล

เสริมการปองกันใหครอบคลุมรอบ

ดานแบบไรจุดอับยิ่งขึ้น ดวยระบบตรวจจับ

ความเคล� อนไหวรูปรางมนุษย ทํางานดวย

เทคโนโลยี AI ขั้นสูง ที่ตรวจจับ จดจําทุก

ความเคล� อนไหว และความสามารถในการ

แยกแยะรูปรางของมนุษยออกจากสัตวเลี้ยง

หรือส่ิงของ พรอมการแจงเตือนไดอยางแมนยํา

เพิ่มความสะดวกดวยฟงกชั่น “การส� อสาร

สองทาง” กับผูมาเยือนไดงายๆ และไฟ

อินฟราเรด (IR) 4 ดวงในตัว ที่เพิ่มวิสัยทัศน

ในเวลากลางคืนใหเห็นไดชัดและไกลได

มากกวา 30 เมตร (98 ฟุต) ภายใตการ

ออกแบบใหมีขนาดกะทัดรัด สไตลมินิมอล 

โดยสามารถควบคุมทุกฟงกชั่นการใชงานได

งายๆ ผาน EZVIZ App ชวยอํานวยความ

สะดวกใหผู ใชสามารถเขาถึงคุณสมบัติของ

นวัตกรรมกลองวงจรปดไดในระดับสูงสุด

โดยที่ผานมา EZVIZ C8PF ไดรับ

รางวัลอันทรงเกียรติ GOOD DESIGN AWARD 

2019 จากสถาบันสงเสริมการออกแบบแหง

ญี่ปุ น (JDP) เพ� อยกยองให EZVIZ C8PF 

เปนผลิตภัณฑที่มีแนวคิดการออกแบบที่

แสดงใหเห็นถึงวิศวกรรมอันโดดเดน ผสาน

กับมิติแหงการดีไซนที่สวยงาม น้ําหนักเบา 

กลมกลืนกับธรรมชาติไดอยาลงตัว ซึ่งเปน 

1 ใน 4 รางวัลการออกแบบระดับนานาชาติ

ที่มีช� อเสียงที่สุด โดยมีผลงานถูกสงเขารวม

แขงขันกวา 5,000 รายการจากทั่วโลกใน

แตละป

รวมสัมผัสประสบการณการใชงาน ไดที่ 

EZVIZ Community: https://bit.ly/3sqWHXr 

หรือ Facebook: www.facebook.com/ezviz-

thailandofficial สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

www.ezvizlife.com/th

นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

หรือ เอสเอสไอ เขารวมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและรวมแบงปนความรูประสบการณ

ที่ ไดรับจากความรวมมือทางวิชาการพัฒนา

บุคลากรดานเทคโนโลยีระหวางเอสเอสไอ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (มจธ.) ผานหลักสูตร Digital Service 

Innovation (DSI):  School of Information 

Technology (School of IT) ภายใต โครงการ

ผลิตบัณฑิตพันธุ ใหมและกํ าลั งคนที่ มี

สมรรถนะเพ� อตอบโจทยภาคการผลิต ตาม

นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(มจธ.) กิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ

การตรวจเยี่ยมติดตามโครงการฯ โดยมี 

ศ.ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะ

เปดตัว “Volkswagen THAIYARNYON Caravelle รุน Maison 

SVM Edition”    วิทิต ลีนุตพงษ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุม

บริษัทไทยยานยนตร พรอมดวย ภณภิสา ปวโรดม ผูกอตั้งแบรนด 

Maison SVM แบรนดแฟชั่นไลฟสไตลชั้นนําในเครือ S’uvimol รวม

เปดตัว “Volkswagen THAIYARNYON Caravelle รุน Maison SVM 

Edition” ลักซชัวรีแวนระดับไฮเอนดกับงานดีไซนสุดหรู หมอนรองศีรษะ

จากหนังจระเขเกรดพรีเมียม ท่ีสามารถเลือกเพนทลายท่ีบงบอกความ

เปนเอกลักษณเฉพาะตัว พรอมจัดแสดง Showcase จําลองเบาะน่ัง

โดยสาร และระบบ Infotainment ภายในรถ โดยมี กุลวิทย เลาสุขศรี 

พัชรพิมล ยังประภากร ชวมณฑ ปวโรดม อรณัส ธีมะชาติ พันธุ

ไพบูลย ลีนุตพงษ และ รวมแสดงความยินดี ในงาน Vogue Thailand 

9th Anniversary ณ พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย MOCA Bangkok

นางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย รอง

ผูวาการดานตลาดในประเทศ การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย (ททท.) กลาววา เพ� อสงเสริม

การทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทาง ททท. ตลาดในประเทศ โดยภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจึงจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายการทองเที่ยว Amazing อีสาน ตอน 

“หมอลํากับโนรา” ที่โรงแรมอวานี ขอนแกน 

โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัด

ขอนแกน โดยมีเปาหมายที่จะสรางโอกาส

และกระตุนใหเกิดรายได ใหกับผูประกอบ

การในอุตสาหกรรมทองเที่ยวในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือพร้อมเชื่อมโยงกับภูมิภาค

ตางๆ ทั่วประเทศ 

“กิจกรรมที่จัดขึ้นเปน Business 

Networking เชิญผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว

จากทั่วประเทศ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวัน

วาเลนไทนปน้ีเปนสีชมพูมากกวาทุกคร้ัง 

เพราะเขตบางขุนเทียนเปดใหกลุมผูมีความ

หลากหลายทางเพศสามารถ ‘บันทึกจดแจงคู

สมรส’ ไดเปนครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัทในเครือ โลตัส เบดดิ้ง กรุป ขอ

สนับสนุนความรักในโอกาสนี้ ดวยชุดเคร� อง

นอน 300 ชุด สําหรับคูรักที่ลงบันทึกจดแจง

คูสมรสในวันแหงความรักประจําป 2565

การมอบความรักแมทําไดทุกวัน แต

ปฏิเสธไมไดวา วันที่ 14 กุมภาพันธ – วัน

วาเลนไทน นับเปนหมุดหมายแหงความรัก

ของคนทั่วโลก ที่จะไดมอบของขวัญแทนใจ

หรือใชเปนโอกาสพิเศษเพ� ออยูกับคนที่เรารัก  

จะเห็นไดวาทั้งดอกไม ตุกตาและช็อกโกแลต

มักขายดีเปนพิเศษในวันนี้ บางคนอาจรีบ

ขับรถไปหาคนรักหลังเลิกงานเพื่อดินเนอร์

สุดโรแมนติก หรือหากเปนเด็กวัยเรียนก็มี

วิธีแสดงความรักรูปแบบเฉพาะของชวงวัย 

เชนการติดสติกเกอรบนเสื้อใหกันและกัน

หรือสอดการดพรอมของขวัญเล็กนอยใน

หนังสือเรียน 

ออก จํานวนกวา 100 รายไดพบปะกัน

เพื่อนําเสนอขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางการ

ทองเที่ยวและเสนทางทองเที่ยวใหมๆ โดย

เปนลักษณะการเจรจาธุรกิจรูปแบบ B2B 

(Business to Business) และ B2C (Business 

to Consumer) ดวยการถายทอดสด (Live) 

ผานโปรแกรม Zoom และ Facebook Live 

ในเพจเที่ยวอีสาน.com และเพจ ททท. 

สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 8 

สํานักงาน โดยผูประกอบการสวนใหญที่เขา

รวมมีทั้งโรงแรม บริษัทนําเที่ยว สายการบิน 

รถเชา รานอาหาร รานขายสินคาของที่ระลึก 

แหลงทองเที่ยว ชุมชนทองเที่ยว และบริษัท

นําเที่ยวรายยอย DMC เปนตน” 

  นางสาวฐาปนีย กลาวเพิ่มเติมวา 

กิจกรรมครั้งนี้นับเปนการสรางโอกาสสําคัญ

ใหกับธุรกิจทองเท่ียวของประเทศไทย อีกทั้ง

ยังสอดคลองกับนโยบายสงเสริมการทอง

ททท.จัดงาน Amazing อีสาน ตอน “หมอลํากับโนรา” 

ดึงผูประกอบการเจรจาธุรกิจแบบออนไลน หวังปลุกกระแสตลาดทองเที่ยวบูม

เที่ยวของ ททท. ดานตลาดในประเทศ ซึ่งมี

แนวทางผลักดันกิจกรรมตางๆ เพ� อกระตุน

เศรษฐกิจภายในประเทศ ดวยเปาหมายสําคัญ

คื อต อ งการสนั บสนุ นและส ง เ ส ริ ม ให

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสามารถเดินหนา

ตอไปไดทามกลางสถานการณ โควิด-19 และ

เปนอาวุธในการชวยขับเคล� อนเศรษฐกิจไทย

ใหเติบโตตอไป 

ทั้งนี้ ภายในงาน Amazing อีสาน 

ตอน “หมอลํากับโนรา” มีนายศรัทธา คชพลายุกต 

รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเปนผูกลาว

ตอนรับผูเขารวมงาน พรอมดวย นางสาว

ภัทรอนงค ณ เชียงใหม ผูอํานวยการภูมิภาค

ภาคใต ททท. และนายสมชาย ชมภูนอย 

ผูอํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ททท. ไดนําเสนอขอมูลสินคาของภาค

ใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย 

กรรมการการอุดมศึกษา เปนประธาน

ความรวมมือดังกลาวมีวัตถุประสงค

เพ� อพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และดานตางๆท่ีตองการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอองคกร

ยุคดิจิทัล พรอมกับผลิตบุคลากรที่สามารถ

ทํางานไดจริงในสภาพแวดลอมที่เทคโนโลยี

ดิจิทัลเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และสามารถ

SSI แชรผลงานรวมมจธ.จัดหลักสูตรไอที พัฒนาสมรรถนะบุคคลากรรับยุคดิจิตอล

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดกับ

งานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพผาน 

School of IT โดยจัดการเรียนการ

สอนใหกับพนักงานระดับบริหาร

ของเอสเอสไอจํานวน 56 คน ใน 

5 หัวขอการเรียนรูประกอบดวย 

1. Digital Transformation 

2. Digital Service 3. Information 

Management (1) 4. Information 

Management (2) และ 5 Digital 

Project มีระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง 

โดยหลังจากการเรียนรูพนักงานสามารถ

นําความรู ไปปรับใชกับการปฏิบัติงานของ

ตนเองไดและพัฒนาตอยอดเปนโมเดลธุรกิจ

เชิงสรางสรรค เชน การสรางแอพพลิเคชั่น

คํานวณตนทุนวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแผน

รีดรอนชนิดมวน และการคํานวณคาใชจาย

การเดินทางของพนักงาน เปนตน

นิทรรศการฉลองครบรอบ 9 ป นิตยสาร Vogue Thailand     กุลวิทย 

เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร โวก ประเทศไทย จัดงาน “A 

Fashion Journey – An Exhibition of Vogue Thailand’s Journey in 

the Fashion Industry” (อะ แฟช่ัน เจอรน่ี – แอน เอ็กซิบิช่ัน ออฟ โวก 

ไทยแลนด เจอรนี่ อิน เดอะ แฟชั่น อินดัสทรี) ฉลองครบรอบ 9 ป

นิตยสาร แฟชั่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศไทยในรูปแบบเอ็กซิบิชั่น

สุดพิเศษ โดยมี พลพัฒน อัศวะประภา, คณชัย เบญจรงคกุล, ฐาปนีย 

เกียรติไพบูลย, สิรี อุดมฤทธิรุจ, สุปราณี จันทไพบูลยขจร และ วิทิต 

ลีนุตพงษ มารวมงานดวย ที่พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย

ความรัก คือการมอบใหดวยความหวังดี

แน�นอนว าทุ กสิ่ ง ที่ ก ล า วถึ งล วน

เปนการแสดงออกวา “รัก” ระหวางคนสองคน 

ที่ ไมจําเปนวาตองเปนระหวางเพศตรงขาม

เสมอไป การไมตีกรอบจํากัดเพศตอความรัก 

จึงเปนการสงสารออกไปวาความรักซับซอน

มากเกินกวาจะปดก้ันความแตกตาง

และความเทาเทียมเอาไว ซึ่ง

สิ่งนี้เปนหลักฐานยืนยันไดดีวา

ทําไมความรักจึงถูกนิยามหลาก

หลายรูปแบบมาเสมอในอดีต

ฉะนั้นหากถามวาความ

รักคืออะไร? เราอาจนิยามไดวา 

คือการมอบให และความหวังดี วันที่ 14 

กุมภาพันธ 2565 เขตบางขุนเทียนไดประกาศ

รับจดแจงคูสมรส เพ� อการ #สมรสเทาเทียม 

ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งแมวาการจดแจง

ดังกลาวจะไมมีความผูกพันทางกฎหมายใน

รูปแบบใดท้ังส้ิน ทวาส่ิงน้ีเปนกาวแรกเพ� อเปด

รับความรักอันหลากหลายในสังคมปจจุบัน

กลุมบริษัทในเครือ โลตัส เบดด้ิง กรุป 

ขอแสดงความยินดีกับคูรักผูมีความหลากหลาย

ทางเพศทุกคนสําหรับการเปดโอกาสการจด

แจงคูสมรสดังกลาว และขอสนับสนุนทุก

ความรักอยางเทาเทียมโดยไมปดกั้นเสรีภาพ

ทางความรูสึก  โดยทางบริษัทจะมอบชุด

เคร� องนอนเปนของขวัญชิ้นพิเศษใหกับคูรัก 

LGBTQ+ ที่มาจดแจงคู

สมรสในวันนั้นทั้ งหมด 

300 ชุดเพ� อแสดงความ

ยิ น ดี ต อ ค ว า ม รั ก อั น

บริสุทธิ์ และเพ� อการพัก

ผอนทุกค่ํ าคืนในชีวิตคู

แสนอบอุน 

วันนี้ (วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ 

2565) เวลา 15.00 น. ณ สวนจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ 

บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

มหาดไทย ใหเกียรติเปนประธานในพิธี

เปดกิจกรรม “ตูนํ้าด� ม กปน. ในสวนสาธารณะ 

ชวยลดขยะพลาสติก” พรอมดวย นายนิสิต 

จันทรสมวงศ ประธานกรรมการการประปา

นครหลวง (กปน.) นายขจิต ชัชวานิชย 

ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกวี อารีกุล 

ผูวาการ กปน. นายนิทัศน มณีศิลาสันต 

ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) 

และกิจกรรมเพื ่อสังคม (CSR) กปน. 

นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ท่ีปรึกษารัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ 

บุญญามณี) นางราชิรัช อุทาโย รองผูวาการ 

กปน. พรอมดวยคณะผูบริหาร กปน. และ 

กทม. เขารวมพิธี

นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย กลาวแสดง

ความยินดีกับโครงการ “ตูน้ ําด� ม กปน. 

ในสวนสาธารณะ ชวยลดขยะพลาสติก” 

ที่เกิดขึ้นดวยความตั้งใจใหประชาชนที่มา

ออกกําลังกายในสวนสาธารณะ รวมถึง

ประชาชนท่ัวไป ไดมีโอกาสบริโภคนํ้าประปา

ที่สะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐานองคการ

อนามัยโลก (WHO) โดยไมมีคาใชจาย 

ชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

ที่ ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID -19 อีกทั้งชวยลด

ขยะพลาสติกที่เกิดจากน้ําดื่มบรรจุขวด 

ตามนโยบายบําบัดทุกข บํารุงสุข ของ

กระทรวงมหาดไทย ที่มุ งเนนการให

บริการประชาชนอยางทั่วถึงเทาเทียม 

สรางความสุขใหประชาชนทุกภาคสวน

อยางยั่งยืน

นายนิสิต จันทรสมวงศ ประธาน

กรรมการ กปน. เปดเผยวา โครงการ 

“ตูน้ําด� ม กปน. ในสวนสาธารณะ ชวยลด

ขยะพลาสติก”  เปน

หนึ่ ง ในโครงการที่

สงเสริมมิติดานความ

รับผิดชอบตอสังคม 

ของ กปน. โดยมุงหวัง

ให โครงการดังกลาว

เปนแบบอยางการ

พัฒนางานบริการ สราง

เสริมคุณภาพชี วิ ต

ประชาชนใหดียิ่งขึ้น 

สามารถขยายผลสู

การอนุรักษธรรมชาติ 

กปน. จัดพิธีเปดกิจกรรม “ตูน้ําด� ม กปน. ในสวนสาธารณะ ชวยลดขยะพลาสติก” 

ในพื้นที่สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร พรอมบริการน้ําสะอาดปลอดภัย 

สรางเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และขยายผลสูการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

สิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรน้ํา

อยางรูคุณคา ใหเกิดขึ้นไดอยางมั่นคงและ

ยั่งยืนตลอดไป

นายกวี อารีกุล ผูวาการ กปน. 

กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับตูน้ ําด� ม กปน. 

ที่ติดตั้งในสวนสาธารณะนี้ เปนตูน้ ําด� ม

ระบบเซ็นเซอรอัตโนมัติลดการสัมผัส 

สามารถใชภาชนะ หรือกระบอกน้ํา

ส่วนตัวในการรองน้ ําสะอาด ปลอดภัย 

ได มาตรฐานอ งค ก า ร อนามั ย โ ล ก 

(WHO) สําหรับการบริโภค โดยเบื้องตน

เปนโครงการนํารอง โดยติดตั้งตูน้ ําด� ม

กปน. ในสวนสาธารณะจํานวน 4 แหง 

ไดแก สวนจตุจักร เขตจตุจักร สวน

ธนบุรีรมย เขตทุงครุ สวนหลวง ร.9 

เขตประเวศ ในพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ในพื้นที่

จังหวัดนนทบุรี ซึ่งไดสงมอบตูน้ ําด� มฯ 

ไปเรียบรอยแลว
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ตต.จับผิดรัสเซียหลอกถอนทหาร
ผู้หญิง-เด็กตกบ่อน้ำ�ในอินเดียต�ย 13 ร�ย

นิวเดลี • ตำ�รวจอินเดียเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่� เกิด

อุบัติ เหตุผู้หญิงและเด็กตกลงไปในบ่อน้ำ�ระหว่�งง�น

แต่งง�นในเมืองกุสิน�ร�ท�งภ�คเหนือ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 

13 ร�ย ร�ยง�นเอเอฟพีและบีบีซีอ้�งคำ�แถลงของตำ�รวจ

ในเมืองกุสิน�ร� รัฐอุตตรประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 

กุมภ�พันธ์ว่� ผู้หญิงและเด็กเหล่�นี้นั่งอยู่บนแผ่นโลหะที่                                                                            

คลุมป�กบ่อไว้ แต่แผ่นโลหะรับน้ำ�หนักไม่ไหว ทั้งหมดจึง                                                                           

ร่วงลงไปในบ่อน้ำ� เหตุก�รณ์เกิดระหว่�งพิธีแต่งง�นที่หมู่ 

บ้�นแห่งหนึ่งเมื่อค่ำ�วันพุธ เมื่อฝ�บ่อแตก แขกคนอื่นๆ รีบ

วิ่งเข้�ไปช่วยเหลือและพ�คนเจ็บไปส่งโรงพย�บ�ลใกล้เคียง 

ตำ�รวจกล่�วว่�มี 11 คนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ อีก 2 

คนเสียชีวิตที่โรงพย�บ�ล เอส ร�ชลิงคม น�ยอำ�เภอเมือง

นั้นกล่�วว่� บ่อน้ำ�บ่อนี้เก่�แล้ว และไม่ส�ม�รถรับน้ำ�หนัก

คนที่นั่งอยู่บนฝ�ปิดบ่อได้ เมื่อปี 2560 เคยเกิดเหตุสลด 

เมื่อกำ�แพงถล่มทับผู้เข้�ร่วมง�นแต่งง�นในรัฐร�ชสถ�น

ระหว่�งเกิดพ�ยุ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 24 คน

พบ ดญ.สหรัฐวัย 6 ขวบหลังห�ยตัวกว่� 2 ปี

นิวยอร์ก • เอเอฟพีและบีบีซีร�ยง�นก�รแถลงของตำ�รวจ

สหรัฐเมื่อวันพุธที่ 16 กุมภ�พันธ์ว่� พบตัวไพซลี โชลทิส วัย 

6 ขวบ ในห้องปิดต�ยใต้บันไดบ้�นหลังหนึ่งในเมืองซอเกอร์

ตีส์ เขตชนบทของรัฐนิวยอร์ก หลังตำ�รวจได้รับแบะแสและ

เข้�ตรวจค้นบ้�นหลังนี้เมื่อวันจันทร์ มีก�รแจ้งคว�มว่�เด็ก

คนนี้ห�ยตัวไปเมื่อเดือน ก.ค.2562 ตำ�รวจในเวล�นั้นสงสัย

ว่�เด็กจะโดนคิมเบอร์รี คูเปอร์ และเคิร์ก โชลทิส พ่อแม่

โดยกำ�เนิดของเธอลักพ�ตัวไปหลังจ�กพวกเข�เสียสิทธิ์ก�ร

เลี้ยงดูลูก บ้�นที่ตำ�รวจเข้�ค้นเป็นบ้�นของพ่อของเคิร์ก ที่

อยู่ห่�งจ�กจุดที่เด็กห�ยไป 240 กม. หลังจ�กใช้เวล�ค้น

บ้�นหลังนี้ 1 ชั่วโมงเศษ ตำ�รวจคนหนึ่งสังเกตว่�บันได

ลงไปชั้นใต้ดินของบ้�นที่เป็นบันไดแบบปิด มีก�รก่อสร้�ง

อย่�งแปลกๆ จึงรื้อบันไดดูและพบว่�เด็กคนนี้อยู่ในห้องปิด

เล็กๆ ที่มืดและเปียก โดยแม่ของเด็กอยู่กับลูกด้วย ซีบีเอส 

2 สถ�นีโทรทัศน์ท้องถิ่นร�ยง�นว่�เด็กหญิงสุขภ�พแข็งแรง

และไม่มีร่องรอยโดนล่วงละเมิด หลังจ�กตำ�รวจช่วยออกม� 

เด็กขอให้ตำ�รวจซื้อชุดแฮปปี้มีลของแมคโดนัลด์ ให้เธอรับ

ประท�น ตำ�รวจตั้งข้อห�พ่อแม่ของเด็กว่�ทำ�ให้เด็กตกอยู่ใน

อันตร�ยและแทรกแซงสิทธิ์ในก�รเลี้ยงดูเด็ก ปู่ของเด็กโดน

ตั้งข้อห�ด้วย 

ฮ่องกงติดโควิดร�ยวันพุ่งต่อเนื่อง

ฮ่องกง • รอยเตอร์ร�ยง�นก�รแถลงของเจ้�หน้�ท่ีส�ธ�รณ 

สุขฮ่องกงถึงจำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อ

วันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภ�พันธ์ อยู่ท่ี 6,116 ร�ย เป็นสถิติผู้ติด

เชื้อร�ยวันสูงสุด จ�กเมื่อวันพุธมีผู้ติดเชื้อ 4,285 ร�ย รวม

ผู้ติดเชื้อตั้งแต่เดือนมกร�คมกว่� 16,000 ร�ย โรงพย�บ�ล

หล�ยแห่งในฮ่องกงมีผู้ป่วยล้น จนทำ�ให้ผู้ป่วยบ�งคนรวมถึง

คนชร�ต้องนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยหน้�โรงพย�บ�ล.

มอสโก/เคียฟ • ข่�วกรองของหล�ยประเทศตะวันตกแย้งคำ�ประ 

ก�ศของรัสเซียที่อ้�งกำ�ลังทยอยถอนทห�รที่ส่งม�ฝึกใกล้ช�ยแดน

ยูเครน เอสโตเนียชี้หน่วยรบกำ�ลังเคลื่อนเข้�ใกล้ช�ยแดนอ�จเปิด

ก�รโจมตี “แบบจำ�กัด” สหรัฐ-อังกฤษระบุรัสเซียเสริมกำ�ลังและ

อ�วุธยุทโธปกรณ์ ไม่ใช่ถอนกำ�ลัง

ร�ยง�นของรอยเตอร์และ

เอเอฟพีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 

กุมภ�พันธ์ 2565 กล่�วว่� ถึง

แม้ว่�กระทรวงกล�โหมรัสเซีย

จะพย�ย�มประก�ศพร้อมกับเผย

แพร่วิดี โอก�รถอนกำ�ลังทห�ร

บ�งส่วนที่พวกเข�อ้�งว่�เสร็จสิ้น

ก�รฝึกใกล้ช�ยแดนยูเครน กลับ

สู่ฐ�นทัพในมณฑลทห�รภ�คใต้

และตะวันตก แต่ช�ติตะวันตก

ไม่เชื่อคำ�กล่�วอ้�งนี้ 

หัวหน้�หน่วยข่�วกรอง

กล�โหมของอังกฤษกล่�วในวัน

พุธว่� รัสเซียเสริมย�นหุ้มเกร�ะ, 

เฮลิคอปเตอร์ และยังจัดตั้งโรง

พย�บ�ลสน�มขึ้นด้วย ขณะเจ้�

หน้�ที่ระดับสูงของทำ�เนียบข�ว

กล่�ววันเดียวกันว่� คำ�ประก�ศ

ถอนกำ�ลังของรัสเซียนั้น “เป็น

เท็จ” ไม่กี่วันม�นี้รัสเซียส่งทห�ร

ม�ที่ช�ยแดน “ม�กถึง 7,000 

น�ย” รวมถึงบ�งส่วนที่เดินท�ง

ม�ถึงในวันพุธ แต่เข�ไม่ได้เปิด

เผยหลักฐ�น

แอนโทนี บลิงเคน รัฐ 

มนตรีต่�งประเทศของสหรัฐ 

กล่�วกับเอ็มเอสเอ็นบีซีว่� มีสิ่งที่

รัสเซียพูด แล้วก็มีสิ่งที่รัสเซียทำ� 

แต่เร�ยังไม่เห็นก�รถอนกำ�ลัง 

เร�ยังคงเห็นหน่วยสำ�คัญเคลื่อน

ม�ยังช�ยแดน ไม่ใช่เคลื่อนออก

จ�กช�ยแดน 

มิค ม�ร์รัส ผู้อำ�นวยก�ร

ข่�วกรองต่�งประเทศของเอสโต

เนีย เปิดเผยว่� ข่�วกรองของ

เอสโตเนียรับรู้ว่�มีทห�รหน่วย

รบ 10 กลุ่มกำ�ลังเคลื่อนม�ยัง

ช�ยแดนยูเครน ที่ประเมินว่�มี

ก�รว�งกำ�ลังทห�รไว้แล้วร�ว 

170,000 น�ย ก�รโจมตีจะรวม

ถึงก�รถล่มด้วยมิสไซล์ และก�ร

ยึดครอง “ภูมิประเทศที่สำ�คัญ” 

“ห�กรัสเซียประสบคว�ม

สำ�เร็จในยูเครน ก็จะส่งเสริม

ให้รัสเซียเพิ่มแรงกดดันต่อกลุ่ม

ประเทศบอลติกในไม่กี่ปีข้ �ง

หน้�” เจ้�หน้�ที่เอสโตเนียผู้นี้

เผย “ก�รคุกค�มของสงคร�มจะ

เป็นเครื่องมือท�งนโยบ�ยหลัก

สำ�หรับปูติน”

ร อ ย เ ต อ ร์ เ ผ ย ด้ ว ย ว่ � 

บรรด�ผู้บัญช�ก�รทห�รของ

กลุ่มน�โตกำ�ลังร่�งแผนสำ�หรับ

หน่วยรบหน่วยใหม่ที่นักก�ร

ทูตกล่�วกันว่� จะว�งกำ�ลังที่                                      

บัลแกเรีย, โรม�เนีย, ฮังก�รี 

และสโลว�เกีย หน่วยรบใหม่นี้

ออกแบบม�เพื่อซื้อเวล�สำ�หรับ

ก�รส่งทห�รไปเสริมแนวหน้�

เพิ่มเติมห�กจำ�เป็น ขณะนี้

น�โตว�งกำ�ลังทห�รไว้แล้วใน                                         

โ ปแลนด์ แ ล ะกลุ่ ม ป ร ะ เ ทศ

บอลติก 

เจ้�หน้�ที่ข่�วกรองอ�วุโส

ร�ยหนึ่งของช�ติตะวันตกกล่�ว

ด้วยว่� คว�มเสี่ยงที่รัสเซียจะ

รุกร�นยูเครนยังคงมีสูงไปตลอด

ทั้งเดือนนี้ และรัสเซียยังส�ม�รถ

โจมตียูเครนได้ โดยแทบจะไม่มี

หรืออ�จไม่มีก�รเตือนล่วงหน้�

เลย 

น�โตอ้�งว่�ส�ม�รถใช้

ภ�พถ่ �ยด�วเที ยมพิสู จน์ ว่ �

รัสเซียไม่ได้ถอนทห�ร โดยเยนส์ 

สโตลเทนเบิร์ก กล่�วว่� มีทห�ร

ถูกส่งม�เพิ่มด้วยซ้ำ�

ประธ�น�ธิบดี โวโลดิมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน ซึ่งไปตรวจ

เยี่ยมก�รซ้อมรบและลงพื้นที่

เมืองช�ยแดนเมื่อวันพุธ ก็กล่�ว

เช่นกันว่� ยูเครนเห็นเพียงก�ร 

“สับเปลี่ยนกำ�ลัง” ของรัสเซียที่

ไม่ได้หม�ยถึงก�รเปลี่ยนแปลง

ที่แท้จริง

ยู เ ครนร้ อ งขอให้ คณะ                                                     

มนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประ 

ช�ช�ติประชุมวันพฤหัสบดีเพื่อ

ห�รือกรณีที่สภ�ผู้แทนร�ษฎร

รัสเซียเรียกร้องให้ประธ�น�ธิบดี

วล�ดิมีร์ ปูติน รับรองส�ธ�รณรัฐ

แบ่งแยกดินแดน 2 แห่งในภ�ค

ตะวันออกของยู เครนเป็นรัฐ

เอกร�ช แต่เครมลินส่งสัญญ�ณ

ว่�ปูตินยังไม่มีแผนจะทำ�เช่นนั้น.

ซิดนีย์ • ท�งก�รซิดนีย์มีคำ�

สั่งปิดช�ยห�ดหล�ยแห่งและ

ว�งทุ่นกับดักจับฉล�มเมื่อวัน

พฤหัสบดี หลังเกิดเหตุฉล�มข�ว

ตัวขน�ด 3 เมตร กัดช�ยที่กำ�ลัง

ว่�ยน้ำ�เสียชีวิตเมื่อวันพุธ เป็น

เหตุฉล�มกัดคนต�ยครั้งแรกของ

ซิดนีย์ในรอบ 59 ปี

ร�ยง�นของเอเอฟพีและ

รอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 

กุมภ�พันธ์ กล่�วว่� ท�งก�ร

นครซิดนีย์ของออสเตรเลียมีคำ�

สั่งปิดช�ยห�ด 13 แห่ง รวมถึง

ห�ดบอนไดและห�ดบรอนเต ซึ่ง

เป็นห�ดยอดนิยมของนักท่อง

เที่ยว หลังจ�กเมื่อบ่�ยวันพุธที่

ผ่�นม�เกิดเหตุฉล�มกัดผู้ที่กำ�ลัง

ว่�ยน้ำ�อยู่ในทะเลเสียชีวิตที่ช�ย

ห�ดลิทเทิลเบย์ ซึ่งอยู่ห่�งท�ง

ใต้ของใจกล�งนครซิดนีย์ร�ว 20 

กิโลเมตร ต่อหน้�ต่อต�ผู้ที่ยืนตก

ปล�และตีกอล์ฟอยู่บนหน้�ผ�ที่

เฝ้�ดูโดยช่วยอะไรไม่ได้ ซึ่งเป็น

เหตุฉล�มกัดคนเสียชีวิตครั้งแรก

ในซิดนีย์ตั้งแต่ปี 2506 หรือใน

รอบ 59 ปี

บีบีซีร�ยง�นก�รยืนยัน

ของเพื่อนเหยื่อฉล�มร�ยนี้ว่� ผู้

เสียชีวิตชื่อไซมอน เนลลินส์ ช�ว

อังกฤษ อ�ยุ 35 ปี

เจ้�หน้�ที่เร่งไล่ล่�ฉล�ม

ข�วตัวนี้ด้วยก�รส่งโดรนออก

ค้นห�ท�งอ�ก�ศ, นำ�เรือแล่น

ออกไล่ล่�และว�ง “ดรัมไลน์” 

หรือทุ่นกับดักจับฉล�ม 6 ทุ่น 

โฆษกกรมอุตส�หกรรม

พื้นฐ�น รัฐนิวเซ�ท์เวลส์แถลงว่� 

จ�กวิดีโอเหตุก�รณ์ที่เผยแพร่ต่อ

ส�ธ�รณะและป�กคำ�ของพย�น 

นักชีววิทย�ฉล�มเชื่อว่�ฉล�ม

ที่กัดคนเสียชีวิตตัวนี้เป็นฉล�ม

ข�วที่มีขน�ดตัวย�วไม่ต่ำ�กว่� 3 

เมตร และนำ� “สม�ร์ท ดรัมไลน์” 

6 ทุ่นม�ว�งไว้รอบริมฝั่งของช�ย

ห�ดลิทเทิลเบย์ ใกล้จุดที่เกิดเหตุ

เพื่อดักจับฉล�มตัวนี้ 

ทุ่นดรัมไลน์ประกอบด้วย

เบ็ดที่ติดเหยื่อล่อฉล�ม เมื่อ

ฉล�มติดเบ็ดก็จะถูกล�กออกไป

ยังทะเลลึกที่ห่�งออกจ�กฝั่ง แต่

มีผู้ไม่เห็นด้วยกับก�รใช้ดรัมไลน์

จับฉล�ม เนื่องจ�กฉล�มที่ติด

เบ็ดส่วนใหญ่จะต�ย และปล�

ชนิดอื่นอ�จม�ติดเบ็ดได้ 

ด้�นผู้จัดว่�ยน้ำ�ก�รกุศล

ร�ยก�ร “เมอร์เรย์ โรส ม�ล�

บ�ร์ เมจิค โอเชียน สวิม” ที่จะ

มีขึ้นที่ช�ยห�ดใกล้กับช�ยห�ด

ที่เกิดเหตุในวันอ�ทิตย์นี้ โดย

มีผู้เข้�ร่วมว่�ยน้ำ�ร�ว 800 

คน แถลงยกเลิกก�รจัดง�นนี้                                         

เพื่อให้คว�มเค�รพกับผู้ที่เสีย

ชีวิตจ�กฉล�มกัดร�ยนี้และ

ครอบครัว.

ซิดนีย์ปิดห�ดล่�ฉล�มข�ว3ม.กัดคนต�ย

เผาเครื่องแบบ • บุคลากรสาธารณสุขเผาเครื่องแบบประท้วงมาตรการบังคับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่หน้า

กระทรวงสาธารณสุขในกรุงเอเธนส์  กรีซ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์.

อกอัครร�ชทูตรัสเซียประจำ�สวีเดนประก�ศ

กร้�วว่�มอสโก “ไม่แคร์แม้แต่น้อย” ต่อก�รคว่ำ�

บ�ตรท�งเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และโลกตะวัน

ตกต่อกรณีวิกฤตยูเครน

Viktor Tatarintsev ใช้วลีภ�ษ�อังกฤษแบบช�วบ้�นที่

ปกตินักก�รทูตจะไม่ใช้

แกบอกว่�รัสเซีย ‘don’t give a shit’ ต่อม�ตรก�ร

คว่ำ�บ�ตรท�งเศรษฐกิจของตะวันตก

วลีนี้ปกติจะใช้พูดคุยกันระหว่�งเพื่อนฝูงที่สนิทกัน

เพื่อตอกย้ำ�ว่� “ข้�ฯ ไม่สน”

แต่เมื่อใช้ในกรณีวิกฤตยูเครน นั่นย่อมหม�ยคว�มว่�

รัสเซียมีคว�มหงุดหงิดและอึดอัดกับแรงกดดันจ�กสหรัฐฯ 

และยุโรปตะวันตกหนักขึ้นทุกวัน

ที่รัสเซียบอกว่� “ฉันไม่แคร์” นั้นก็ไม่จริง เพร�ะเมื่อ

ข�ยน้ำ�มันและก๊�ซไปให้ยุโรปตะวันตกไม่ได้ และท่อส่งก๊�ซ 

Nord Stream II ที่เพิ่งสร้�งเสร็จจ�กรัสเซียไปเยอรมันก็

เปิดทำ�ง�นไม่ได้ วล�ดิเมียร์ ปูติน ก็ต้องห�ท�งออกท�งอื่น

จะมีใครที่น่�รักเท่� “มิตรในย�มย�ก” อย่�ง สี จิ้น

ผิง ของจีนเล่�

หลังจ�กที่ปูตินไปเยี่ยมสีที่ปักกิ่งเพื่อเปิดง�นโอลิมปิก

ฤดูหน�ว ก็มีข่�วว่�รัสเซียกับจีนลงน�มในสัญญ�ซื้อข�ย

ก๊�ซ 30 ปีผ่�นท่อส่งใหม่ ชำ�ระเป็นเงินยูโร

นี่เป็นภ�พท่อส่งก๊�ซที่สถ�นีคอมเพรสเซอร์ 

Atamanskaya ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�ร Power Of 

Siberia ของ Gazprom นอกเมือง Svobodny ท�งตะวัน

ออกอันไกลโพ้น ในภูมิภ�ค Amur ประเทศรัสเซีย 

ร�ยละเอียดของข่�วบอกว่� รัสเซียได้ตกลงในสัญญ� 

30 ปีในก�รจัดห�ก๊�ซธรรมช�ติให้กับจีนผ่�นท่อส่งก๊�ซ

ใหม่โดยใช้เงินสกุลเงินยูโร ไม่ใช่ดอลล�ร์

เป็นที่ชัดเจนว่�จีนต้องก�รช่วยรัสเซียท่�มกล�ง

คว�มสัมพันธ์ที่ตึงเครียดของมอสโกกับตะวันตกในยูเครน

และอื่นๆ 

บริษัท Gazprom ซึ่งผูกข�ดก�รส่งออกก๊�ซของ

รัสเซียท�งท่อ ตกลงที่จะจัดห� CNPC ร�ยใหญ่ด้�น

พลังง�นของรัฐจีนด้วยก๊�ซ 10 พันล้�นลูกบ�ศก์เมตรต่อปี 

ที่ผ่�นม�รัสเซียได้ส่งก๊�ซไปยังจีนผ่�นท่อส่งก๊�ซ Power 

of Siberia ซึ่งเริ่มทำ�ง�นตั้งแต่ปี 2019

สถิติแจ้งว่�ปีที่ผ่�นม�รัสเซียส่งก๊�ซธรรมช�ติเหลว 

(LNG) 16.5 พันล้�นลูกบ�ศก์เมตร (bcm) ไปยังจีน

ขณะเดียวกันรัสเซียกับจีนก็ว�งแผนว�งท่อส่งก๊�ซใหม่

ภ�ยใต้แผนที่ว�งไว้ก่อนหน้�นี้ รัสเซียตั้งเป้�ที่จะจัดห�

ก๊�ซ 38 พันล้�นลูกบ�ศก์เมตรให้กับจีน ภ�ยในปี 2025 หรือ

อีก 3 ปีข้�งหน้�

Gazprom แจ้งเพิ่มเติมว่� ภ�ยใต้ข้อตกลงใหม่กับจีนนี้

ก๊�ซรัสเซียจ�กเก�ะซ�ค�ลินท�งตะวันออกไกลของ

รัสเซียจะถูกขนส่งท�งท่อส่งข้�มทะเลญี่ปุ่นไปยังมณฑลเฮย

หลงเจียง ท�งตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งสูงถึง 10 

พันล้�นลูกบ�ศก์เมตรต่อปี ในช่วงปี 2026

บริษัทรัสเซียกับจีนเริ่มพูดจ�กันเรื่องนี้เมื่อหล�ยปี

ก่อน หลังจ�กก�รเปิดทำ�ง�นของ Power of Siberia ซึ่ง

เป็นท่อส่งก๊�ซย�ว 4,000 กม. (2,500 ไมล์) ที่ส่งก๊�ซไปยัง

จีน 

ก�รเจรจ�ถูกเร่งรัดให้เร็วขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจ�กที่

ปักกิ่งตั้งเป้�หม�ยที่เป็นกล�งด้�นค�ร์บอนในปี 2060

จีนต้องก�รลดโลกร้อนอย่�งเร่งด่วน ปัญห�ก�ร

ข�ดแคลนถ่�นหินของจีนในปีที่แล้วเป็นอีกสัญญ�ณหนึ่งที่

เตือนว่�ก๊�ซธรรมช�ติมีมูลค่�พิเศษ 

ชัดเจนว่�นั่นคือเหตุผลที่ CNPC ตัดสินใจเติมข้อ

ตกลงท่อส่งก๊�ซใหม่

วงก�รค้�ก๊�ซบอกว่� ท่อส่งก๊�ซจ�กรัสเซียส�ม�รถ

จ่�ยไปยังภ�คเหนือของจีนได้ในร�ค�ที่แข่งขันได้เมื่อเทียบ

กับ LNG

สำ�นักง�นพลังง�นระหว่�งประเทศ หรือ IEA ระบุ

ในร�ยง�นเมื่อสัปด�ห์ที่แล้วว่� จีนจะยังคงเป็นประเทศ

ที่ใหญ่ที่สุดเพียงประเทศเดียวที่สนับสนุนก�รเติบโตของ

ก�รนำ�เข้� LNG 

แต่ด้วยอัตร�ก�รเติบโตที่ลดลงเหลือ 9% ในปี 2565 

จ�ก 17% ในปี 2564 

เหตุผลประก�รหนึ่งน่�จะเป็นเพร�ะก�รเพิ่มขึ้น

ของท่อส่งก๊�ซจ�กรัสเซีย และก�รชะลอตัวโดยรวมของ

ก�รเติบโตของคว�มต้องก�รใช้ก๊�ซ เพร�ะภ�วะก�รแพร่

ระบ�ดของโควิดด้วย

สำ�หรับปูตินแล้วสห�ยอย่�ง สี จิ้นผิง มีคว�มสำ�คัญ 

เพร�ะก�รหลบแรงกดดันอย่�งหนักจ�กสหรัฐฯ และ

โลกตะวันตกนั้น ถ้�จีนไม่ม�ยืนข้�งรัสเซียอย่�งเด่นชัด 

เรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับวอชิงตันและน�โตก็จะอ่อนเปลี้ยลง

ไปอย่�งถนัด.

เ

เมื่อขายก๊าซให้ยุโรปไม่ได้

รัสเซียก็หันมาหาสหายจีน
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

ไฟไหม้ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์บ�งปู 

สมุทรปร�ก�ร • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 00.30 น. 

วันที่ 17 ก.พ.2565 พ.ต.ท.ปัญญวัฒน์ คำาศรี สว.สส.สภ.เมือง

สมุทรปราการ รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้ภายในอาคารที่ทำาการ

ไปรษณีย์บางปู ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 

หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยรถดับเพลิงเทศบาลตำาบลบางปู 

จำานวน 2 คัน รุดไปที่เกิดเหตุ พบเพลิงกำาลังลุกไหม้อยู่

ภายในห้องคอมพิวเตอร์แผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เจ้า

หน้าที่ดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำาอยู่นานกว่า 30 นาที เพลิง

จึงสงบ โดยพบว่าภายในห้องที่เกิดเหตุมีเครื่องปรับ

อากาศ (แอร์) ได้รับความเสียหายไป 3 เครื่อง และเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำาหรับสแกน ตู้ และอุปกรณ์ภายในห้อง

ดังกล่าวได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ส่วนค่าเสียหาย

ยังไม่สามารถประเมินได้ จากการสอบถามนายขวัญชัย  

ทวีผล หัวหน้าผลัดดึก เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนนั่งทำางาน 

อยู่ที่ชั้นสอง ขณะที่กำาลังเดินลงมาที่ชั้นล่างได้กลิ่นเหม็น

ไหม้ คิดว่าพนักงานกำาลังนั่งกินปิ้งย่างกัน แต่พอตนเดินลง

มาถึงชั้นล่างเห็นเพลิงกำาลังลุกไหม้อยู่ภายในห้องดังกล่าว 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้ง

นี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรก็ตามจะประสาน

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุ

อีกครั้ง เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ส�วใจบ�ปฉกเงินบริจ�ควัดน�จอมเทียน 

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 17 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย

จากพระครูสมศักดิ์ ตาณโร เจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียน 

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่าเกิดเหตุคนร้ายเป็น

หญิงสาว อายุระหว่าง 25-30 ปี สวมเสื้อยืดสีชมพู เข้ามา

ขโมยเงินจากพุ่มรับบริจาคราว 1,000 บาท เพื่อใช้ในการ

สร้างพญานาคล้อมโบสถ์ไม้เก่า ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช โดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพพฤติกรรม

คนร้ายขณะก่อเหตุไว้ได้ พระครูสมศักดิ์กล่าวว่า ช่วงเข้า

สู่วิกฤตไวรัสระบาด วัดได้ถูกญาติโยมขโมยเงินบริจาคบ่อย

ครั้ง เข้าใจว่าบางชีวิตต้องพบกับความยากลำาบาก แต่การ

ขโมยไม่ใช่การแก้ปัญหา ยิ่งเป็นการซ้ำาเติมชีวิต เพราะ

การ “ลักทรัพย์” ถือเป็นการทำาผิดกฎหมาย ต้องได้รับโทษ

ทางอาญา ติดคุก ก็ไม่ต่างอะไรกับการตกนรกทั้งเป็น และ

ตามความเชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อกันว่าผู้ที่ขโมยทรัพย์สิน

ของวัดล้วนตกนรกกลายไปเป็นเปรตทั้งสิ้น ขอให้ผู้ที่นำา

เงินไปสำานึกผิดนำากลับมาคืน เพราะอาจลดล้างบาปต่อสิ่ง

ที่กระทำาลงไป.

แพงจนพัง

เข้าชื่อกันเพื่ออภิปรายท่ัวไปต่อการทำางาน

รัฐบาล ระหว่างวันท่ี 17-18 ก.พ.2565

โดยก่อนการประชุมวันแรก ต้ังแต่ช่วง

เช้าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ  

รมว.กลาโหม เดินทางมาถึงรัฐสภาเวลา 09.00 น. 

มีแกนนำากลุ่มสามมิตร รวมท้ัง ส.ส.พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) บางส่วนได้มารอต้อนรับ 

อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม, 

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี และ ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ 

อาทิ นายอนันต์ ผลอำานวย ส.ส.กำาแพงเพชร, 

นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ, นาย

กรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ, นาย

ภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร, นายชูศักด์ิ ศีรี

มาศทอง ส.ส.สุโขทัย, นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ 

ส.ส.สุโขทัย, นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา, 

ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี, นาย

สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช, 

นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช, 

น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม., นางกรณิศ 

งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. เป็นต้น

 โดยนายกฯ ได้กล่าวกับ ส.ส.ท่ีมาต้อนรับ

ว่า ขอบคุณ ส.ส.ท่ีมา ขอให้ทุกคนช่วยกัน สู้

เต็มท่ี สามัคคีกัน ท้ังน้ี เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า

วันน้ีนายกรัฐมนตรีมีกำาลังใจดีหรือไม่ นายกฯ 

กล่าวว่า ก็มีกำาลังใจดีอยู่ทุกวัน เมื่อถามอีกว่า

มีการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายคร้ังน้ี

หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยังไม่เร่ิมเลย

 นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร. ในฐานะประธานวิปรัฐบาล 

กล่าวว่า การอภิปรายท่ัวไปวันแรกไม่รู้สึก

กังวลกับการอภิปรายของฝ่ายค้าน และเท่า

ท่ีมองเห็นผู้อภิปรายท่ีน่าสนใจมีแค่ น.ส.ศิริ

กัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว

ไกล และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ ท่ีน่าติดตาม 

 ส่วนท่ีห้องพรรคพลังประชารัฐ ช้ัน 6 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.เป็นประธาน

การประชุม ส.ส.พรรค ก่อนการประชุมสภา  

โดยมีรัฐมนตรี แกนนำาและ ส.ส.พรรค เข้า

ร่วมพร้อมเพรียง ใช้เวลาประมาณคร่ึงช่ัวโมง

มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตรกล่าวในท่ี

ประชุมขอบคุณสมาชิก หลัง ส.ส.ของพรรค

เข้าร่วมประชุมมากเป็นอันดับท่ีหน่ึง ขอให้

รักษาการทำาหน้าท่ีตรงน้ีไว้ และวันน้ีขอให้

สมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อ

เป็นกำาลังใจให้กับนายกรัฐมนตรี และในช่วง

ท่ีรัฐมนตรีแต่ละคนช้ีแจง ก็ขอให้น่ังอยู่ใน

ห้องเพื่อเป็นกำาลังใจ 

ชลน่�นซัด รบ.ทุจริตสูงม�ก

 จากน้ันเวลา 09.30 น. การประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร ท่ีมีนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาฯ เป็นประธานการประชุม ได้เร่ิมข้ึน โดย 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

กล่าวเปิดญัตติอภิปรายท่ัวไป โดยระบุถึง

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศขณะน้ี

ได้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง เข้าทำานอง

ข้าวของแพง ค่าแรงถูก อันเป็นผลสืบเนื่องมา

จากการบริหารราชการแผ่นดินท่ีล้มเหลวผิด

พลาดในทุกด้านของรัฐบาลน้ี โดยเฉพาะด้าน

เศรษฐกิจ ท่ีตกต่ำาและทรุดตัวมาอย่างต่อเนื่อง

นับต้ังแต่มีการยึดอำานาจ จนถึงการบริหาร

ของรัฐบาลปัจจุบัน ซ่ึงเป็นรัฐบาลเดียวกัน มี

การก่อหน้ีสาธารณะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

จนต้องขยายเพดานหน้ีสาธารณะ ขณะท่ีหน้ี

ครัวเรือนของประชาชนและอัตราการว่าง

งานของนักศึกษาจบใหม่ก็สูงข้ึน เมื่อเกิดการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีส่งผลให้มีผู้ติด

เช้ือกว่า 2 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 2 หมื่น

คน ขณะท่ีมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาก็

ไม่มีความชัดเจนแน่นอน กลับไปกลับมา ย่ิง

ทำาให้เศรษฐกิจของประเทศด่ิงเหว การท่อง

เท่ียวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

 นอกจากน้ี เกิดการแพร่ระบาดของโรค

ระบาดในสัตว์ รวมท้ังเช้ืออหิวาต์แอฟริกาใน

สุกรด้วย ทำาให้สุกรขาดตลาดและเน้ือสุกรมี

ราคาสูงข้ึนมากอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 

แต่รัฐบาลกลับปกปิดข้อมูลการระบาดของ

โรคจนทำาให้การแพร่ระบาดกระจายไปท่ัว

ประเทศ เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรได้รับความเสีย

หายและเดือดร้อนในวงกว้าง ปัญหาด้านส่ิง

แวดล้อมนับวันย่ิงทวีความรุนแรงข้ึน โดย

เฉพาะปัญหา PM 2.5 ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ

อนามัยของประชาชนและเกิดข้ึนซ้ำาซากทุก

ปี โดยรัฐบาลไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหาท่ี

เหมาะสม การแก้ปัญหาประมงล้มเหลว การ

ปฏิรูปการเมืองตามท่ีกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

และยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่มีความคืบหน้า  

“การใช้เงินเป็นหลักการบริหารราชการ

แผ่นดินของรัฐบาล ยังส่อไปในทางทุจริต

หลายเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่องบประมาณ

แผ่นดิน จากรายงานของคณะกรรมาธิการ

วุฒิสภาและผลวิจัยจากภายนอก พบว่า

รัฐบาลน้ีมีการทุจริตสูงมาก ส่งผลทำาให้

อันดับการทุจริตคอร์รัปชันโลกของไทยสูงข้ึน

ซ้ำาเติมปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติดท่ีแพร่

ระบาดในประเทศอย่างกว้างขวางทุกพ้ืนท่ี 

และยังเป็นแหล่งส่งออกยาเสพติดรายใหญ่

ไปยังหลายประเทศ จนทำาให้ชื่อเสียงและภาพ

ลักษณ์ของประเทศเสียหายไปท่ัวโลก ถือได้ว่า

สถานการณ์ขณะน้ีเป็นวิกฤตของประเทศท่ีจะ

ต้องมีการระดมความคิดเห็นและหามาตรการ 

เพื่อจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปอย่าง

รวดเร็ว รวมถึงมาตรการการชดเชยเยียวยา

เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรและประชาชนผู้บริโภคท่ี

ต้องรับภาระค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนจากการปรับ

ข้ึนราคาสินค้า” นพ.ชลน่านกล่าว

 ผู้นำาฝ่ายค้านฯ กล่าวว่า ตนจะเป็น

ผู้ช้ีเป้าให้ฝ่ายค้านถล่ม เป็นการถล่มปัญหา 

ไม่ใช่ถล่ม ครม. ดังน้ันหลักการอภิปรายสอง

วันน้ี ญัตติน้ีเป็นญัตติแพงท้ังแผ่นดิน จนท้ัง

แผ่นดิน พังท้ังแผ่นดิน ท้ังน้ี ส่ิงท่ีฝ่ายค้านจะ

นำาเสนอ รัฐบาลไม่ต้องกังวลหรือเก็งข้อสอบ 

ว่าจะทำาลายหรือทำาร้าย ครม. เพราะน่ีคือการ

เสนอแนะแก้ไขปัญหาให้แก่รัฐบาล

 “เชื่อว่านายกฯ รักประชาชน ขอให้

เอาหัวใจมามองส่ิงดีๆ เพ่ือทำาประโยชน์

ให้ประชาชน ด้วยการประกาศลาออกจาก

ตำาแหน่ง เพื่อมี ครม.ใหม่ หรือประกาศยุบ

สภา มอบอำานาจให้ประชาชนตัดสินใจ เชื่อ

จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แพง

ท้ังแผ่นดินจะแก้ไขได้” ผู้นำาฝ่ายค้านฯ ระบุ

จากน้ันเวลา 11.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กล่าวว่า ตนพร้อมรับฟังด้วยเหตุผล อะไรท่ีต้อง

นำาไปแก้ไขก็จะดำาเนินการ รัฐบาลพยายาม

ดำาเนินการมาตลอด จากข้อมูลท่ีฝ่ายค้านกล่าว

มาท้ังหมดยังไม่ลงรายละเอียด แต่ ครม.จะ

มีคำาช้ีแจงให้แน่นอน เพื่อไม่ให้ประชาชนได้

รับฟังแต่โจทก์เพียงอย่างเดียว แต่จะได้รับฟัง

การแก้ไขปัญหาและความก้าวหน้าท่ีรัฐบาล

ทำาด้วย ซ่ึงท้ังหมดข้ึนอยู่กับการตัดสินใจและ

ความเชื่อม่ันของประชาชนท้ังประเทศ

  “เคยคุยกับท่านคร้ังหน่ึง ท่านเคย

บอกว่าผมเข้ามาในสภาควรวางบทบาทให้

เหมือนรามเกียรต์ิ ผมเล่นในบทพระราม พระ 

ลักษมณ์ ฉะน้ัน อีกฝ่ายหน่ึงก็ต้องเล่นบท

ทศกัณฐ์ ผมไม่ได้คิดว่าประเทศชาติจะต้อง

เป็นแบบรามเกียรต์ิ แต่ท้ายท่ีสุดของเรื่อง

รามเกียรต์ิ ทศกัณฐ์เป็นอย่างไรในตอนท้าย

ก็รู้อยู่แล้ว” นายกรัฐมนตรีกล่าว

 พล.อ.ประยุทธ์ยืนยันว่า รัฐบาลชุดน้ี

ไม่ใช่รัฐบาลเดิมจากปี 57 เพราะเข้ามาตาม

รัฐธรรมนูญปี 60 เข้ามาตามกฎหมายใหม่ มี

คนท่ีอยู่ในอำานาจเดิมเข้า ครม.เพียงไม่ก่ีคน 

แต่อีก 32 คนใน ครม. เป็นคนใหม่ท้ังหมด 

ซ่ึงแน่นอนว่านโยบายก็ต้องใหม่ท้ังหมด

บ๊ิกตู่สวนห�โกงไหนหลักฐ�น

 “ทุกประเด็นช้ีแจงได้หมด ท้ังวัคซีน 

เศรษฐกิจ โรคระบาด ยาเสพติด ปฏิรูป

การเมือง การกระจายอำานาจสู่ท้องถ่ิน โดย

เฉพาะการบริหารท่ีส่อทุจริตจนส่งผลต่องบ

ประมาณ อย่าพูดคำาน้ีกับผมหากไม่มีหลัก

ฐานไม่มีคดีความท่ีทำาให้เกิดในการความเชื่อ

ม่ันซ่ึงกันและกัน จากวันน้ันถึงวันน้ี ยืนยันผม

จะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดท้ังด้านนโยบาย

และตัวผม” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

 นายกฯ กล่าวตอนท้ายว่า ทุกเรื่อง แพง 

จน พังท้ังแผ่นดินท่ีฝ่ายค้านกล่าวมา รัฐบาล

รับไว้หมดเพื่อดำาเนินการดูแลแก้ไข ต่างคน

ต่างเล่นคนละบทบาทจะให้ตนเล่นเป็นพระ

ลักษมณ์ พระราม ก็แล้วแต่  ท่านอยากเป็น

ทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ ดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดู

ตัวคนเล่นละครด้วย ตนก็โดนพวกท่านดูอยู่ 

ฉะน้ันต้องดูตัวละครอื่นด้วย มันถึงจะสำาเร็จ 

ประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรต์ิมาก

 ต่อมาเวลา 13.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ 

ให้สัมภาษณ์ภายหลังฟังการประชุมสภา 

ผู้แทนราษฎรในการอภิปรายท่ัวไปตาม

มาตรา 152 ในช่วงเช้าว่า ก็ไม่มีอะไร เป็นการ

รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 152 รับฟังมา 

อันไหนท่ีมันไม่ใช่ก็ช้ีแจงไป ยืนยันว่ารัฐบาล

ทำาทุกมิติ ท่ีกล่าวมาท้ังหมดสถานการณ์ช่วง

น้ีมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติ ถ้าทุกคนช่วยกัน

ทำาเราก็พร้อมจะแก้ไข แต่อย่าบอกว่าไม่ได้

แก้อะไรมาเลย อันน้ีมันไม่ใช่

ผู้สื่อข่าวถามว่า ข้อกล่าวหารุนแรง

เกินไปหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่หรอก ก็

แล้วแต่เขา เมื่อถามย้ำาว่าคำาท่ีฝ่ายค้านใช้ใน

สภาถือว่ารุนแรงไปหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า 

ก็ถามสังคมดูแล้วกัน สื่อว่าอย่างไร แรงหรือ

ไม่ สังคมว่าอย่างไร ประชาชนว่าอย่างไร ใช่

เวลาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน

จากน้ันนายกฯ เดินลงจากโพเดียม

แถลงข่าว โดยผู้สื่อข่าวพยายามถามต่ออีกว่า 

นายกฯ จะเปิดใจกว้างรับฟังเหมือนกับท่ีแจก

หนังสือธรรมะให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อ่าน

หรือไม่ นายกฯ ปฏิเสธตอบคำาถามพร้อมยกมือ

ตัดบท และกล่าวระหว่างเดินว่า “สบายใจ”

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ท่ีนายกฯ ระบุว่าฝ่าย

ค้านเป็นทศกัณฐ์ แล้วตัวนายกฯ เป็นพระราม 

หมายความว่าอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ย้อนว่า “อย่าให้พระรามแผลงศรบ่อยก็แล้ว

กัน” ก่อนท่ีนายกฯ เดินข้ึนรถ และเมื่อขบวน

รถจะเคลื่อนออกไป ได้กดกระจกลงมาพูดกับ

ผู้สื่อข่าวว่า “ไปช่วยกันฟังหน่อยว่าจริงหรือไม่

จริง ท่ีเขาว่า ไปฟังข้าราชการช้ีแจง”

 พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์อีกคร้ังท่ี 

ทำาเนียบฯ ว่า “ผมไม่ได้เอาชนะใคร ผมต้อง 

การทำางานของผมให้สำาเร็จ และการทำางาน

ของผมก็ต้องให้กำาลังใจเจ้าหน้าท่ีท่ีทำางานกับ

ผมมาหลายปี กว่าถึงวันน้ีได้ ไม่ได้ง่าย และ

ส่ิงแรกท่ีสำาคัญท่ีคนอาจจะลืม เรื่องปัญหา

ความขัดแย้งลดลง ซ่ึงมันขัดแย้งอยู่ในเวที

บางเวที ในโซเชียลมีเดีย เราไม่สนใจมันก็จบ”

 ถามว่าท่ีพูดว่า อย่าให้พระรามแผลง 

ศรบ่อยก็แล้วกันน้ันหมายความว่าอย่างไร นา

ยกฯ กล่าวว่า ไร้สาระ เมื่อถามถึงข้อเสนอ

แนะของฝ่ายค้านถือว่าเป็นข้อเสนอแนะท่ีดี

ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “พูดได้แต่

ทำาได้หรือเปล่า ถามสิ ถ้าทำาได้ทำาไมจะไม่

ทำาให้”

 ขณะท่ีรัฐสภา เวลา 12.25 น. พ.ต.อ. 

ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชา 

ชาติ ได้อภิปรายถึงปัญหาท่ีดินเขากระโดง 

จ.บุรีรัมย์ ท่ีรัฐบาลตัดสินใจเปล่ียนจากศาล

ยุติธรรมไปฟ้องศาลปกครองแทนน้ัน เป็นส่ิง

ท่ีไม่ถูกต้อง เพราะเรื่องเดิมศาลยุติธรรมก็ให้

ความยุติธรรมแล้ว ท้ังยังมีข้อมูลว่าการรถ

ไฟฯ มีท่ีดินถึง 850 แปลง แต่ถามว่าทำาไมการ

รถไฟฯ ถึงไม่ฟ้องกับศาลยุติธรรม ขอต้ังข้อ

สังเกตว่าอาจเพราะในท่ีดินดังกล่าว นายศักด์ิ

สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ยอมรับว่าเป็นท่ีท่ีตัว

เองและญาติพ่ีน้องอยู่ อีกท้ังเป็นพ้ืนท่ีสนาม

ฟุตบอลช้างอารีน่า และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดอยู่ 

ฉะน้ันผู้ว่าฯ การรถไฟฯ จึงไม่กล้าฟ้องเจ้า

นายของตัวเอง

ม่ิงขวัญหล่ังน้ำ�ต�ท้ิง ส.ส.

 เวลา 13.45 น. นายมงคลกิตต์ิ สุข

สินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทย 

ศิวิไลย์ อภิปรายประเด็นการร่วมทุจริต กักตุน

หมูจนทำาให้หมูแพง ส่งผลทุกสินค้าแพงท้ัง

แผ่นดิน และค่าครองชีพของประชาชนสูงข้ึน 

โดยกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า

ทีมเศรษฐกิจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ นายประ

ภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วม

กันทุจริตกักตุนหมูทำาให้หมูแพงและสินค้า

แพงท้ังแผ่นดิน รวมท้ังราคาน้ำามันเบนซิน 

ดีเซล แก๊ส ราคาแพง และค่าแรงถูก ท่ีนาย

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน ปล่อยปละละเลย 

 ต่อมาช่วงเย็น หลังจากนายมงคลกิตต์ิ 

อภิปรายจบ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ส.ส.ก้าวไกล 

สลับกันอภิปราย โดยเน้นย้ำาไปท่ีเร่ืองการ

แก้ไขเศรษฐกิจผิดพลาด ปัญหาปากท้อง การ

ไม่ทำาตามนโยบายท่ีรัฐบาลเคยหาเสียงไว้ และ

ปัญหาแรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด 

 เวลา 17.00 น. นายม่ิงขวัญ แสง

สุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ

ใหม่ กล่าวระหว่างการอภิปรายโจมตีเรื่อง

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผิดพลาดของนายก

รัฐมนตรี โดยในช่วงท้ายของการอภิปราย 

นายม่ิงขวัญประกาศลาออกจาก ส.ส.กลาง

สภาพร้อมน้ำาเสียงส่ันเครือ โดยนายศุภชัย 

โพธ์ิสุ รองประธานสภาฯ ทำาหน้าท่ีประธาน 

ได้ขอให้ท่านม่ิงขวัญไม่ต้องร้อง ไม่ต้องเศร้า

ขนาดน้ัน ทำาให้นายม่ิงขวัญตอบมาว่า “ผม

จะให้ท่านทำาแบบผม ถ้าท่านกล้าดี ผมก็จะ

ท้าพนันกับท่าน ขอบอกเลยว่า ส่ิงท่ีผมจะ

ขอพูดต่อไปน้ีคือ ขออภิปรายไม่ไว้วางใจ 

พล.อ.ประยุทธ์ว่าไปทำาอะไรหรือให้ใครไปทำา

อะไร ทำาไมพวกเขาเหล่าน้ันจึงเปล่ียนจุดยืน” 

“ยืนยันว่าสัญญาท่ีให้ไว้กับประชาชน

ไม่สามารถทรยศได้ 2 ปีเศษ ผมไม่มีความสุข

กับการทำางาน ขอขอบคุณประธานสภาฯ และ

รองประธานสภาฯ ท้ังสองคน และครูแก้ว 

ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ประเทศไม่ต้องเสีย

งบประมาณ ผมเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลาออก

วันน้ีเขาก็เลื่อนลำาดับข้ึนมา มีความสุขด้วยซ้ำา 

เพราะฉะน้ันผมอยากจะบอกว่า ขอยื่นใบลา

ออก สักครู่จะเดินไปตรงน้ัน ยอมท่ีจะสละ

ความเป็น ส.ส.เพื่อให้มันจบ เพราะผมได้ขอ

ให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ขับผมออกจากพรรค 

เพราะเห็นพรรคอ่ืนก็ขับออกกันเยอะแยะ

สนุกสนาน ส่วนผมกับพรรคอุดมการณ์ไม่

ตรงกัน ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดผมจะออกไปพิสูจน์ว่า

แม้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาล ความเหลื่อมล้ำาจาก

ถูกแก้ไขหรือไม่ โปรดติดตาม และก็จะไป

เตรียมตัวสำาหรับการเลือกต้ังสมัยต่อไปด้วย 

เราได้เจอกันแน่นอน” นายม่ิงขวัญระบุ

เวลา 17.25 น. นายนิพนธ์ บุญญา

มณี รมช.มหาดไทย ลุกข้ึนช้ีแจงปัญหาท่ีดิน

เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ว่ากรมท่ีดินได้ปฏิบัติ

ตามคำาพิพากษา ปัจจุบันการตรวจสอบท่ีดิน

ของการรถไฟฯ เน้ือท่ี 5,083 ไร่ และการ

เพิกถอนสิทธิท่ีดินทุกแปลงท่ีออกทับท่ีของการ 

รถไฟฯ น้ัน กรมท่ีดินมีหนังสือ เม่ือวันท่ี  

12 พ.ย.2564 เชิญการรถไฟฯ ร่วมรังวัดท่ีดิน 

แต่การรถไฟฯ มีหนังสือตอบกลับ เมื่อวันท่ี  

9 ธ.ค.2564 ให้กรมท่ีดินเพิกถอนตามแนว

แผนท่ีท่ีใช้อ้างอิงในศาล ท้ังน้ี แผนท่ีท่ีอ้างน้ัน 

ไม่สามารถยืนยันกับการรังวัดได้  และไม่เก่ียว

กับกรมท่ีดิน เนื่องจากผูกพันกับคู่ความเท่าน้ัน

“กรมท่ีดินยืนยันว่า ตามแผนท่ีท่ี

ปรากฏน้ัน เน้ือท่ีท่ีดินมี 4,745 ไร่ 1 งาน

เท่าน้ัน ขาดอีกกว่า 200 ไร่ ท่ีการรถไฟฯ ได้

แจ้งว่ามีเน้ือท่ีดิน 5,083 ไร่ ดังน้ันส่วนต่าง 

200 ไร่ ต้องได้รับความร่วมมือจากการรถไฟฯ 

เพื่อร่วมช้ีแนวเขต แต่ขณะน้ีทราบว่าการ

รถไฟฯ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เมื่อ  

23 ธ.ค.2564 เมื่อใช้สิทธิทางศาล แต่กรม

ท่ีดินไม่ได้รับหมายหรือสำาเนาคำาฟ้อง หาก

ได้รับแล้วจะทำาคำาช้ีแจงไปศาลปกครอง เชื่อ

ว่าจะนำาไปสู่การทำาแผนท่ีร่วมกัน และทำาให้

เป็นไปตามข้ันตอนของศาล” นายนิพนธ์ระบุ

 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา) กล่าวว่า รู้สึกแปลกใจท่ีนายนาย 

สุทินไปเอาข้อมูลมาจากไหนว่าทุกคร้ังท่ีมีการ

อภิปรายแล้วผลสำารวจ ปรากฏว่าคะแนนฝ่าย

ค้านดีกว่าฝ่ายรัฐบาล เพราะท่ีตนเองเห็นน้ัน 

หลังการอภิปรายทุกคร้ัง ประชาชนจะสะท้อน

ออกมาว่าการทำางานของฝ่ายค้านน้ันไม่เอา

ไหน มีแต่เรื่องเดิม ๆ  กล่าวหา โจมตี บิดเบือน 

ปล่อยเฟกนิวส์ในสภา แล้วอาศัยเอกสิทธ์ิ 

ส.ส.คุ้มครอง จนประชาชนเอาเอือมระอา

กันไปท่ัว ไปทางไหนก็ได้ยินแต่เสียงบอกเสีย

เวลา เปลืองน้ำาเปลืองไฟของสภา หากเปิดสภา

อภิปรายแล้วทำาได้แค่น้ีอย่าเปิดมันเลยดีกว่า  

 “นพ.ชลน่านท่ีข้ึนเปิดหัวอภิปราย กล่าว

หารัฐบาล ก็เป็นการกล่าวหาเดิมๆ ท่ีไม่เคย

เปล่ียนแปลง เปิดสภาก่ีรอบก็ออกลีลาแบบน้ี 

กล่าวหา แต่ไม่เคยเอาหลักฐานอะไรมาแสดง

ให้เห็นได้สักคร้ัง กล่าวหาว่ารัฐบาลสารพัด 

ล้มเหลวทุกด้าน บริหารไร้จิตสำานึก เผด็จการ 

ต้นเหตุของปัญหา แล้วก็ลงท้ายด้วยการให้ลา

ออกหรือยุบสภา” นายเสกสกลกล่าว. 

สมุทรปร�ก�ร • ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า เมื่อเวลา 02.10 น. วันที่ 17 

ก.พ.2565 เจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.ทาง

ด่วนกาญจนาภิเษก ช่วงบางพลี-

สุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ รับแจ้ง

มีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ 

เสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ 

และรถยนต์กระบะของหน่วยงาน

จราจร ทำาให้คนงานได้รับบาดเจ็บ 

4 ราย บนทางด่วนกาญจนาภิเษก 

ช่วงบางพลี-สุขสวัสดิ์ ขามุ่งหน้า

พระราม 2 ก่อนลงด่านเทพารักษ์ 

ประมาณ 1 กม. ต.บางแก้ว อ.บาง 

พลี จ.สมุทรปราการ หลังรับแจ้ง

พร้อมเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็ก

ตึ๊งเดินทางไปตรวจสอบ   

ที่ เกิ ด เหตุพบรถบรรทุก

พ่วง 22 ล้อ จอดอยู่ริมขอบทางใน

สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ชนอัด

ติดกับท้ายรถยนต์กระบะยี่ห้อ 

โตโยต้า สีน้ำาเงิน ทะเบียน ผอ 838 

กทม. ซึ่งเป็นของหน่วยงานจราจร

ของทางด่วนกาญจนาภิเษก ห่าง

ออกไปประมาณ 100 เมตร พบ

รถบรรทุก 6 ล้อ สีเหลือง ทะเบียน  

83-3926 นนทบุรี ของหน่วยงาน

จราจรทางด่วน สภาพพังยับเยิน

เกือบทั้งคัน เพลาหลังหลุด และยัง

พบกรวยยาง ไฟสัญลักษณ์ กระจาย

เกลื่อนถนน และพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 

4 คน เป็นคนงานทาสีของกรม

ทางหลวง

จากการสอบถามคนงานที่

รอดชีวิตได้เล่าว่า พวกตนมาทำางาน

ทั้งหมด 8 คน โดยรถได้จอดอยู่ที่

เลนซ้ายสุด พร้อมตั้งกรวยและเปิด

สัญญาณไฟเป็นสัญลักษณ์ ขณะที่ตน

และเพื่อนร่วมงานกำาลังช่วยกันเดิน

เก็บกรวยและข้าวของเพื่อที่จะเดิน

ทางกลับ อยู่ๆ รถพ่วง 22 ล้อคันดัง

กล่าวพุ่งมาชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ

อย่างแรง และพุ่งไปชนท้ายรถยนต์

กระบะที่อยู่ด้านหน้า ทำาให้มีคนเจ็บ 

4 ราย ส่วนนายธนสิน ปิ่นณรงค์ อายุ 

32 ปี โชเฟอร์รถบรรทุกพ่วง ได้กล่าว

เพียงสั้นๆ ว่า ตนวูบหลับใน.

พ่วง22ล้อหลับใน

ชนรถตีเส้นจราจร

คนงานเจ็บ4ราย
พิจิตร • วันที่ 17 ก.พ.2565 นาย

ไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจิตร นายฐิติณัฏฐ์ มุณี

รัตน์ อุตสาหกรรม จ.พิจิตร ผู้

แทนของโยธาและผังเมืองจังหวัด

พิจิตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

จากการที่นายบุญเลิศ ลี่ประเสริฐ 

อายุ 65 ปี และนางพูลศรี ลี่

ประเสริฐ อายุ 65 ปี สามีภรรยา

อดีตข้าราชการครู ที่ร้องทุกข์ผ่าน

สื่อมวลชนว่าได้รับความเดือดร้อน

เนื่องจากบ้านของตนถูก 2 โรงงาน

สร้างติดรั้วบ้าน ส่งผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม เสียงดัง ฝุ่นละออง 

ทำาให้ ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ด้วย

ความเดือดร้อนมานานนับสิบปี  

เมื่อนายไพบูลย์ ผู้ว่าฯ พิจิตร 

เห็นโรงงานสร้างติดรั้วบ้าน รวม 

ถึงแนวถอยร่น และดูตามระเบียบ

ผังเมือง พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น

พื้ นที่ สี เ ขี ยวซึ่ ง เป็ นพื้ นที่ เพื่ อ

การเกษตร จึงได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยว 

ข้องตรวจสอบว่ามีการขออนุญาต

การก่อสร้างถูกต้องหรือไม่ หาก

ไม่ถูกต้องให้ดำาเนินการไปตาม

กฎหมาย รวมถึงให้ทำารายงานว่า

มีเจ้าพนักงานของรัฐรู้เห็นเป็นใจ 

หรือละเว้นจนเป็นเหตุให้เรื่องบาน

ปลายมาจนถึงขณะนี้หรือไม่

ด้านนายสมศักดิ์ อยู่จันทร์ 

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีพระ 

จันทร์ค้าเหล็ก ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 145 

ถนนตะพานหิน-พิจิตร หมู่ 5 ต.ห้วย

เกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ก็ได้หอบ

เอกสารชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่า โรงงาน

ของตนได้มีการทำาประชาคมก่อนจะ

มีการดำาเนินการก่อสร้าง รวมถึงมี

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

อย่างถูกต้อง

ขณะที่ทางคุณครูสองสามี

ภรรยาได้แสดงหลักฐานหนังสือ

ของ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

พิจิตร ลงวันที่ 13 ม.ค.2565  

ที่ พจ 0033(2)/ว41 เรื่องขอคัด 

ค้านการทำาประชาพิจารณ์และ

คัดค้านการสร้างแพลนต์ปูนของ

โรงงานแห่งนี้ที่ สนง.อุตสาหกรรม

พิจิตรส่งถึงนายบุญเลิศ ลี่ประเสริฐ 

ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ มี

ข้อความตอนหนึ่งระบุว่า สนง.

อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรได้มอบ

หมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 

และพบว่าสถานที่ตามร้องเรียน

มีการติดตั้งเครื่องจักร โดยกำาลัง

เครื่องจักรรวม 139 แรงม้า เข้า

ข่ายเป็นโรงงาน ซึ่งลักษณะการ 

กระทำาการดังกล่าวเป็นการตั้ง

โรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต.

ผู้ว่�ฯพิจิตรสั่งสอบรง.สร้�งติดรั้วช�วบ้�น

ขอนแก่น • ชาวบ้านสุดทน

พฤติกรรมพระสงฆ์วางตัวเป็นเจ้า

พ่อ ถีบผู้ใหญ่บ้านตกเก้าอี้ ไม่รับ

กิจนิมนต์ และถ้าไม่พอใจใครจะ

ไม่ให้ใส่บาตรด้วยการปิดฝาบาตร 

วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า

ตรวจสอบพร้อมนิมนต์ออกจาก

พื้นที่ หวั่นเหตุการณ์บานปลาย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 

17 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า ชาวบ้านโนนหัวช้าง ม.8 

ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง 

จ.ขอนแก่น ได้มารวมตัวกันเพื่อ

เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นิมนต์ครูบาพจนพร พรหมพูล 

ออกจากพื้นที่ หลังจากไม่รับกิจ

นิมนต์และปิดฝาบาตรไม่ให้ชาว

บ้านใส่บาตร จะเลือกเฉพาะชาว

บ้านที่ถูกใจ และยังถีบผู้ ใหญ่

บ้านจนตกเก้าอี้ขณะคุยเรื่อง

งานกับชาวบ้านคนอื่นๆ จากนั้น

ผู้ ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้พา

ผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่ครูบาพจนพร 

พรหมพูล สร้างที่พักสงฆ์ซึ่งอยู่

ในเขตป่าสงวน พบว่าอยู่ในจุดที่

เป็นซอกหินขนาดใหญ่ มีโซลาร์

เซลล์ ถังน้ำาขนาดใหญ่ ห้องพัก 

ปชช.ลุกฮือไล่พส.ทำ�ตัวเจ�้พ่อ

ครัว ห้องน้ำา โดยผืนป่ารอบจุด

ดังกล่าวถูกไฟไหม้ทั้งหมด และ

มีร่องรอยการตัดต้นไม้หลายต้น

นางบุญทัน โกฐชฎา อายุ 

62 ปี กล่าวว่า ปกติตนจะใส่บาตร

พระสงฆ์ที่เดินออกบิณฑบาตใน

หมู่บ้านทุกวัน สำาหรับวันเกิดเหตุ 

ตนนั่งรอใส่บาตรอยู่ริมถนนหน้า

บ้าน เมื่อครูบาพจนพรเดินผ่าน

มาก็ปิดบาตรแล้วพูดว่าไม่ให้ใส่ 

แล้วเดินจากไป นอกจากนี้ยัง

ทราบจากชาวบ้านอีกหลายคน

ที่ถูกครูบาพจนพรปิดฝาบาตรไม่

ให้ใส่บาตรอีกด้วย

ด้านนายวิเชียร สุขศรี 

อายุ 59 ปี ผู้ ใหญ่บ้านโนนหัว

ช้าง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่

ผ่านมา พระรูปดังกล่าวได้มาหา

ตนที่ศาลากลางบ้าน พร้อมบอก

ว่าให้พาไปหาคนที่มีเรื่องกับพระ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. เพราะชาว

บ้านรายดังกล่าวจอดรถผิดกฎ

จราจร จึงบอกไปว่ารอตอนเย็น

ค่อยไป แต่พระรูปดังกล่าวกลับ

ถีบเข้าที่ลำาตัวแล้ววิ่งหนีไป ชาว

บ้านและผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านเห็น

เหตุการณ์จึงช่วยตามจับตัวเอา

ไว้ส่งตำารวจ แต่ได้แจ้งไปว่าไม่

เอาเรื่องแต่อย่างใด

“ขณะนี้ ชาวบ้ านส่ วน

ใหญ่ไม่เอาครูบาพจนพร และ

ต้องการให้ออกจากพื้นที่ เกรง

ว่าจะทำาร้ายชาวบ้านจนกลาย

เป็นปัญหาใหญ่โตกว่าเดิม และ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำาเรื่อง

รายงานให้นายอำาเภอทราบ เพื่อ

ให้นิมนต์พระรูปนี้ออกจากจุดดัง

กล่าวไป เพราะจุดที่ครูบาพจน

พรพักมา 4-5 ปีนั้นเป็นพื้นที่

ป่าสงวน แล้วยังมาสร้างความ

เดือดร้อนให้ชาวบ้าน จึงอยากให้

เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือทางอำาเภอ 

และสำานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดขอนแก่น มาตรวจสอบ

และนิมนต์พระออกไปด้วย”

ด้านครูบาพจนพร พรหม

พูล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่

ผ่านมา ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านให้เอา

รายชื่อคนที่บุกรุกป่ามาให้ และ

ผู้ ใหญ่บ้านรับปากว่าจะเอามาให้ 

แต่คิดว่าผู้ ใหญ่บ้านจะไม่เอาราย

ชื่อให้ตน ความจริงอยากสะสาง 

เพราะอยู่ในป่ามานาน จากนั้นวัน

ที่ 14 ก.พ. ขณะออกไปบิณฑบาต

ได้ถือไม้เรียวเดินไปหาผู้ ใหญ่บ้าน 

จะเอาไปตีเพื่อตักเตือนไม่ให้มี

พฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล ปกปิด

ข้อมูลลูกบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูก

ต้อง แต่ได้ทิ้งไม้เรียวไปก่อนแล้ว 

จากนั้นได้เดินไปหาผู้ ใหญ่บ้านที่

นั่งกินเบียร์อยู่กับผู้ช่วย และถาม

ถึงรายชื่อชาวบ้าน แต่ผู้ใหญ่บ้าน

บอกให้ไม่ได้ จึงถีบผู้ใหญ่บ้านแล้ว

วิ่งหนี ก่อนถูกชาวบ้านจับตัวส่ง

ตำารวจ และได้แจ้งความกับตำารวจ

ให้ดำาเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านเช่นกัน.
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16 ขาวตอหนาหนึ่ง
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) มีการ

หารือรวมกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหง

ชาติ (สพฉ.) เพ� อพิจารณาเกณฑที่เขาขาย

รักษาแบบยูเซปพลัส แตในหลักการคือคนที่

ติดโควิดและมีโรครวมเดิม สวนจะกําหนด

นิยามของผูที่เขาขายจะเปนผูที่โรครวมเดิม

อะไรบาง อยูที่ขอสรุปของการหารือ

สําหรับคนทั่วไปที่ติดโควิด จากเดิม

ที่จะเขาไปรับการรักษาที่ รพ.เอกชนใด

ก็ได ปรับเปนการไปรักษาในสถานพยาบาล

ตามสิทธิ หากอาการไมมากหรือไมมีอาการ 

รพ.จะพิจารณาใหดูแลตนเองที่บาน (HI) 

แตหากไมสะดวกและไมสามารถที่จะอยู

ที่บานได จะมีระบบดูแลที่โรงแรม (Hotel 

Isolation) โดยที่จะมีบุคลากรติดตามอาการ

ทางระบบออนไลนได แตไมใชฮอสพิเทล

นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กลาววา ไมอยากใหประชาชน

กังวลกับสายพันธุของโอมิครอน ไมวาจะ

เปน BA .1, 2, 3, 4 และ 5 การปองกัน การ

รักษายังเหมือนเดิม ยังตองสวมหนากาก

อนามัย ลางมือ และมีระยะหาง และการ

รับวัคซีนเข็มกระตุนหรือเข็ม 3 เพราะการ

แพรเชื้อของสายพันธุ BA.2 แพรเร็วขึ้น แต

ความรุนแรง และการหลบภูมิคุมกัน ยังไม

ตางจาก BA.1 สวนอัตราปวยหนักและใส

ทอชวยหายใจ ไมไดเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม ตรง

กันขามอัตราตายของไทยต่ํากวาตนเดือน

ที่ผานมา จากเดิม 0.22 เหลือ 0.20 และ

ถือวานอยกวาทั่วโลก ซึ่งอยูที่ 1.4 แตคน

เสียชีวิตสวนใหญยังเปนผูสูงอายุ 

ที่ จ.เชียงใหม พบผูติดเชื้อรายใหม

เพิ่มสูง  292 ราย  รวมกับยอดตรวจ  ATK   

อีก  1,737 ราย  รวมติดเชื้อ  2,029 ราย เสีย

ชีวิต เพิ่มมาอีก  2  ราย  ที่ จ.ภูเก็ต พบผูปวย

เพิ่มขึ้นวันละประมาณ 480-500 คน  เปน

ขาขึ้น สวนยอด ATK ที่ผานมา 200-300 

คนตอวัน เฉลี่ยเขาระบบจํานวนเกือบพัน

คนตอวัน สวนที่ จ.นครราชสีมา พบผูปวย

รายใหม 578 ราย ไมมีผูปวยเสียชีวิตเพิ่ม.

‘ประยุทธ’

แตพอฉีดไดแลวไมเห็นเงินสักบาท 

“ผมอายแทนนายทักษิณ เหมือนคน                                                       

น่ังเทียนดนทุกอยาง และการพูดดังกลาว

เหมือนดูหม่ินดูแคลน ส.ส. ถาผมเปน ส.ส.เพ� อ

ไทยจะถามกลับวา ส.ส.ท่ีไปน่ังกินกับซีก

รัฐบาลคือใคร ผมก็ไมรูวามีอะไรยัดปาก 

ส.ส.เพ� อไทย ถึงไมออกมาพูดและช้ีแจง และ

อยากถามไปท่ีนายทักษิณวา ส.ส.ท่ีวาน้ันช� อ

อะไร ไมใชมาน่ังเทียนเตะตัดหนาแขง น่ีถือ

เปนเทคนิคของนายทักษิณ ท่ีกลัว ส.ส.สมุน

ในคอกตัวเอง ท่ีดอยคาและเปรียบเปนสุนัข

จะออกจากคอก หรือเปนการดักไมใหฝาย

คานมารวมกับฝายรัฐบาล ท่ีเปนพฤติกรรม

เดิมๆ เพราะเปนผูกํากับ กําหนด บังคับ 

ขูเข็ญ เอามติเผด็จการในพรรค เพ� อไมใหทุก

คนขยับไดนอกจากตัวเอง น่ีคือผูนําเผด็จการ

ตัวจริงชัดเจน”

เขากลาววา ขอเท็จจริงไมมี ส.ส.ที่ 

ไหนจะมีพฤติกรรมเหมือนที่นายทักษิณ

กลาวอาง สิ่งที่นายทักษิณพูดไมเคยเช� อวา

เปนความจริง ดังนั้นควรปดคลับเฮาสที่นาย

ทักษิณพูดไดแลว อยาปลอยใหมาทําลาย

บานเมืองใหเกิดความแตกแยก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหนาพรรคภูมิใจไทย กลาววา เร� องวัคซีน

นายทักษิณพูดมาหลายครั้ง สวนที่แนะนํา

เปนประโยชนตนก็แนะนํามา สวนอันไหนที่

จริงหรือเท็จก็พิสูจนใหเห็นแลวเปนอยางไร 

ที่บอกเปนไปไมไดก็แสดงใหเห็นแลว 

“กรณีของทานนายกฯ ทักษิณ พวก

ผมภูมิใจไทย ตองยอมรับวาเคยเปนลูกนอง

ทานมากอน ทานเคยเปนผูบังคับบัญชา 

ทานเคยมีพระคุณกับเรา หลายๆ เร� องใน

อดีต ฉะนั้นเราก็ยังมีความเคารพทานอยูใน

ฐานะผูหลักผูใหญไมขอตอบโตใดๆ”  

เมื่อถามย้ําว่า นายทักษิณระบุว่ามี

การฉีดวัคซีน 20-30 ลานให ส.ส.ฝายคาน 

นายอนุทินไมตอบพรอมยกมือไหว ผูส� อขาว

ถามตอวา มีกระแสขาววาจายเงินเดือนละ 

2 แสนบาทให ส.ส.ฝายคาน รองนายกฯ 

บอกวา “ผมขอยืมเงินนายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย 500 บาท 

วันนี้ ไมมีซักบาท” 

ขณะที่ผูส� อขาวพยายามถามกระแส

ขาวที่นายทักษิณระบุวาจะมีไฮแจ็กกลาง

สภา และนายอนุทินมี โอกาสเปนนายกฯ 

คนตอไป นายอนุทินไมตอบคําถามดังกลาว  

พรอมหันมาทางผูส� อขาวและทําทาเอามือ

ปาดเหง� อที่หนาผาก

ถามถึงกรณีนายกฯ ยกตัวละครราม 

เกียรติ์  เปรียบวาฝายคานเปนทศกัณฐ  สวน

นายกฯ เปนฝายพระราม  พระลักษมณ  นาย

อนุทินกลาววา  ตนรับบทนางสีดา 

ผูส� อขาวถามวา ในฐานะพรรครวม

รัฐบาลมองเสถียรภาพรัฐบาลอยางไร รอง

นายกฯ ตอบวา นายศักดิ์สยามมาบอกตน

วาแน�นปก เพราะทานเปนคนดูกิจกรรม

ทางการเมืองของพรรค 

ถามย้ําวา พุงเปาจะเปนพรรคแกน

นําจัดตั้งรัฐบาลเลยหรือไม นายอนุทิน

ไมตอบคําถามดังกลาว แตยกมือแสดง

สัญลักษณไอเลิฟยูและโบกมือปฏิเสธ

ดานนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิ 

การพรรคภูมิใจไทย ใหสัมภาษณวา นายก

รัฐมนตรี เปนคนทํางานหนัก เราก็จะ

สนับสนุนนายกฯ เช� อวาครบเทอม เพราะ

เทาที่ดูจากความเปนจริงเสถียรภาพของ

รัฐบาลมีสูง หลายเรื่องเวลานําเสนอข่าว

เสนอตัวเลขขึ้นมาแลวบวกกันเปนเชิง

คณิตศาสตรอยางเดียว ไมไดดูเร� องขอเท็จ

จริง จึงอาจจะไมเห็นวารัฐบาลมีเสถียรภาพ 

แตที่นายกฯ กับพรรครวมมีการพูดคุยกันอยู

เปนประจํา ซึ่งจะเห็นวามีความมั่นคงและมี

เสถียรภาพ ไมเห็นมีปญหาอะไรอยูแลว

วันเดียวกันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนา

พรรค  พปชร. ใหสัมภาษณหลังการประชุม 

ส.ส.ของพรรค พปชร. วาจะกําหนดนัด

ประชุมใหญสามัญพรรคประจําปในชวง

ปลายเดือน มี.ค.นี้ นอกจากนี้  หลังจากปด

สมัยประชุมสภาจะดูแลและสนับสนุนการ

ลงพื้นที่ของ ส.ส.ตลอด  3 เดือนอยางเต็มที่

สวนนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

รักษาการผูอํานวยการพรรคพลังประชารัฐ 

เผยวา ในที่ประชุม  พล.อ.ประวิตร ไดย้ําใน

เรื่องของการที่จะปิดสมัยประชุม  โดยย้ํา

ให ส.ส.ทุกคนลงพื้นที่ตองดูแลพื้นที่ตัวเอง  

ในส่วนของผู้สูงอายุและในเรื่องของการ

แพรระบาดโควิด-19 นอกจากนี้ หัวหนา

พรรคไดขอบคุณ จากสถิติที่นายไพบูลย นิติ

ตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อ และรองหัวพรรค 

ไดทําออกมาพบวาสถิติการโหวตพรรค 

พปชร.สูงสุดในสภาถึง 89.1 เปอรเซ็นต 

มากกวาพรรคการเมืองอ� นๆ ในการโหวต

มติตางๆ นี้คือสิ่งที่เราไดเห็น หัวหนาพรรค

จึงขอบคุณ ส.ส.ทุกคนที่ใหความรวมมือที่

ผานมา

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมือง

พัทยา โพสตขอความผานเพจเฟซบุกวา 

วันหยุดที่ผานมามีใครตอใครเปนหวงเปน

ใย โทร.มาถามกันมากเรื่องเลือกตั้งทั่วไป

วากลุมเรารักชลบุรีจะตองสลายตัว เพราะ

พลังประชารัฐจะเลือกผูสมัครมาลงเอง 

หลังจากผมไปคุยกับ “ผูใหญ” มาแลว ก็ได

เวลาที่ผมพอจะมาเลาสูกันฟง

“ผมไมเคยคิดวาจะเกิดเร� องแบบน้ีมา

กอน เพราะหลายปกอนก็ไดรับคํารองขอ

ให ไปรวมกอต้ังพรรคพลังประชารัฐใน

สถานการณพิเศษในขณะน้ันเพ� อใหประเทศ

เดินตอไปได จนจูๆ  ก็มีคนของพรรคประกาศ

วาจะหาคนมาลง ส.ส.ทุกเขต ในฐานะผูกอต้ัง

พรรคจึงไมยากท่ีผมจะสอบถาม “ผูใหญ” ท่ี

รวมงานกันมาต้ังแตตน ผมไดรับคําตอบส้ันๆ 

วา “มันก็อยากจะสรางอาณาจักร อยาไป

สนใจ” เร� องน�าจะจบแคน้ัน แตไมใช เพราะ

ยังมีหลายอยางท่ีน�าคิด โดยเฉพาะประโยคท่ี

วา “อยาไปสนใจ”

จริงๆ ผมก็พยายามไมสนใจมานาน 

เพราะคอยแตคิดวาการที่คนคนหนึ่งจะพูด

เท็จหลายเรื่องในที่ต่างๆ เพื่อให้ตัวเองดู

ดีนั้นก็เห็นอยู่ดาษดื่น มีเพิ่มมาอีกคนก็ไม่

แปลก คลายกับเวลาหมาเหา ถาไมสราง

ปญหารายอะไร เราก็ไมควรไปดุ เพราะ

หมาก็ทําตามสัญชาตญาณของหมา แต

คราวนี้ตางไป เพราะผมเริ่มรูสึกวาหมาเริ่ม

กาวราว ทั้งที่อุมชูมายาวนาน

คนชลบุรีรักใครรักจริง คบใครคบจริง 

เราเปนแบบนี้กันมาตลอด นับญาติกันมา

ตั้งแตเกิด แตกับการทรยศ หักหลัง เราก็

จะไมนิ่งเฉย

รายงานขาวจากพรรคประชาธิปตย

เปดเผยวา นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

หัวหนาพรรคประชาธิปตย รองนายกฯ และ 

รมว.พาณิชย ไดลงนามแตงตั้งนายไตรรงค 

สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปน

ที่ปรึกษาหัวหนาพรรคฝายเศรษฐกิจ เพ� อ

เสริมความแข็งแกรงใหกับทีมเศรษฐกิจของ

พรรค ซึ่งขณะนี้ทางพรรคประชาธิปตยมี

การรวบรวมสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคที่

มีศักยภาพในเร� องเศรษฐกิจเขามาชวยงาน

พรรคแลวหลายคน

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต

สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปดเผยวา เม� อ

สองวันที่ผานมา มีขาวปรากฏเกี่ยวกับนาย

เอกราช ชางเหลา วามีสมบัติ 535 ลานบาท 

ซบ ภท. ลางหนี้สหกรณครู 431 ลานบาท 

จากขอเท็จจริงตามขาวขางตนประกอบกับ

หนี้สินที่นายเอกราชแจงตอ ป.ป.ช. กรณี

เขารับตําแหน�ง ส.ส. ณ วันที่ 25 พ.ค.2562 

จะเห็นไดวา ในรายการหนี้สิน ไมมีการ

แจงหนี้จํานวน 431 ลานบาทเศษ ซึ่งเกิด

ขึ้นตั้งแตป 2554 ไวแตอยางใด จึงมีเหตุ

รองขอให ป.ป.ช.ตรวจสอบโดยเร็ว.

ใหสรรพสามิต

ต่ํากวาเปาหมายตามเอกสารงบประมาณ

ราว 1 หมื่นล้านบาท แต่เป็นไปตามเป้า

หมายใหมที่ ไดขอปรับลดจากกระทรวงการ

คลัง ซึ่งรายไดภาษีสรรพสามิตทุกประเภท 

โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน รถยนต และเบียร มี

แนวโนมสูงขึ้นกวาชวงเดียวกันของปกอน

“ภาษีน้ํามันที่หายไป 1.7 หม� นลาน

บาท จากการลดภาษีน้ํามันดีเซล 3 บาท

ตอลิตรเปนเวลา 3 เดือนนั้น เปนการชวย

เหลือประชาชน เพื่อตรึงระดับราคาขาย

ปลีกน้ํามันดีเซลใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

และชวยประคองเศรษฐกิจใหฟนตัวไดดีขึ้น 

ซึ่งเม� อเศรษฐกิจฟนตัวดีขึ้น ก็จะสงผลดีกับ

การจัดเก็บภาษีที่จะโตไดมากกวาเศรษฐกิจ

อยางแน�นอน” นายลวรณกลาว

นายลวรณกล่าวอีกว่า เชื่อว่าการ

ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล

ลงเปนเวลา 3 เดือนน�าจะเพียงพอ ไมตอง

มีการขยายเวลาเพิ่ม เนื่องจากระหว่างนี้

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะไปเรงแกปญหา

เรื่องบัญชี ซึ่งจะทําให้สามารถกู้เงินเพื่อ

เสริมสภาพคล่องกองทุนจํานวน 3 หมื่น

ลานบาทได ในเดือน มี.ค.2565 และจะ

ทําใหมีเงินมาอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงได

อยางเพียงพอ

“กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงยังคงเปน

กลไกหลักในการดูแลราคาน้ํามัน แตวัน

นี้กองทุนติดขัดเรื่องบัญชี ทําให้การกู้เงิน

จํานวน 3 หม� นลานบาทยังไมสามารถทําได 

และมองวาการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามัน

ดีเซลเปนเวลา 3 เดือนนั้น เปนเวลาที่

พอเหมาะพอสมแลว สวนที่หลายฝายตั้ง

คําถามวาจะตองมีการขยายเวลาการลด

ภาษีตอไปอีกหรือไมนั้น คงตองประเมินอีก

ที แตเช� อวาเม� อกองทุน สามารถกูเงินได 

3 หม� นลานบาทแลว ก็น�าจะเขามาบริหาร

จัดการสถานการณราคานํ้ามันได” นายลวรณ                                                                         

กลาว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ 

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ไดติดตามสถานการณพลังงาน

เพ่ือเร่งแก้ปัญหาราคานํ้ามันอย่างใกล้ชิด 

โดยลาสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็น

ชอบรางกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา

ภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี..) พ.ศ..... ซ่ึงเปน

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลไม

เกิน 3 บาทตอลิตร เปนเวลา 3 เดือน ส้ิน

สุดวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงท่ีผาน

มา รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานไดติดตาม

สถานการณดานราคามาโดยตลอด พรอมท้ัง

ไดดําเนินหลายมาตรการเพ� อชวยเหลือและ

บรรเทาผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะ

นํ้ามันดีเซล ท่ีการปรับข้ึนราคาอาจสงผลกระ

ทบตอสินคาและบริการ อาทิ การกําหนดตรึง

ราคานํ้ามันดีเซลไมใหเกิน 30 บาทตอลิตร 

โดยอาศัยกลไกเงินกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงใน

การชดเชยราคา การปรับลดสัดสวนผสมไบ

โอดีเซลซ่ึงมีราคาคอนขางสูงในชวงน้ี 

นายธนกรกลาววา ขอวอนกลุมผู

ขับรถบรรทุกและกลุมผู ใชเบนซิน ขอให

เขาใจวารัฐบาลจะตองพิจารณามาตรการ

ตางๆ อยางรอบคอบ เพ� อใชงบประมาณ

ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน ใหมาก

ที่สุด และยืนยันรัฐบาลพรอมดูแลใหความ

ชวยเหลือทุกฝายอยางเทาเทียม โดยยึด

ประโยชนของประเทศชาติและประชาชน

เปนหลัก ขอใหกลุมผูขับรถบรรทุกและกลุม

ผู ใชเบนซินเขาใจถึงสภาวการณของราคา

น้ํามันในตลาดโลกดวย ซึ่งเปนไปตามกลไก

ตลาด ความตองการและปริมาณการผลิต

น้ํามันโลก  ประเทศไทยเปนประเทศนํา

เขาน้ํามัน ทําใหราคาจึงขึ้นลงสอดคลองกับ

ราคาในตลาดโลก ราคาน้ํามันในไทยไมได

แพงที่สุดตามที่มีการเผยแพรผาน Social 

Media ราคาน้ํามันไทยอยูอันดับที่ 6 ใน

อาเซียน 

“สวนมาตรการลดภาษีสรรพสามิต

น้ํามันดีเซลที่รัฐบาลเพิ่งมีมติไปนั้น เปน

มาตรการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อบรรเทา

ความเดือดรอนผานราคาขายปลีกน้ํามัน

ในประเทศที่ลดลงโดยตรง สงผลไปยัง

ราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่จะลดลงตาม

ไปดวย ในสถานการณการแพรระบาดโรค

โควิด-19 ที่ผานมา รัฐบาลใชงบประมาณ

จํ า น วนมากแก ไ ข ปญห าดู แ ลพี่ น อ ง

ประชาชนเพ� อบรรเทาความเดือดรอน จึง

ขอใหทุกฝายทุกคนมีความสามัคคีรวมกัน 

กาวผานสถานการณนี้ ไปดวยกัน หากทุก

คนไม่สามัคคีกัน ยังไม่หยุดเรียกร้องเพื่อ

ประโยชนของตัวเอง จะทําใหเกิดความ

เสียหาย กระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศไทย” นายธนกรกลาว.

“กสม.หวงกังวลเปนอยางมากตอ

การใชอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินดําเนินคดี

ประชาชนซึ่งรวมกลุมกันเพ� อแสดงออกถึง

ขอเรียกรองทางการเมือง และขอเสนอใน

การแกไขปญหาตางๆ ในหลายกรณีที่ผาน

มา ไมวาจะเปนการชุมนุมของกลุมเครือ

ขายจะนะรักษถิ่น เม� อปลายป 2564  หรือ

การชุมนุมของกลุมพีมูฟ เม� อตนเดือน ก.พ.

2565” กรรมการ กสม.กลาว.

ติดเชื้อ 1.7 หม� น

จึงขอใหบุคลากรทางการแพทยดูแลสุข 

ภาพใหแข็งแรง ระมัดระวังปองกันตนเอง

ใหดีระหวางปฏิบัติหนาที่ นอกจากนี้ ได

กําชับกระทรวงสาธารณสุขและทุกหน�วย

งานที่เกี่ยวของติดตามสถานการณการแพร

ระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศอยางใกลชิด เน� องจากตัวเลข

ผูติดเชื้อในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอีกรอบ ย้ํา

ใหปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุขใน

การปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุด 

รวมทั้งยังย้ําใหติดตามขาวการพบผูปวยโค

วิด-19 สายพันธุผสมระหวางเดลตาและโอ

มิครอน หรือเดลตาครอนรายแรกของโลก

ที่อังกฤษ เพ� อเตรียมความพรอมใหทันกับ

สถานการณที่จะเกิดขึ้น 

ที่ศูนยการแพทยบางรัก นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี  และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

กลาวถึงกรณีการปลดโรคโควิด-19 จาก

สิทธิเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตรักษาฟรีทุกที่ (ยู

เซป) วา เราไมไดถอดโควิดออกจากยูเซป 

แตเปนการปรับปรุงวิธีการใหบริการตาม

อาการของผูปวยโควิด สิ่งที่จําเปนตองทํา

คือถอดออกจากเปนโรคฉุกเฉิน เพราะโค

วิดเปนโรคที่อยูกับเรามา 2 ปแลว ฉะนั้น

ต้องจัดระบบบริการเพื่อรองรับเขาได้  

ประเทศไทยไมไดมีโรคโควิดอยางเดียว แต

มีโรคติดตออ� นๆ และโรคไมติดตอดวย ที่

รอใชบริการทางการแพทย รอเตียง รอการ

บริการในโรงพยาบาล (รพ.) ตางๆ

“ถาเราเนนโควิดฉุกเฉินจะตองแซง                                                          

คิว จะต้องได้อภิสิทธิ์ เหนือโรคอื่นทุก

อยาง จะทําใหระบบสาธารณสุขรวนได 

นี่จึงเปนการปรับระบบการใหบริการให

สอดคลองสถานการณ โรคที่เกิดขึ้นในไทย 

ทุกวันนี้ โควิดไมใชโรคใหม เราตอสูมา 2 

ปกวาแลว เราก็ตองทําใหระบบพื้นฐานของ

เราไมใหรับผลกระทบ แตไมใชการยกเลิกยู

เซปเปนอันขาด ขอใหปรับความเขาใจใหม” 

นายอนุทินระบุ

สําหรับโควิดท่ีมีอาการฉุกเฉินจริงๆ                                                               

เชน หายใจไมได มีอาการเหน� อยหอบ ไอ

รุนแรง ก็สามารถเขารักษาฉุกเฉินท่ีใด

ก็ได เราใหการดูแลเชนเดิม และตอนน้ี

เพ� อใหเกิดความสบายใจและคลองตัว ทาง 

นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัด สธ. ไดกําหนด

โซนยูเซปพลัสข้ึนมา หากเปนผูปวยสีเขียว

ไมมีอาการใหอยูบาน (HI) แตหากเปนสี

เหลือง สีแดง ตองมีวิธีการใหการดูแลเฉพาะ

นายอนุทินกลาววา ตัวเลขติดเชื้อ

ที่สูงขึ้นอยูในกรอบที่กรมควบคุมโรคคาด

การณไว สวนใหญเกิดขึ้นในเมืองใหญ ยัง

ควบคุมได ขณะน้ีกําลังเรงฉีดวัคซีนบูสเตอร

โดสให้ประชาชนเพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน 

สวนเร� องเตียง ขณะนี้ยังมีเพียงพอ เพราะ

คนสวนใหญติดเชื้อไมมีอาการ ถึง 85% 

และรักษาดวยระบบ HI, CI สําหรับกรณีโอ

มิครอน สายพันธุยอย BA.2 ที่นักวิชาการ

ระบุแพรเร็วเดิม 1 ตอ 18 คนนั้น มาตรการ

ปองกันสวนตัวยังคงใช ไดดีอยู ขอเพียง

สวมหนากากอนามัย และหมั่นลางมือและ

มีระยะหาง สําหรับการพบจํานวนผูปวยที่

เพิ่มมากขึ้น 

ดาน นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัด สธ. 

กลาววา โรคโควิด-19 มีการพิจารณาแลว

จะไมไดเปนโรคฉุกเฉินอีกตอไป ปจจุบัน

คนติดเชื้อสวนใหญไมมีอาการ เหมือนโรค

หวัดทั่วไปที่มีคนปวยหลายแสนรายตอวันก็

ไมมีปญหา เชนเดียวกันตอนนี้คนติดโควิด

ที่จําเปนตองนอน รพ.มีไมมาก ขณะนี้อยู

ที่ราว 700 คน จึงไมน�าจะเปนโรคฉุกเฉิน

อีกตอไป

อยางไรก็ตาม ยูเซปปจจุบันมี 2 สวน 

คือยูเซปทั่วไปและยูเซปโควิด ซึ่งสามารถ

ไปรักษาที่ รพ.เอกชนเวลาไหนก็ไดหากพบ

วาติดโควิด เพราะเปนเหตุเรงดวนฉุกเฉิน

ทั้งหมด แตขณะนี้สถานการณเปลี่ยนแปลง 

การติดโควิดตองไมนําแลว แตยูเซปยังมีอยู 

โดยหากคนไข โควิดมีอาการรุนแรงถึงขนาด 

เชน มีโรครวมที่เปนอันตรายรุนแรง อาทิ 

ผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ติดโควิด แม โควิดไม

รุนแรงมาก แตโรคไตรุนแรง จะพิจารณา

ใหเขาขายเปนยูเซปโควิด เพ� อใหไดรับการ

ดูแล จึงมีแนวคิดเร� องการจัดทํายูเซปพลัส 

คือรองรับคนติดโควิดและมี โรครวมเดิม 

แมวาโควิดจะไมรุนแรง ซึ่งวันที่ 17 ก.พ. 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ

 นาวาโทนายแพทย์เดชา สุขารมณ์ 
ม.ป.ช., ม.ว.ม. 

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร

 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

วันอาทิตยที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไล ‘แอมเนสตี้’

กลุมพสกนิกรปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 

ประกอบดวย ประชาภักดิ์พิทักษสถาบัน 

(ปภส.), ศูนยชวยเหลือดานกฎหมายผูถูก

ลวงละเมิด bully ทางสังคมออนไลน (ศชอ.), 

ชุดปฏิบัติการศรีสุริโยไทปกปองสถาบัน, 

ศูนยรวมประชาชนปกปองสถาบัน (ศปปส.), 

อาชีวะปกปองสถาบัน และเครือขายคน

ออนไลนรับใชแผนดิน (คคร.) จัดกิจกรรม

ย� นหนังสือ “ขับไลแอมเนสตี้ ภาค 2” ลั่น

กลองรบรวมพลคนรักบานเกิดเมืองนอน 

ตะเพิดแอมเนสตี้พนประเทศไทย

จากนั้น เวลา 10.45 น. นายอานนท 

แสนน�าน อดีตประธานหมูบานเสื้อแดงแหง

ประเทศไทย และนายจักรพงศ กลิ่นแกว 

ได้ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

แอมเนสตี้ โดยมี ดร.เสกสกล อัตถาวงศ ผู

ชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี พรอม

ดวยตัวแทน สมช., ตัวแทน สปน. หนังสือ

ดังกลาว ระบุวา ขอใหเขามาตรวจสอบการ

ทํางานขององคกร Amnesty International 

Thailand วามีพฤติกรรมและการกระทําที่

เขาขายกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 

และตอสถาบันพระมหากษัตริยหรือไม

ด้วยเหตุผลกรณีเมื่อวันที่ 10 พ.ย.

2564 ที่ผานมา หลังศาลรัฐธรรมนูญมี

การอานคําวินิจฉัยวา การกระทําของนาย

อานนท นําภา, นายภาณุพงศ จาดนอก 

และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ที่ปราศรัย

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 ที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรรังสิต ซึ่งเสนอขอเรียกรอง 

10 ขอในการปฏิรูปสถาบัน เปนการใชสิทธิ

หรือเสรีภาพลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 

วรรคหนึ่ง จึงมีคําสั่งใหเลิกการกระทํา รวม

ทั้งกลุมองคกรเครือขายเลิกกระทําการดัง

กลาวที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตดวย ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง 

แตปรากฏวา Amnesty International 

Thailand ออกมาประกาศแคมเปญ เขียน

จดหมายลานฉบับ ถึงทั่วโลกเรียกรองให

ทางการไทยหยุดดําเนินคดีกับ น.ส.ปนัสยา                                                     

ถือวาองคกรนี้เขามาแทรกแซงกิจการภาย                                                        

ในของประเทศไทย และจงใจท่ีจะไมปฏิบัติ 

ตามกฎหมายของไทย เนื่องจากคําตัดสิน

หรือคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น

ผูกพันทุกองคกร อีกทั้งการกระทําของ 

Amnesty ยังอาจถือไดวาเปนผูอยูเบื้อง

หลังและใหการสนับสนุนตอคน หรือกลุม

บุคคล ใหกระทําการจาบจวงสถาบันพระ

มหากษัตริยอยางหลีกเลี่ยงไมได

จากเหตุผลขางตนน�าจะเพียงพอแลว

ที่ทางกรม กระทรวง และ สมช. จะตอง

ใหความสําคัญกับเร� องนี้ โดยเรงดวน ดวย

การใหองคกรนี้พนออกไปจากประเทศไทย 

หากมีขอมูลและหลักฐานที่เช� อไดวาองคกร

นี้มีจุดมุงหมายที่จะแทรกแซงกิจการภายใน

ของประเทศไทย และกอนที่สถาบันพระ

มหากษัตริยจะถูกลวงละเมิดไปมากกวานี้

สําหรับหนังสือกลุมปกปองสถาบัน 

ระบุวา Amnesty เปนกลุมบุคคลธรรมดาท่ี

อางตัวเปนองคกรนานาชาติเพ� อปกปองสิทธิ

เสรีภาพของคน แตความเปนจริงองคกร

ดังกลาวเขามาเพ� อแทรกแซงกิจการภายใน

ของราชอาณาจักรไทย และมาสรางคํา

นิยมในทางท่ีผิดใหกับสังคมไทย สงเสริมให

เยาวชนกระด้างกระเด่ืองต่อกฎหมายบ้าน

เมือง บัดน้ีนับจากวันท่ีย่ืนหนังสือกว่าสาม

เดือน มีการขอความคิดเห็นจากประชาชน 

และประชาชนได้เข้าร่วมลงรายช่ือเพ่ือขับ

ไล Amnesty จํานวนกวาหน่ึงลานสองแสน

รายช่ือ ทางกลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบัน

ได้รวบรวมรายช่ือท้ังหมดเพ่ือเรียนต่อท่าน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไวเปนหลัก

ฐาน วาประชาชนเห็นพองตองกันแลวไมควร

อนุมัติตามคําขอตออายุใบอนุญาต หากมีการ

ตออายุใบอนุญาตใหกับ Amnesty กลุมพสก

นิกรปกปองสถาบันและประชาชนจักออก

มาคัดคานใหถึงท่ีสุด ในการน้ี กลุมพสกนิกร

ปกปองสถาบันและประชาชนชาวไทยเห็น

ควรขับไล Amnesty International Thailand 

ใหพนประเทศไทยโดยทันที

ทางดาน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาวถึง

กรณีเครือขายพสกนิกรปกปองสถาบันพระ

มหากษัตริย์ ยื่นหนังสือขับไล่แอมเนสตี้

อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย วา ก็รับมา 

ตองใชกฎหมาย จะมาตีกันเองไมได ยิ่งใช

นอกกฎหมายยิ่งมีปญหา

วันเดียวกัน คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ (กสม.) โดยนายวสันต 

ภัยหลีกลี้  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ แถลงขาววา ตามที่ กสม.ไดรับเร� อง

รองเรียนจากนายสมยศ พฤกษาเกษม

สุข แกนนํากลุม 24 มิถุนาประชาธิปไตย 

และพวก ขอใหตรวจสอบการใชพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ดําเนิน

คดีกับนักปกปองสิทธิมนุษยชนภายหลังผู

รองและพวกถูกตั้งขอกลาวหาในคดีอาญา

ฐานชุมนุมโดยฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  จาก

การรวมตัวเขาย� นหนังสือรองเรียนรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ต่อสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษย

ชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR) ณ 

สํานักงานสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เม� อวัน

ที่ 10 ธ.ค.2564 นั้น

กสม .  ในคราวประชุมด านการ

คุมครองและมาตรฐานการคุมครองสิทธิ

มนุษยชน พิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูรอง

และพวกใชสิทธิและเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบตามที่

ไดรับการรับรองไว ในรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 34 และ

มาตรา 44 รวมทั้งกติการะหวางประเทศ

วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(ICCPR) ขอ 19 และขอ 21   

ทั้งนี้ กสม.เคยมีรายงานผลการตรวจ

สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการ

ชุมนุมทางการเมืองระหวางเดือน ก.ค.-

ก.ย.2564 พรอมขอเสนอแนะแจงไปยัง

นายกรัฐมนตรีวา แมวารัฐบาลมีความชอบ

ธรรมในการบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการ

จัดการและควบคุมการชุมนุมดวยเหตุผล

เพื่อเป็นการป้องกันภัยทางสาธารณสุข 

ประกอบกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

อาจถูกจํากัดได แตเสรีภาพในการชุมนุม

โดยสงบนั้นมีคุณคาและมีความสําคัญเปน

อยางมากในระบอบประชาธิปไตย การ

บังคับใชกฎหมายเพ� อจํากัดเสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบจะตองสอดคลองกับหลัก

ความพอสมควรแกเหตุ จะตองไมทําให

ประชาชนไมสามารถใชเสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบได โดยสิ้นเชิง แมจะเปนชวง

เวลาที่มีการแพรระบาดของโรคก็ตาม การ

ใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพ� อควบคุมการชุมนุมของ

รัฐบาลมีแนวโนมเปนการหามการชุมนุม

แบบเหมารวม และหามชุมนุมโดยเด็ดขาด 

และไมไดสัดสวนระหวางเสรีภาพในการ

ชุมนุมกับความปลอดภัยสาธารณะหรือการ

ปองกันภัยทางสาธารณสุข 


